




	 ผมตั้งใจจะเขียนหนังสือเก่ียวกับเครื่องเสียงมานานหลายป	ี

	 พยายามเท่าไรก็เขียนไม่ออกเสียที

	 ไม่รู ้ว่าจะเขียนในมุมไหนให้คนอ่าน	อ่านสนุกและเข้าใจง่าย	 และไม่ให้ซ�้ากับ						

งานเขียนของนักเขียนระดับอาจารย์ท่านอื่นๆ

	 จะเขียนว่าเริ่มอย่างไร	 เล่นอย่างไรก็มีคนเขียนกันเยอะแล้ว	 เขียนไปเขียนมา				

กลัวจะกลายเป็นต�ารับต�ารา	อ่านกันไปง่วงกันไป

	 เล่นเครื่องเสียงไม่ใช่เตรียมสอบ	Entrance	คงไม่ต้องซีเรียสกันขนาดนั้น

	 เรื่องวิธีการเล่นเครื่องเสียงท่ัวไป	เขียนแล้วอ่านไม่สนุก	สู้พูดให้ฟังไม่ได้

	 ถึงได้กลายมาเป็นคลิปเสียง	“มือใหม่ ไม่ถูกหลอก”	ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์

ปิยะนัส	ให้ท่านได้โหลดฟังกันเพลินๆ

	 ฟังจนจบท่านก็มีแนวทางเล่นเครื่องเสียงได้อย่างถูกต้อง	

	 แต่เรื่องที่ผมจะเขียนในหนังสือเล่มนี้	ผมกลับคิดว่าพูดให้ฟังไม่สนุกเท่าเขียนให้อ่าน 

เพราะมันมีช่วงให้ต้องหยุดคิด	หยุดส�ารวจอยู่ตลอด

	 ผมเล่นเครื่องเสียงมา	20	ปี	 จากวันนั้นเมื่อหลายปีท่ีแล้วประสบการณ์การเล่น	

การฟังยังคงด�าเนินหน้าต่อไป	มันแปลกตรงท่ีแต่ละปีผ่านไป	มันจะมีเรื่องราวและมุมมอง

ใหม่ๆ	เสมอๆ	

	 ยิ่งช่วง	2-3	ปีหลังนี่เจออะไรแปลกๆ	ใหม่ๆ	เยอะแยะ

	 ถ้าเราเป็นคนที่เปิดกว้างทางความคิดจะรู้ว่า	ความเช่ือเดิมๆ	ถูกท�าลายและแทนที่

ด้วยประสบการณ์ใหม่ๆ	อยู่ตลอด

บทน�ำ

001



	 บางเรื่องอยู่คนละด้านกับความรู้สึกท่ีฝังใจมาเป็นสิบปี

	 แต่มันก็เกิดขึ้นแล้ว

	 วันน้ีผมถึงมีเรื่องให้	 เขียนได้	 ในมุมมองอีกหลายๆ	ด้านของคนเล่น	 ท่ีเชื่อว่า							

เมื่อท่านอ่านแล้วท่านต้องคิดในใจว่า

	 มันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ	เหรอ

	 ถึงจุดนั้นได้	ก็ถือว่าหนังสือเล่มนี้ประสบความส�าเร็จในตัวของมันเอง	

	 แต่หน้าที่ของท่านผู้อ่านท่ียังสนุกกับการเล่นเครื่องเสียงยังไม่จบแค่นี้

	 ถึงเวลาที่ท่านต้องพิสูจน์กันต่อไปจนกว่าจะพบค�าตอบด้วยตัวเอง	และเมื่อท่าน

พบค�าตอบที่คิดว่าใช่ในวันใดวันหนึ่ง	 ก็ท�าใจไว้ว่า	 มันอาจจะเปลี่ยนเป็นค�าตอบอื่นๆ	 ได้

ในอนาคตอันใกล้

	 ถ้าเครื่องเสียงเป็นสูตรส�าเร็จตายตัว	คนเล่นคงเบื่อกันไปนานแล้ว

	 แต่ที่เรายังสนุกกับมันเพราะยิ่งเล่นยิ่งรู้สึกว่ามันมีอะไรให้น่าค้นหาไปเรื่อยๆ

	 เป็นเสน่ห์ของการเล่นเครื่องเสียงอย่างแท้จริงครับ
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เล่นเครื่องเสียงอย่างไรให้มีความสุข
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	 ค�ำถำมที่หลำยท่ำนต้องกำรค�ำตอบแบบเน้นๆ	ชัดๆ	หรือให้ช่วยฟันธงฉับๆ	ว่ำ		

ต้องเล่นอย่ำงไร

	 จำกประสบกำรณ์ท่ีอยู่ตรงจุดนี้มำสิบกว่ำปี	ผ่ำนเครื่องเสียงจำกมินิคอมโปไม่กี่พัน	

จนถึงชุดละหลำยล้ำนบำท	พอมองย้อนกลับไป	ผมคิดว่ำมีหลำยประเด็นที่เพ่ิงจะถึงบำงอ้อ	

ได้ไม่กี่ปีมำนี้	

	 คุณจะเข้ำใจเครื่องเสียงมำกขึ้น	 เม่ือคุณเล่นมันมำอย่ำงยำวนำน	หรือในที่สุด					

คุณก็ไม่สำมำรถเข้ำใจมันได้เลย…

	 ต้องเข้ำใจว่ำทัศนคติและควำมเชื่อของคุณ	 มีผลต่อกำรเล่นเครื่องเสียงอย่ำง

มหำศำล

	 ยกตัวอย่ำงจำกชีวิตจริงของใครบำงคน

	 นำยสมชำยก�ำลังจะเริ่มเล่นเครื่องเสียงเป็นครั้งแรกในชีวิต	 เก็บเงินมำนำน									

พอสมควรได้เงินมำก้อนหนึ่ง	ตั้งใจจะซ้ือเครื่องเสียงท่ีถูกใจ	จึงเริ่มปรึกษำเพ่ือน

	 ปรึกษำนำยสมนึก	นำยสมนึกบอกว่ำเครื่องเสียง	A	เสียงดีมำก	นุ่ม	เนียนหู	สะอำดด	ี

นำยสมชำยรับฟังก็น�ำข้อมูลไปถำมนำยสมหมำย	นำยสมหมำยบอกว่ำ	 เคร่ืองเสียง	A			

เสียงใส	กรุ๊งกริ๊ง	จัดจ้ำนไม่นุ่มนวลเท่ำไร	นำยสมชำยฟังอย่ำงงงๆ	คิดสงสัยว่ำ	เอ…ท�ำไม

เพ่ือนสองคนพูดไม่เหมือนกัน

	 ไปถำมนำยสมโชค	สมโชคบอกว่ำเครื่องเสียง	A	อย่ำไปเล่น	 เล่นเครื่องเสียง	B					

ดีกว่ำ	เสียงดีกว่ำเยอะเครื่องเสียง	A	คนเค้ำไม่เล่นกันหรอก

	 ถึงตอนนี้เริ่มงงหนักไม่รู ้จะเชื่อใคร	 ประสบกำรณ์น้อย	 ไม่กล้ำเช่ือหูตัวเอง												

จึงคิดว่ำไปหำหนังสือเครื่องเสียงมำอ่ำนดีกว่ำ	เผ่ือจะได้แนวทำงมำกขึ้น

	 ยิ่งอ่ำนเยอะ	ข้อมูลยิ่งเยอะ	 ตัวนั้นก็ดี	ตัวนี้ก็ดี	ก็ไม่เห็นตัวไหนที่รีวิวออกมำแล้ว

เสียงไม่ดีสักตัว	
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	 (บำงท่ำนนึกติเตียนว่ำหนังสือชอบเขียนเชียร์	 ไม่เห็นมีเขียนต่อว่ำสินค้ำท่ีไม่ดี						

นี่คือมุมที่เรำได้สัมผัส	แต่อีกมุมที่เรำลืมคิดไป	 เครื่องเสียงหลำยตัวท่ีเสียงไม่ดี	 นักรีวิว					

ไม่ทดสอบให้	ก็มีไม่น้อย)

	 ตัดสินใจเลือกล�ำโพงมำสำมสี่ยี่ห้อแล้วชวนเพื่อนไปลองฟัง	พำไปสำมคนยิ่งแล้วใหญ่	

ตัดสินใจไม่ได้	คนน้ันว่ำตัวนี้ดี	คนนี้ว่ำตัวนั้นดี	 สุดท้ำยได้เครื่องเสียงตำมท่ีเพ่ือนท้ังสำม

เห็นสมควรมำหนึ่งชุด

	 เป็นชุดที่เพื่อนฟังแล้วดี	แต่สมชำยกลับมำฟังเองแล้วไม่ถูกใจ	ก็จะถูกใจได้ยังไง	

สมชำยฟังเพลง	Rock	เพลง	Pop	เป็นหลัก	แต่เพ่ือนฟังเพลงร้องกรุ๊งกริ๊งแบบ	Audiophile

	 เครื่องที่ซื้อมำมันไม่ตอบสนองกับแนวเพลงท่ีฟัง

	 น่ีคือบทเรียนข้อแรกท่ีคุณต้องระวัง	 คุณต้องเลือกเครื่องเสียงที่	“หู”	 คุณชอบ			

และต้องตอบสนองแนวเพลงที่ฟัง	ไม่ใช่เสียงที่เพื่อนชอบ	เพรำะเวลำฟังจริง	คุณเป็นคนฟัง	

เพ่ือนคุณไม่ได้นั่งฟังด้วย

	 80%	ของคนเล่นเคร่ืองเสียงมักกลัวว่ำเสียงของซิสเต็มตัวเอง	 ไม่ถูกใจคนอื่น							

จะเปล่ียนอะไรแต่ละอย่ำงกลัวเพื่อนไม่ชอบ	กลัวซื้อมำแล้วเพ่ือนมันด่ำว่ำ	ซ้ือมำได้ยังไง?	

	 ข้อที่สอง	คือ	ประสบกำรณ์กำรฟังเครื่องของแต่ละคนแตกต่ำงกัน	ล�ำโพงคู่เดียวกัน

ฟังกันคนละซิสเต็มเสียงออกมำไม่เหมือนกันแน่ๆ	 ซิสเต็มคล้ำยกันใช้สำยคนละอย่ำง			

เสียงยังต่ำงกันไปไกล	หรือแม้กระทั่งซิสเต็มที่เหมือนกัน	100%	ยกไปวำงไว้คนละห้อง		

ยังเสียงต่ำงกันลิบ	เพรำะสภำพอะคูสติกแตกต่ำงกัน

	 ดังนั้นไม่แปลกที่คุณถำมคนเคยฟังล�ำโพงคู่เดียวกัน	10	คน	จะได้ควำมเห็นออกมำ

แตกต่ำงกัน	4-5	แบบ
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	 ข้อที่สำม	 คุณต้องเข้ำใจว่ำเครื่องเสียงทุกเครื่องมัน	“มีดี”	 ในตัวของมันเอง									

ขึ้นอยู่กับว่ำเรำจะมองเห็นควำมดีของมันขนำดไหน	และ	ปรุง	จุดดีของเครื่องเสียงแต่ละตัว

เข้ำด้วยกันได้ดีหรือไม่

	 ชุดเคร่ืองเสียงยิ่งดี	ยิ่งต้องปรุงให้เก่ง	เพรำะสำยท่ีไม่แมตช์เพียงเส้นเดียว	สำมำรถ

ท�ำให้เสียงแย่ลงได้อย่ำงมำก	บำงชุดแค่สลับต�ำแหน่งสำยไฟแต่ละยี่ห้อที่ใช้ในเคร่ืองแต่ละตัว	

ก็ให้เสียงที่ดีขึ้นได้อย่ำงน่ำประหลำดใจ

	 เรำมักตัดสินเครื่องเสียงจำกกำรฟังครั้งเดียว	แล้วบอกเลยว่ำเสียงมันเป็นอย่ำงนั้น

เป็นอย่ำงนี้		

	 ผมเคยฝังใจกับล�ำโพงหลำยๆ	คู่ที่เคยฟัง	 ว่ำเสียงมันไม่ดี	ฟังไม่ได้	 จนวันหนึ่งที่

บังเอิญได้ฟังตอนที่มันเจอแอมป์ท่ีเป็นเนื้อคู่	ต้องร้อง	โอ้โห!!	เสียงมันดีได้ขนำดนี้เชียวหรือ

	 ช่วงหลัง	ไม่เคยตัดสินเครื่องเสียงหรือมีอคติกับสินค้ำตัวไหน	เพรำะรู้ว่ำมันต้องมีดี 

แต่เรำยังหำมันไม่เจอ

	 ผมมีข้อคิดเห็นเล็กน้อยท่ีคิดว่ำน่ำจะเป็นประโยชน์ต่อกำรเล่นเครื่องเสียง

	 ไม่มีเครื่องเสียงชุดไหนที่ดีที่สุด	หลำยท่ำนมักมีควำมเชื่อในแบรนด์หรือสินค้ำ					

ตัวใดตัวหนึ่งแบบฝังใจ	ตรำตรึงจนท�ำให้คิดว่ำไม่มีเสียงไหนสู้เครื่องตัวที่คุณประทับใจได	้

พยำยำม	เปิดใจ	ในกำรฟังสิ่งใหม่ๆ	แล้วจะรู้วำ่ยังมีเสียงอีกเยอะแยะที่นำ่ฟัง	ยังมีเครื่องเสียง

อีกเยอะที่เสียงดีบนโลกใบนี้

	 วงกำรน้ีมีเร่ืองแปลกๆ	 เหนือควำมคำดหมำยเยอะแยะ	อะไรที่คุณคิดว่ำมัน							

เป็นไปไม่ได้	ไม่ใช่ว่ำมันเป็นไปไม่ได้ไปเสียทุกเรื่อง	ขอให้เปิดใจกว้ำงๆ	Accessory	แปลกๆ	

ท�ำให้เสียงเปลี่ยนไปได้มีมำกมำย	กำรขยับล�ำโพงแค่	1-2	ซม.	ก็ให้เสียงที่ต่ำงอย่ำงผิดหู

	 จนบำงอย่ำงแปลกเสียจนเรำคำดไม่ถึง	หลำยท่ำนจบควำมคิดตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มลอง

ว่ำ “มันเป็นไปไม่ได้”
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	 ย้อนกลับไปสัก	30	ปี	 ถ้ำมีคนบอกว่ำจะอุ่นอำหำรโดยไม่ต้องจุดไฟ	 ใครจะเช่ือ			

ผมว่ำใครก็ต้องหำว่ำบ้ำ	 ไม่จุดไฟจะอุ่นอำหำรได้อย่ำงไร	 แต่วันนี้เรำมีเตำไมโครเวฟ										

ท่ีไม่ต้องจุดไฟใช้กันแล้ว

	 ทุกวันนี้เรำส่งรูปจำกที่ตรงนี้ไปอีกที่หนึ่งได้อย่ำงน่ำอัศจรรย์	ผ่ำนโทรศัพท์มือถือ

เพียงเสี้ยววินำทีแม้จะอยู่คนละมุมโลก

	 บำงทีผมน่ังคิดๆ	 ยังข�ำนะ	 เครื่องคอมพิวเตอร์	 2-3	 ตัววำงอยู่ด้วยกันไม่ต้องมี				

สำยต่อถึงกันก็เอำไฟล์อะไรต่อมิอะไรย้ำยไปย้ำยมำได้	

	 ข้อมูลมันมำได้ไงนี่	ตอนผมเด็กๆ	แค่เห็นเค้ำส่ง	Fax	ก็งงสุดๆ	แล้ว	 น่ีสำยก็ไม่มี	

ส่งนู่นส่งนี่ได้สำรพัด	

	 ถ้ำคุณมองเรื่องพวกน้ีว่ำเป็นเรื่องของเทคโนโลยี	คุณอำจจะเปิดใจฟังของแปลกๆ	

ท่ีเพิ่มควำมสนุกได้อีกหลำยอย่ำง	 เช่น	สำยไฟ,	ปลั๊กผนัง,	ฟิวส์,	 ทิปโท,	จำนรองสไปก์,		

ช้ันวำง	และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

 เรื่องพวกนี้อย่ำไปบอกใครว่ำมันเป็นไปได้หรือไม่ได้	จนกว่ำคุณจะได้ลองด้วยตัวเอง

	 สังเกตดูว่ำคนเล่นเครื่องเสียงท่ีประสบกำรณ์สูงๆ	 เค้ำไม่อยำกพูดถึงเรื่องพวกนี	้	

ให้ใครฟัง	พูดไปคนไม่เชื่อเค้ำจะมองว่ำเพี้ยน	ว่ำบ้ำ	คิดไปเอง	โดนด่ำฟรีๆ

	 จนเมื่อไรที่คุณประสบพบเจอเรื่องอย่ำงนี้แล้วไปถำมเค้ำ	 เมื่อนั้นล่ะคุณถึงจะคุย

ภำษำเดียวกันกับเค้ำได้

	 เครื่องเสียงนี่ยิ่งเล่นยิ่งลงลึก	มีอะไรให้ค้นหำกันไม่รู้จบจริงๆ
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สเป๊กบอกอะไรได้บ้าง
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	 เคยไหมครับเวลาจะซื้อเครื่องเสียงใหม่	บางเครื่องเราชอบแสนชอบ	แต่ตัดสินใจ

ไม่ซื้อ

	 เพราะสเป๊กไม่ถูกใจ

	 จากประสบการณ์ที่ผ่านมา	ผมมองว่าสเป๊กกับคุณภาพเสียงนั้นมีความเกี่ยวพันกัน

ในระดับที่น้อยมากๆ

	 สเป๊กมันบอกอะไรเก่ียวกับเสียงไม่ได้เลย	

	 หลายท่านชอบวัดเสียงจากสเป๊ก	 ต้องกลับมาคิดใหม่ท�าใหม่ว่า	 เคร่ืองเสียง						

ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่เพิ่มแรม	หรือซีพียู	แล้วมันจะเร็วขึ้น	แรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

	 แอมป์ก�าลัง	30	วัตต์	เสียงดีกว่า	200	วัตต์มีมากมาย	และตอบไม่ได้ว่าแอมป์ตัวไหน

ก�าลังขับมากกว่ากัน

	 ถ้าตัว	 30	 วัตต์เป็นแอมป์	 Hi-End	 ส่วนตัว	 200	 วัตต์เป็นแอมป์	Mid-End													

ย่ิงตอบยากเข้าไปใหญ่

	 การขับล�าโพงได้ดีหรือไม่นั้นอยู่ที่	ขนาดหม้อแปลงและการออกแบบวงจรภาคขยาย	

ซึ่งมีผลต่อก�าลังส�ารองเวลาเล่นต่อเนื่องยาวนานเป็นส�าคัญ

	 และข้อควรระวังคือมาตรฐานการวัดก�าลังขับนั้นมีหลายแบบ

	 แอมป์ตัวเดียวกันวัดก�าลังกันท่ีความถี่	1	kHz	ค่าเดียว	ที่	Impedance	8	โอห์ม

ได้ก�าลังออกมา	160	วัตต์

	 อยากให้ได้วัตต์เยอะวัดใหม่ท่ี	6	โอห์ม	ได้ก�าลังออกมา	200	วัตต์

	 แต่พอเปล่ียนไปวัดท่ีความถี่ต่อเนื่องตั้งแต่	 20-20,000	Hz	 แบบใช้งานจริง							

กลับได้ออกมาแค่	40	วัตต์

	 เวลาโฆษณาก็บอกว่าแอมป์ตัวนี้ก�าลังขับ	200	 วัตต์ลอยๆ	คนเข้าใจผิดก็คิดว่า	

ก�าลังมันเยอะ
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	 ความจริงที่เค้าไม่ค่อยบอกให้เรารู ้คือ	 AV	 Receiver	 ทั่วไปที่ระบุก�าลังขับ									

150	วัตต์บ้าง	200	วัตต์บ้าง

	 วัดค่ากันออกมาจริงๆ	เล่นแบบต่อเนื่อง	ต่อแชนแนลได้ไม่ถึง	30	วัตต	์

	 ได้แค่นี้ก็หรูมากแล้วส�าหรับแอมป์ดูหนัง

	 พอเห็นภาพไหมครับว่าท�าไม	AV	Receiver	ก�าลังขนาดนี้ขับล�าโพงสู้แอมป์ฟังเพลง	

30	วัตต์ไม่ได้

	 ยังมีสเป๊กอีกหลายอย่างท่ีเรามักสับสน

	 ล�าโพงที่ตอบสนองความถี่แค่	20,000	Hz	เสียงดีกว่าล�าโพง	50,000-60,000	Hz	

มีเยอะแยะ	 เพราะสเป๊กมันบอกเราแค่ว่าล�าโพงคู่นี้ตอบสนองความถี่ได้สูงสุดขนาดไหน	

ไม่ได้บอกว่าเสียงมันไพเราะหรือเปล่า

	 CD	 ชิป	 16	 บิตเสียงดีกว่า	 24	 บิตเห็นมานักต่อนัก	 ก็แค่ค่าสเป๊กอีกนั่นล่ะ													

ไม่ได้บอกว่าเสียงดีหรือเปล่า

	 ซับลงลึกแค่	30	Hz	 เสียงดีกว่า	20	Hz	 ก็มีถมไป	ถ้าดูจากสเป๊กเสียงความถี่ต�่า				

ลงได้	20	Hz	แสดงว่ามันลงได้ลึกกว่า	บอกได้เท่าน้ันเอง	ไม่ได้บ่งบอกคุณภาพ	ความสะอาด	

ความกระชับ	และสไตล์เสียงเบสว่าเป็นอย่างไร	

	 นี่แค่สเป๊กคร่าวๆ	 ยังบอกอะไรไม่ได้	 บางท่านลงลึกถึงค่าความเพี้ยนเท่าไร,							

แดมปิ้ง	แฟกเตอร์มากน้อยขนาดไหน	อะไรที่เป็นศัพท์ยากๆ	ยิ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยจริงๆ

	 ผมกลัวที่สุดคือ	เวลาคุณดูค่าเหล่าน้ีแล้วตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อเครื่องเสียงตัวนั้นๆ	

ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดพลาดมากๆ

	 ผมจ�าไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายที่ดูสเป๊กจริงจังนั้นเมื่อไร	ถ้าเป็นแอมป์ผมขอรู้แค่

ก�าลังขับคร่าวๆ	ถ้าเป็นล�าโพงผมขอรู้ว่ามันขับยากขนาดไหน	ดูท่ีค่าความไว	(Sensitivity)	

ว่าสูงหรือต�่า	กับค่า	Impedance	ว่าก่ีโอห์ม	
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	 ถ้าความไวเกิน	89	db	และค่า	Impedance	ในช่วง	6-8	โอห์ม	ก็พอบอกได้เลาๆ

ว่าขับไม่ยาก	

	 แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าล�าโพงคู่นั้นไม่ต้องการแอมป์ก�าลังขับสูง	 เคยเจอล�าโพง

ลักษณะน้ีหลายคู่ที่ดูขับง่าย	แต่พอลองใส่แอมป์ก�าลังสูงสักหน่อย	 เสียงออกมาเต็มอิ่ม		

และมีรายละเอียด	น่าฟังขึ้น

	 ถ้าเป็นเครื่องเล่นซีดีผมแทบไม่ต้องรู้อะไรเลยก็ได้	ต่อลองฟังเสียงอย่างเดียว

	 ในโลกของเครื่องเสียง	 ไม่มีอะไรตายตัว	 แน่นอน	 มีแต่เรื่องของความถูกใจ								

หรือไม่ถูกใจ

	 ล�าโพงคู่เดียวกัน	บางท่านชอบ	Single	wire	บางท่านชอบ	Bi-wire

	 ล�าโพงรุ่นใกล้กันบางท่านชอบวางห้ิง	บางท่านชอบตั้งพ้ืน

 บางท่านชอบแอมป์หลอด	ท้ังๆ	ท่ีรู้ว่าเสียงมันไม่เที่ยงตรง	แต่มันฟังแล้วไพเราะนี่นา

 แอมป์ตัวเดียวกันบางท่านชอบต่อโดยใช้สาย	RCA	บางท่านชอบต่อโดยใช้สาย	XLR

	 หลายท่านบอกว่าฟังเพลงไม่ควรใส่ซับ	แต่หลายท่านชอบที่จะมีซับในการฟังเพลง

	 บางท่านเลือกท่ีจะเล่นสายเงิน	บางท่านชอบเสียงของสายทองแดงมากกว่า

	 สายไฟเส้นเดียวกันบางท่านบอกเสียงดี	บางท่านบอกเสียงมันไม่ได้เรื่อง

	 ที่พูดมาทั้งหมดไม่มีใครผิดใครถูก	บางเรื่องเถียงกันจนคอแตก	เถียงกันไปก็ทะเลาะ

กันเปล่าๆ	มันเป็นเรื่องของรสนิยม	จะเอาอะไรมาเป็นตัวช้ีวัดรสนิยมนี้ได้

	 หลายท่านอ่านถึงบรรทัดนี้แล้ว	 เถียงในใจว่า	แล้ววงการนี้มันไม่มี	“มาตรฐาน” 

เลยหรือไง?

	 ผมเคยคิดเหมือนกัน	จนหลังๆ	เลิกคิดไปแล้ว

	 ผมเคยเข้าอบรมเป็น	กรรมการการแข่งขัน	IASCA	ที่เป็นมาตรฐานการวัดคุณภาพ

ของเครื่องเสียงรถยนต์	ได้	Certificate	มา	1	ใบ
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	 เราสามารถให้คะแนนความชัดของเสียง	ความลึก	ต�าแหน่งช้ินดนตรี	ความกว้าง

ของเวที	ได้ทั้งนั้น	นั่นล่ะ	คือมาตรฐานท่ีกรรมการให้คะแนน

	 รถที่ได้คะแนนสูงสุด	คือรถท่ีท�าทุกอย่างใกล้เคียงกับ	“มาตรฐาน”	ที่เค้าก�าหนด

	 แต่ขอประทานโทษ	 คุณลองไปฟังดูสักครั้ง	 มันคือดนตรีท่ีไม่มีชีวิต	มันแห้งแล้ง				

ดูไม่มีชีวิตชีวา	 ไม่มีอารมณ์เพลง	 เสียงมันถูกต้องนะ	แต่มันไม่มีความน่าฟัง	 ไม่มีความ			

เป็นดนตรีที่ไพเราะเอาเสียเลย

	 คนจูนเสียงแข่งกันจูนให้ทุกอย่างตรงไปตามเป้าที่วางไว้	 เสียดายที่เป้าหมาย				

ไม่ใช่เร่ืองของความไพเราะน่าฟัง	แต่เป็นต�าแหน่งเครื่องดนตรี	 เวทีเสียง	ความตื้นลึก				

ของช้ินดนตรีต่างๆ	

	 ท�าทุกอย่างที่กล่าวมานี้ได้ครบถ้วน	 ก็ไม่ใช่จุดที่บอกว่าเสียงจะไพเราะน่าฟัง					

หรือไม่

	 ถ้าให้ผมแนะน�า	คุณเลือกชุดท่ีเสียงถูกใจเสียก่อน	แล้วค่อยมาเซ็ตอัพให้ได้เสียง	

ท่ีถูกต้องตามที่เราสามารถจะท�าได้	มันจะย่ิงสุดยอดมากถ้าเราได้ทั้งเสียงที่ถูกใจและถูกต้อง

ทั้งสองอย่าง

	 มีด้วยเหรอคนเล่นเครื่องเสียงที่ชอบเสียงถูกใจมากกว่าถูกต้อง?	 -	 ค�าตอบคือ								

มีเยอะมาก

	 ยกตัวอย่าง	 แอมป์หลอดนี่เห็นได้ชัด	 ความเพี้ยนเพียบ	 ความเท่ียงตรงน้อย						

ก�าลังก็น้อย	ล�าโพงยากๆ	ขับไม่ไหว	เล่นเพลงที่มีเครื่องดนตรีหลายชิ้นฟังไม่ได้	มั่วเละเทะ	

สับสนไปหมด

	 แต่สาวกหลอดหลายท่านที่หลงรักเสียงหวานๆ	ฉ�่าๆ	ได้อารมณ์	ท่ีแอมป์โซลิดสเตต	

น้อยตัวจะให้ได้	กลับลืมข้อด้อยเหล่านี้ไปเสียหมด

	 พูดเรื่องนี้แล้วอดข�าคนท�าเครื่องเสียงไม่ได้
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	 คนท�าแอมป์โซลิดสเตต	 มักพยายามจูนเสียงให้เหมือนแอมป์หลอด	ส่วนคนท�า

แอมป์หลอดก็พยายามจูนเสียงให้มันกระฉับกระเฉงเหมือนแอมป์โซลิดสเตต

	 อยูก่นัคนละฝ่ังแท้ๆ	ยังพยายามจนูเสยีงมาหากนั	หรือเค้าจะรู้ว่าเราชอบเสยีงกลางๆ	

ระหว่างหลอดกับโซลิดสเตต

	 เครื่องเสียงนี่สุดท้ายมันคือเรื่องของ	“อารมณ์” ล้วนๆ	

	 มีนักฟังระดับครูท่านหนึ่งบอกไว้ว่า	 เล่นเคร่ืองเสียงบางอย่างไม่ต้องเข้าใจ										

ขอให้เข้าถึงก็มีความสุขแล้ว

	 พอคุณเริ่มเข้าสู่โลกของเครื่องเสียงอย่างจริงจัง	 จะรู้ว่าเราสรุปอะไรไม่ได้ชัดๆ		

เวลามีคนถามผมว่าแอมป์ตัวน้ีควรใส่สาย	XLR	หรือ	RCA	ดี	ผมตอบไม่ได้ว่าควรเป็นอะไร	

บอกได้เพยีงว่าแต่ละแบบมนัให้เสยีงต่างกนัตรงไหน	แต่ถ้าจะให้ฟันธงต้องขอต่อลองฟังเสยีง

	 บางทีเราฟังสาย	RCA	ว่าน่าฟัง	ลื่นไหล	กลับกลายเป็นคนถามไม่ชอบ	กลับไปชอบ

เสียงสาย	XLR	ที่สดใส	ชัดเจนกว่าก็มีบ่อยๆ

	 ขอให้ทุกท่านสนุกกับการฟัง	 และอัพเกรดซิสเต็มตามก�าลังทรัพย์ที่เอื้ออ�านวย		

การอัพเกรดเครื่องเสียงหลายท่านมองว่าสิ้นเปลือง	วงการนี้เล่นแล้วไม่จบ	ผมกลับไม่มอง

อย่างนั้น	ผมมองว่านี่ละคือ	ความสนุกของการเล่น	ถ้ามันจบง่ายๆ	ก็ไม่สนุก	 ถึงแม้ชุดนี้

จะจบที่วันนี้	อีกสามปีถ้าคุณเริ่มเบื่อ	ก็ได้เวลาค้นหาส่ิงใหม่ๆ

	 ส�าหรับผมเวลาได้ฟังอะไรใหม่ๆ	แค่คิดว่าจะได้ฟังก็สนุกแล้ว
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เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับ AV Receiver
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	 ผมจะเล่น	AV	Receiver	สักเครื่อง	จะเล่นก่ีแชนแนลดีครับ?

	 ค�ำถำมเกี่ยวกับ	AV	Receiver	ลักษณะนี้ผมเจอบ่อยมำก

	 เล่ำย้อนไปสักนิดว่ำ	สมัยท่ีแอมป์ดูหนังหรือท่ีเรียกว่ำ	AV	Receiver	 บูมใหม่ๆ		

กำรเล่น	Home	Theater	นั้นมีแค่	5.1	แชนแนล

	 เป็นระบบเสียงแบบ	Dolby	 Pro	 Logic	 คือ	 เสียงจะแยกอิสระเฉพำะคู่หน้ำ									

กับเซ็นเตอร์	ส่วนคู่หลังเสียงออกมำเป็นโมโน	ไม่ได้แยกอิสระ

	 เพิ่งจะมำแยะอิสระจริงๆ	ก็ตอนท่ีมี	Dolby	Digital	กับ	DTS	นั่นล่ะ

	 จนมำยุคหนัง	Star	Wars	:	Episode	1	เข้ำฉำย	เรำได้รู้จักกับระบบเสียงที่เรียกว่ำ 

Dolby	Digital	 Surround	 EX	 เป็นกำรเพิ่มล�ำโพง	 Center	 Back	 เข้ำมำด้ำนหลัง				

ระหว่ำงล�ำโพงเซอร์รำวนด์หลักอีก	1	ตัว

	 เสริมบรรยำกำศด้ำนหลังให้แน่น	เต็มอิ่มมำกขึ้น	แต่ไม่ใช่แชนแนลท่ีแยกเป็นอิสระ	

เป็นเสียงกลับเฟสจำกล�ำโพงเซอร์รำวนด์หลักอีกที

	 หลังจำกยุคนั้นผ่ำนไป	แอมป์ก็พัฒนำจำก	Center	Back	มำเป็น	Surround	Back	

1	คู่	และแยกเสียงเป็นอิสระจำกล�ำโพงเซอร์รำวนด์หลัก

	 มำสมยันีย้ิง่ไปกนัใหญ่	แอมป์หลำยๆ	แบรนด์เพิม่แชนแนลกนัให้วุน่	ด้ำนหน้ำต�ำ่บ้ำง	

ด้ำนหน้ำสูงบ้ำง	

	 ล่ำสุดแนะน�ำให้เพิ่มจำกซับ	1	ตู้	 ไปเป็น	2	ตู้	 ปรับมำตรฐำนกำรเล่นใหม่เป็น						

7.2	แชนแนล

	 แอมป์รุ่นใหญ่ๆ	บำงตัวใส่ได้ถึง	11.2	แชนแนล	มำกมำยมหึมำจริงๆ

	 แถมปัจจุบันในระบบ	Dolby	Atmos	หรือ	DTS-X	มีกำรเพิ่มล�ำโพงบนเพดำน		

อีก	1	ถึง	2	คู่	
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	 คนเล่นตำมกันไม่ทัน	 ใส่ล�ำโพงกันไม่ถูก	 หลำยคนอยำกใส่ให้มันเต็มระบบ				

กระทบถึงกำรจัดสรรงบประมำณ	

	 สมมติว่ำเรำต้ังงบไว้	 100,000	บำท	ค�ำถำมคือ	จะเล่นแค่	 5.1	แชนแนล	หรือ					

ใส่เป็น	7.2	แชนแนลดี

	 ถ้ำเล่นเป็น	7.2	แชนแนล	 เรำได้ล�ำโพงมำกขึ้น	แต่คุณภำพล�ำโพงลดลง	 เพรำะ	

ต้องเล่นรุ่นที่ประหยัดกว่ำ

	 ก็ต้องกลับมำพิจำรณำท่ีขนำดห้องกันอีกที

	 ถ้ำห้องของคุณขนำดไม่เกิน	 30	 ตรม.	 กำรเล่น	 5.1	 แชนแนลถือว่ำเพียงพอ								

และไม่อึดอัด	กำรใส่ล�ำโพงมำกเกินไป	 เสียงเซอร์รำวนด์ด้ำนหลังจะตีกัน	ฟังแล้วมั่ว	

แยกแยะไม่ดี

 ถ้ำห้องใหญ่กว่ำนั้นจะเล่นเป็น	7	ล�ำโพงก็ไม่มีปัญหำ	หรือจะเล่นแค่	5	ล�ำโพงก็ยังได้

	 หลำยท่ำนเข้ำใจว่ำถ้ำแอมป์เป็น	 7.2	 แชนแนล	ถ้ำเล่นไม่ครบแล้วจะผิดสูตร					

หรือเสียหำย

	 ควำมจริงคือ	ไม่มีกำรผิดสูตรหรือเสียหำยใดๆ	ในแอมป์	1	เคร่ืองคุณจะต่อล�ำโพง

จ�ำนวนเท่ำไรก็ได้ที่ไม่เกินแชนแนลของแอมป์

	 ท�ำได้ไม่มีปัญหำ

	 ค�ำถำมต่อมำ	ในยุคท่ีเค้ำแนะน�ำให้เล่นซับ	2	ตู้	ถ้ำมีงบ	50,000	บำท	จะเล่นซับ

รำคำ	50,000	บำทไปเลย	หรือจะเล่นตัวท่ีรำคำ	25,000	บำท	2	ตู้ดีกว่ำ

	 ควำมคิดเห็นส่วนตัว	ผมเล่นซับรำคำ	50,000	บำท	1	 ตู้ดีกว่ำ	 เพรำะตำมปกต	ิ		

ซับรำคำ	50,000	บำท	เสียงดีกว่ำ	25,000	บำทมำกพอสมควร

	 และถ้ำห้องไม่ใหญ่จริงๆ	 ไม่ต้องเล่นซับ	2	 ลูกหรอก	 เจอซับลูกเดียว	 เบสหนักๆ			

ก็ฟังจุกอกกันแล้ว
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	 อนำคตถ้ำมีเงินเพ่ิมก็ใส่ซับตัวละ	50,000	บำทเข้ำไปอีก	1	ตู้	รับรองเสียงเบสจุกอก

มำกกว่ำเดิม	

	 เล่นเป็นยี่ห้อเดียวกัน	รุ่นเดียวกัน	ดีกว่ำเล่นคนละยี่ห้อ	เสียงไม่ตีกันด้วย

	 เรื่องแชนแนลนี่	คิดไปคิดมำก็ตลกดี

	 สมัยตอนที่	7	แชนแนลออกมำใหม่ๆ	แอมป์รุ่นเล็กรุ่นน้อยเปลี่ยนจำก	5	เป็น	7	

กันทุกยี่ห้อ	 มำตอนนี้รุ ่นเล็กเปลี่ยนกลับมำเป็น	 5	 แชนแนลกันอีกแล้ว	 เพรำะท�ำไป												

ก็ไม่มีคนเล่นกัน

	 สู้เอำพละก�ำลังท่ีต้องจ่ำยออกไป	7	แชนแนล	มำใช้แค่	5	แชนแนลดีกว่ำ

	 ในขณะที่	AV	Receiver	พยำยำมเพิ่มล�ำโพงเข้ำไปในระบบมำกขึ้น	แต่แผ่นบลู-เรย์

ที่เป็น	7.1	นั้นกลับมีน้อยกว่ำแผ่นท่ีเป็น	5.1

	 สุดท้ำยกำรเล่นแบบ	5.1	แชนแนล	ดูจะเป็นมำตรฐำนที่สุด

	 ส่วนกำรเพิ่มแชนแนลเยอะๆ	ไม่รู้ว่ำส่วนหนึ่งเป็นกำรตลำดของคนท�ำเครื่องเสียง	

เพ่ือจะได้ขำยล�ำโพงเยอะขึ้นหรือเปล่ำ

	 เรื่องสุดท้ำยที่ท�ำให้คนเล่นสับสนและเข้ำใจคลำดเคลื่อน	คือ	ควำมรู้สึกว่ำแอมป์

รำคำหมื่นกว่ำบำท	สองหม่ืนกว่ำบำท	หรือสำม-ส่ีหม่ืนบำท	เสียงไม่น่ำจะต่ำงกันมำก

	 เพรำะดูสเป็กแล้ว	 รำคำต่ำงกันเป็นหม่ืน	 วัตต์ต่ำงกัน	5	วัตต์บ้ำง	10	วัตต์บ้ำง		

และออพช่ันอื่นที่เพิ่มขึ้นในแอมป์รุ่นใหญ่	ไม่น่ำจะได้ใช้งำน	ไม่น่ำจะคุ้มค่ำกับเงินที่จ่ำยไป	

เล่นรุ่นเล็กก็พอ

	 บอกได้เลยว่ำ	นี่มันกับดักชัดๆ

	 เพรำะเท่ำที่ผมลองเล่นมำ	แอมป์รำคำหมื่นกลำงๆ	 กับสองหมื่นกลำงๆ	สเป๊ก					

ไม่ต่ำงกันเท่ำไร	แต่เสียงแตกต่ำงกันเยอะมำก	 ท้ังรำยละเอียด	ควำมหนักแน่น	และ				

ควำมชัดเจน	สมจริง
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	 เกินคุ้มกับส่วนต่ำงหนึ่งหม่ืนบำทท่ีจ่ำยไปมำกๆ

	 และแอมป์ระดับสำมหม่ืน	ห้ำหม่ืน	หรือสูงขึ้นไป	 เสียงก็ต่ำงกันไปตำมล�ำดับ								

ไม่ได้ต่ำงกันนิดๆ	หน่อยๆ

	 ถ้ำเรำเข้ำใจว่ำแอมป์รุ ่นใหญ่ขึ้น	 คุณภำพไม่ต่ำงกัน	 สุดท้ำยแอมป์เครื่องนี	้										

จะกลำยเป็นจุดอ่อนที่ท�ำให้ซิสเต็มไปไม่ถึงดวงดำว	เสียงไม่ดีเท่ำที่ควร

	 ข้อคิดสั้นๆ	คือ	“เล่นแอมป์ใหญ่นิดหน่อย คุ้มค่ากว่า เล่นแอมป์เล็กไปนิดนึง”

	 รับรองว่ำคุณได้ยินรำยละเอียดจำกมันมำกกว่ำจริงๆ	ครับ
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อย่ามองข้ามล�าโพงความถี่ต�่า
ที่ชื่อว่า ซับวูฟเฟอร์
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	 เกิดมาเป็นล�าโพงความถี่ต�่าท่ีเรียกว่า	ซับวูฟเฟอร์	คิดแล้วน่าน้อยใจ

	 เวลาเล่นเครื่องเสียง	Home	Theater	มีล�าโพง	6	 ตัว	มีเราอยู่ในน้ัน	 เค้ากลับ					

ไม่เรียกว่า	6	แชนแนล

	 แต่เรียกว่า	5.1	แชนแนล

	 ใช่สิ…คนอื่นเค้าตอบสนองเสียงได้	 20-20,000	Hz	 เลยนับเป็น	 1	 แชนแนล										

ไอ้เราแค่	200	Hz	ยังไม่อยากจะเกิน	เค้าเลยให้ค่าเราแค่	.1	แชนแนล

	 ความส�าคัญเรามันน้อยขนาดนั้นเลยเหรอ

	 เท่านั้นยังไม่พอ	คนเล่นมักจะมองเราอย่างไม่ให้ความสนใจ	 เราเคยได้ยินค�าพูด		

ท่ีท�าร้ายจิตใจเราอยู่เสมอๆ

 “กะอีแค่ซับวูฟเฟอร์ไม่ต้องไปซื้อแพงๆ หรอก เสียดายตังค์”

 “ห้องไม่ใหญ่ ไม่ต้องใส่ซับหรอก เล่นล�าโพงคู่หน้าตัวใหญ่หน่อยก็พอแล้ว”

 “ผมไม่ชอบเบส คิดว่าไม่ต้องซื้อซับดีๆ มากหรอก กลัวเสียงจะแน่นเกินไป”

	 เค้าจะรู้ไหมหนอ	ว่าที่เค้าคิดมานั้นมันผิดทุกอย่าง	ถึงจะน้อยใจอย่างไร	เราก็ไม่มีวัน

ท้อใจ	เราเชื่อว่าสักวันจะมีคนมองเห็นคุณค่าของเรา	ว่าเราคือส่วนประกอบที่มีความส�าคัญ

ไม่แพ้ล�าโพงตัวอื่นๆ

	 แล้ววันนั้นก็มาถึงจริงๆ	แล้วนะครับ	น้องซับวูฟเฟอร์

	 ถ้าผมจะบอกว่า	 ความคิดเห็นท่ีกล่าวมาเก่ียวกับซับวูฟเฟอร์นั้นผิดทั้งหมด									

ตามที่น้องซับคิด	ใครเห็นด้วยบ้างยกมือขึ้นครับ

	 ไม่มีคนยกเลย	!

	 ไม่เป็นไร	ผมรู้ว่าคุณคิด	แต่ยกมือไม่ได้	เพราะกลัวว่าหนังสือเล่มนี้จะหลุดจากมือ	

ขอบคุณมากครับ
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	 ผมเพิ่งตระหนักความส�าคัญของซับวูฟเฟอร์จริงจังเมื่อไม่กี่ปีมานี้	 เพราะเป็นช่วง

ที่ผมได้ฟังซับวูฟเฟอร์ที่คุณภาพสูงมากๆ

	 ท�าให้รู้ว่าซับดีๆ	นั้นมันช่วยเพิ่มอรรถรสในการดูหนัง	ฟังเพลงได้อย่างมาก

	 และซับดีๆ	ไม่จ�าเป็นต้องเล่นดังก็ฟังได้	เพราะเบสที่มีคุณภาพท�าให้เสียงกลมกลืน

ไปกับซิสเต็มได้ง่าย	 โอกาสฟ้องต�าแหน่งน้อยลง	 ในภาพยนตร์หนึ่งเรื่องมันไม่ได้มีแต่				

เสียงเบสหนักๆ	ตลอดเวลา	แต่เสียงที่มีความถี่ต�่าผสม	 เช่น	 เสียงปิดประตู	 เสียงฝีเท้า			

เสียงของหล่น	 เสียงเครื่องยนต์	และเสียงอื่นๆ	 อีกมากมาย	 ซับวูฟเฟอร์ดีๆ	 เข้าไปเสริม		

ให้เสียงเหล่านี้มีบรรยากาศน่าฟังมากขึ้น

	 เพิ่มความรู้สึกชวนให้ติดตามเนื้อเรื่องของภาพยนตร์ได้มากขึ้นจริงๆ

	 ยิ่งถ้าเป็นช่วงที่เสียงเบสหนักๆ	เช่น	เสียงระเบิดตูมตาม	เสียงปืนใหญ่	เสียงรถชนกัน

วินาศสันตะโร	 ในฉากแอ๊คชั่น	 เมื่อไรที่ซับสามารถถ่ายทอดเบสที่แน่น	อิ่ม	มีเรี่ยวมีแรง	

กระชับ	เก็บตัวได้ดี	สัมพันธ์กับเนื้อเรื่องบนจอแล้วละก็

	 เมื่อนั้นสวรรค์ก็อยู่ตรงหน้าเรานี่เอง

	 ที่น่าแปลกคือ	ผมยังไม่เคยได้ยินซับคุณภาพดีตัวไหนท่ีเสียงมันแน่นจนท�าให้เรา

รู้สึกอึดอัด	

	 มีแต่ซับคุณภาพไม่ดี	 ราคาถูกที่ให้ผลในทิศทางนั้น	 ไม่แน่นจนอึดอัด	ก็หลวม					

หรือบางจนไม่มีน�้าหนัก	เบสมาหนักหน่อยก็ออกอาการเปล้ีย	แป้ก	จนต้องลุกข้ึนไปหรี่โวลุ่ม	

เบสมาเบาก็ไม่มีเรี่ยวมีแรง	ฟังแล้วเสียงลอยๆ	ไม่ถึงใจ

	 พวกประเภทอืดอาด	อุ้ยอ้าย	หย่อนยาน	ระเบิดลูกที่สองทิ้งลงมาแล้วเสียงลูกที่หน่ึง

ยังครางไม่หยุดอย่างนี้	ดูแป๊บเดียวก็อึดอัด	ชวนให้หงุดหงิดหัวใจ

	 ผมเริ่มมาตระหนักว่าการจัดสรรงบประมาณในการเล่นเครื่องเสียงที่ผ่านมานั้น	

ผิดพลาด
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	 เรามักจะลงทุนกับล�าโพงคู่หลักและแอมป์มากเกินงบท่ีจะจัดสรรให้กับซับวูฟเฟอร	์

	 สมมติคุณซ้ือล�าโพงคู่หน้า	30,000	บาท	 ใช้กับแอมป์	 30,000	บาท	พอจะซื้อ					

ซับ	30,000	บาท	บอกว่าแพงเกินไป	ราคาจะเท่ากับล�าโพงคู่หน้าแล้ว

	 ค�าถามคือ	แล้วมันผิดกฎการเล่นเคร่ืองเสียงข้อไหน	ใครเป็นคนก�าหนดว่าเราจะซื้อ

ซับ	30,000	บาทหรือเกินกว่านั้นไม่ได้	 แล้วใครที่ว่านั้นเคยเล่นซับท่ีดีกว่าล�าโพงคู่หน้า	

แล้วรู้สึกตรงไหนว่ามันไม่ดี

	 น่าคิดไหมครับ?

	 ดังนั้นถ้ากรณีท่ีกล่าวมา	 งบประมาณเราสูงสุดท่ี	 80,000	บาท	ผมคิดว่าเราซื้อ

ล�าโพง	30,000	บาท	แอมป์	25,000	บาท	และซับอีก	25,000	บาท

	 จัดสัดส่วนซับให้ใกล้เคียงกับแอมป์หรือล�าโพงคู่หลัก	ให้ความส�าคัญกันมันบ้าง

	 รับประกันว่าเสียงมันส์	สะใจ	เต็มอิ่ม	คุ้มค่าแน่นอน

	 ลงทุนกับซับดีๆ	แล้วอย่าลืมลงทุนกับสายซับและสายไฟดีๆ	ด้วย	

	 สายซับน่ีน่าจะเป็นสายที่คนให้ความส�าคัญน้อยที่สุดแล้วละมั้ง	กะอีแค่สายซับ			

ไม่ต้องซ้ือของดีหรอก	มีแต่สัญญาณเสียงเบสอย่างเดียว	เล่นธรรมดาๆ	ก็ได้

	 มีแต่สัญญาณเสียงเบสอย่างเดียวแล้วท�าไมไม่ส�าคัญ	 ถ้าไม่อยากซ้ือสายซับดีๆ				

มาน�าสัญญาณเบสอย่างเดียว

	 แล้วจะซื้อซับวูฟเฟอร์มาฟังเสียงเบสอย่างเดียวกันไปท�าไม…
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เครื่องเสียงที่ดีที่สุดในโลก
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	 ผมมักได้ยินค�ำถำมจำกนักเล่นเครื่องเสียงมือใหม่หลำยครั้งหลำยครำว่ำ

	 พี่ช่วยหำแอมป์ท่ีดีท่ีสุดให้ที

	 ถ้ำมีงบขนำดนี้ล�ำโพงอะไรดีท่ีสุด

	 พี่ช่วยจัดชุดที่ดีท่ีสุดในงบขนำดนี้ให้หน่อย	เอำแบบดีสุดๆ	เลยนะ

	 เชื่อไหมครับ	 อยู ่ ในวงกำรเครื่องเสียงมำนำน	 เจอค�ำถำมนี้ก็ยังงงๆ	 มึนๆ													

ไม่รู้จะตอบว่ำอย่ำงไร

	 ตอบยำกจริงๆ	 เพรำะอย่ำงที่ผมเกริ่นในบทก่อนหน้ำไปแล้วว่ำ	 ไม่มีเครื่องเสียง

แบรนด์ใดที่ดีที่สุดในโลก	มีแต่เสียงดีถูกใจหรือไม่ถูกใจเรำ

	 ดังน้ันเวลำมีค�ำถำมลักษณะนี้เกิดขึ้น	ค�ำตอบจึงมีหลำกหลำย	 เพรำะเครื่องเสียง

มันต่ำงจำกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำอื่นๆ	 ก็ตรงท่ีว ่ำ	 ชุดที่เสียงดีกับชุดที่ เสียงถูกใจ											

อำจจะไม่ใช่ชุดเดียวกัน

	 เคยคิดกันเล่นๆ	 ไหมว่ำ	 กำรที่เรำบอกว่ำ “เสียงดี”	นี่เรำวัดจำกอะไร	 วัดกัน								

ที่ตรงไหน?

	 สมมุติว่ำรำต้องกำร	วัดว่ำล�ำโพงคู่นี้เสียงดีหรือไม่	จะใช้อะไรวัด?

	 ถำมคนเล่นเครื่องเสียง	ได้ค�ำตอบกลับมำว่ำใช้	“หู”	ข้ำนี่ล่ะ	เป็นตัววัด

	 ถำมวิศวกร	 ตอบว่ำ	 เรำสำมำรถวัดได้	 จำกกำรตอบสนองควำมถี่ของเสียง									

ด้วยควำมทันสมัยของเทคโนโลยี	เรำสำมำรถวัดและปรับจูนควำมถี่ล�ำโพงให้มันรำบเรียบ

ต้ังแต่	20-20,000	Hz	ได้สบำยๆ

	 และเมื่อล�ำโพงตอบสนองควำมถี่ได้รำบเรียบแล้ว	ก็น่ำจะให้เสียงออกมำดีที่สุด	

เพรำะไม่มีควำมถี่ใดๆ	ล�้ำหน้ำออกมำ

	 เป็นล�ำโพงที่ให้ค่ำถูกต้องแบบในอุดมคติ
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	 ควำมคิดลักษณะนี้เป็นที่มำของล�ำโพงที่เรียกว่ำ	“สตูดิโอมอนิเตอร์”	 หรือ							

เรียกกันสั้นๆ	ว่ำล�ำโพง	“มอนิเตอร์”

 เป็นชื่อเรียกของล�ำโพงที่ตอบสนองควำมถี่ได้รำบเรียบ	นิยมใช้ในสตูดิโอบันทึกเสียง

	 เป็นควำมหมำยคนละอย่ำงต่ำงจำกแบรนด์ล�ำโพง	Monitor	 Audio	 ช่ือดัง								

จำกฝั่งอังกฤษ	หรือสำย	Monitor	Cable	จำกเยอรมนี

	 แล้วล�ำโพงที่ตอบสนองควำมถี่ได้รำบเรียบนั้น	ดีท่ีสุดจริงหรือเปล่ำ

	 ค�ำตอบคือ	 ไม่จริง	 ถึงแม้มีล�ำโพง	2	 คู่ท่ีตอบสนองควำมถี่ได้รำบเรียบเหมือนกัน	

เสียงยังไม่เหมือนกันเลย

	 ประเด็นที่ผมชวนให้ขบคิดคือ	ถ้ำผมท�ำล�ำโพง	1	คู่	วัดควำมถ่ีออกมำ	20-20,000	Hz	

ได้รำบเรียบที่สุด	ท่ำนคิดว่ำล�ำโพงผมจะเสียงเหมือนกับล�ำโพงมอนิเตอร์ชื่อดังอย่ำง						

KEF	LS	3/5a	หรือไม่?

	 ค�ำตอบคือ	ไม่มีทำง!!

	 ล�ำโพง	2	คู่ใช้วัสดุในกำรผลิตต่ำงกัน	วัดค่ำกำรตอบสนองได้เท่ำกัน	จัดวำงสเป๊ก

เหมือนกันทุกอย่ำง	เล่นจำกแอมป์เครื่องเดียวกัน	สำยเส้นเดียวกัน	

	 เสียงยังไม่เหมือนกัน

	 เพรำะมันมีเรื่องของบุคลิกเสียงที่เกิดจำกกำรใช้วัสดุที่แตกต่ำงกัน	ท�ำให้เสียง				

โดยรวมที่ออกมำนั้นแตกต่ำงกันโดยส้ินเชิง

	 ส่ิงที่เหมือนกันก็คือ	คุณอำจจะรู้สึกว่ำล�ำโพงสองคู่นี้เสียงมันรำบเรียบ	ไม่หวือหวำ	

ก็เท่ำนั้น

	 เท่ำนั้นจริงๆ

	 ในทำงตรงกันข้ำมล�ำโพงมอนิเตอร์น้ันกลับได้รับควำมนิยมจำกคนเล่นในวงจ�ำกัด

	 ด้วยเหตุผลที่ว่ำ	เสียงมันแฟลตหรือเรียบเกินไป
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	 คนเล่นเครื่องเสียงนี่มันอะไรกันนักหนำ	ล�ำโพงเสียงรำบเรียบมำกไปก็ไม่ถูกใจ	

เรื่องมำกกันเสียจริง	ถ้ำล�ำโพงระดับสตูดิโอมอนิเตอร์ยังฟังไม่ดี	แล้วเวลำเค้ำตัดต่อมิกซ์เสียง 

เค้ำจะใช้ล�ำโพงประเภทนี้กันท�ำไม

	 ค�ำตอบคือ	เพรำะเค้ำต้องกำรฟังเสียงที่ถูกต้องและบิดเบือนน้อยที่สุด	เพื่อปรับปรุง

ตกแต่งให้เสียงมีควำมเป็นกลำงมำกท่ีสุด

	 อ้ำว…ย่ิงพูด	 ย่ิงเข้ำทำง	ยิ่งท�ำให้รู้สึกว่ำล�ำโพงประเภทนี้ต้องเสียงดีท่ีสุด	 เพรำะ

มันเที่ยงตรงมำกๆ

	 ผมขออนุญำตเปรียบเทียบให้ดูง่ำยๆ	ว่ำ

	 ล�ำโพงเสียงเรียบๆ	อย่ำงล�ำโพงมอนิเตอร์	มันก็เหมือนกำรทำนก๋วยเตี๋ยวโดยไม่ใส่

เคร่ืองปรุงเพิ่ม	เค้ำท�ำมำอย่ำงไรทำนอย่ำงนั้น

 ท่ำนคิดว่ำจ�ำนวนคนทำนก๋วยเตี๋ยวแบบไม่ปรุง	กับคนชอบปรุง	แบบไหนมำกกว่ำกัน

	 ได้ค�ำตอบกันหรือยังว่ำท�ำไมหลำยคนไม่ชอบเสียงจำกล�ำโพงมอนิเตอร์…

	 ก็เสียงมันจืด	 มันเรียบ	มันไม่ตื่นเต้น	 เสียงร้องก็ไม่ฉอเลำะ	 เสียงแหลมก็ไม่ใสปิ๊ง	

เบสก็ไม่ดุดันสะเทือนอำรมณ์

	 ปกติเสียงที่เรำฟังแล้วชอบกันนั้น	ควำมถี่มันโด่งเป็นช่วงๆ	เป็นเสียงท่ีถูกปรุงแต่ง	

ไม่ได้เรียบแฟลตแต่อย่ำงใด

	 เขียนอย่ำงนี้ไม่ใช่ว่ำล�ำโพงมอนิเตอร์เสียงไม่ดีนะ	เดี๋ยวจะเข้ำใจผิดกัน	เสียงเค้ำดี

แน่ล่ะ	เพยีงแต่บคุลิกอย่ำงนี	้เป็นบคุลกิเฉพำะ	ซึง่เมือ่ไรทีไ่ปถกูใจใครเข้ำกห็ลงรักกนัได้ง่ำยๆ

	 สุดท้ำยก็เป็นเรื่องของควำมพอใจ	 ถูกใจมำเป็นตัวชี้วัด	ว่ำเสียงของล�ำโพงคู่นั้นๆ	

มันถูกใจเรำหรือเปล่ำ	เป็นเรื่องของอำรมณ์ล้วนๆ

	 เมื่อไม่นำนมำนี้ผมได้ทดสอบล�ำโพงแบรนด์หนึ่งซ่ึงใช้ในสตูดิโอตัดต่อภำพยนตร์

ระดับโลก
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	 คิดดูว่ำล�ำโพงที่มืออำชีพเลือกใช้เมื่อมำอยู่ในบ้ำน	ยิ่งให้ควำมรู้สึกว่ำ	 เรำก�ำลัง			

ฟังล�ำโพงระดับอ้ำงอิงของโลกชุดหนึ่งเลยนะ

	 เปิดฟังใหม่ๆ	เสียงจริงจัง	ต่ืนเต้น	ชัดเจน	ดุดันสมจริงมำกๆ	แต่ฟังไปได้คร่ึงชั่วโมง

ผมต้องลดโวลุ่มลง	 เสียงมันชัดและสดเกินไป	ชัดจนรู้สึกล้ำ	 เหน่ือยเวลำฟังเสียงที่รุกเร้ำ

เป็นเวลำนำนๆ

	 ย่ิงเวลำฟังคอนเสิร์ตเสียงมันไม่นุ่มนวล	ละเมียดละไมเอำเสียเลย	พุ่งมำจำกทุกทิศ

ทุกทำง	เหมือนผมก�ำลังอยู่ในวงล้อมของอณูเสียงท่ีแข่งกันวิ่งเข้ำมำในโสตประสำท

	 สุดท้ำยผมยอมแพ้	กลับไปฟังล�ำโพงคู่เดิมท่ีไม่ได้ใช้ในสตูดิโอระดับโลก

	 ครำวนี้ฟังได้เป็นชั่วโมงๆ	ไม่มีเหนื่อยเลยล่ะ

	 ล�ำโพงระดับโลกคู่นี้เสียงดีมำก	 ชัด	 เคลียร์	 สมจริง	แต่อำจจะไม่ถูกชะตำกับผม

ด้วยรสนิยมกำรฟังของผมล้วนๆ

	 ค�ำว่ำ	“เสียงดี”	สุดท้ำยเรำวัดกันไม่ได้ด้วยเครื่องมืออะไรใดๆ

	 มันก็เหมือนกับวัด	ควำมอร่อย	ควำมสวย	ควำมงำม	ควำมหอม	หรือควำมพอใจ

	 ตอบได้ไหมครับว่ำ	

	 ข้ำวมันไก่ร้ำนไหนอร่อยท่ีสุด?

	 น�้ำหอมแบรนด์ใดกล่ินหอมท่ีสุด?

	 หรือรถยนต์แบรนด์ใดสวยท่ีสุด?

	 แต่ละท่ำนให้ค�ำตอบท่ีไม่เหมือนกันแน่ๆ

	 เครื่องเสียงที่ดีที่สุดก็เช่นกัน	 เคร่ืองเสียงที่ดีที่สุดส�ำหรับผม	อำจจะไม่ตรงกับชุด	

ท่ีอยู่ในใจคุณ

	 เพรำะผมใช้เครื่องมือท่ีไม่ค่อยได้มำตรฐำนอย่ำง “หู”	ตัวเองวัดนี่นำ
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ศาสตร์และศิลป์
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	 ใครๆ	ก็บอกกันว่าเล่นเครื่องเสียงนี่เป็นท้ังศาสตร์และศิลปะ

	 ได้ยินค�านี้มาหลายปี	แต่เพ่ิงเข้าใจลึกซึ้งจริงๆ	ไม่นานมาน้ี	ว่ามันเป็นศิลป์และศาสตร์

อย่างไร

	 ลองมองเข้าไปในแอมป์หน่ึงตัว	 คุณจะเห็นอุปกรณ์ตัวเล็กตัวน้อยมากมายวาง							

เรียงรายกัน	 เร่ืองน่าทึ่งคือ	อุปกรณ์ตัวน้อยๆ	 เหล่าน้ีมันส่งเสียงเพลงออกมาจากตัวมัน			

ได้อย่างไร

	 ถ้าจุดเริ่มต้นของการท�าแอมป์	 คือการวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่าต่างๆ	ลงไป

ตามแผงวงจรจนมันมีเสียงออกมา	 มันก็ไม ่ได ้ยากเย็นอะไร	 คนพอมีความรู ้ด ้าน

อิเล็กทรอนิกส์บ้าง	ต่อให้มีเสียงดังออกมาได้แน่ๆ

	 แต่ถ้าจุดเริ่มต้น	คือเราอยากท�าแอมป์ให้เสียงออกมา	นุ่มนวลประมาณนี้	อบอุ่น

ประมาณนั้น	สะอาดระดับนี้	 สดใสมีประกายระดับนั้น	 เบสลึกและเก็บตัวได้ประมาณนี้	

และรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ	อีกมากมาย

	 เริ่มยากขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะครับ

	 คนที่ท�าแอมป์ต้องใช้	“ศาสตร์” ซึ่งเป็นองค์ความรู้ทางด้านเครื่องเสียง	มาออกแบบ

วงจร	และสรรหาอุปกรณ์ต่างๆ	มาประกอบ	ซึ่งหนทางในการเดินสู่จุดหมายนั้นยากเย็น

เหลือเกิน

	 ปัญหาประเภทท่ีว่าท�าได้เสียงจุดนี้แล้วดันไปขาดตรงจุดนั้น	พอไปแก้เสียงจุดนั้น

ได้จุดนี้ก็เสียสมดุลไปอีก	 และไม่แน่ว่าสุดท้ายเมื่อเสียงสองสุดนี้ท�าได้ตามเป้าหมาย						

เสียงจุดอื่นๆ	จะเสียสมดุลไปอีกหรือเปล่า

	 นอกจากจะต้องเข้าใจในด้านของวงจรอิเล็กทรอนิกส์	 คนออกแบบจะต้องเข้าใจ

เรื่องของเสียงที่ได้ยินมากพอๆ	กัน	เพราะแค่วัดสเป๊กว่าตอบสนองได้ดี	ไม่ได้หมายความว่า

เสียงจะดี
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	 เรื่องสเป๊กไม่ได้บ่งบอกว่าเสียงดีมากน้อย	ขนาดไหน	จ�ากันได้ใช่ไหมครับ

	 ตรงนี้คือ	“ศิลปะ”	ในการจูนเสียง	จะดีหรือเลว	ขั้นตอนนี้มีความส�าคัญมากที่สุด	

เพราะคนฟังเค้าฟังเสียง	ไม่ได้ฟังสเป๊ก

	 เครื่องเสียงถ้าเสียงไม่ดีก็ไม่ต้องพูดกันแล้ว	คนเราสมัยนี้ลืมง่าย	 ย่ิงเสียงไม่ด	ี				

แป๊บเดียวใครๆ	ก็ลืม	แบรนด์ที่ไม่มีคนจ�า	หรือจ�าว่าเสียงมันไม่ดี	อยู่ในตลาดได้ไม่นานแน่ๆ

	 เคยคิดกันเล่นๆ	 ไหมครับ	 ว่าล�าโพงบางคู่ท�าไมมันแพงจัง	 ดูเผินๆ	แค่ตู ้ไม้กับ					

ดอกล�าโพงไม่กี่ดอก	ราคาระดับเรือนแสนเรือนล้าน

	 ความแพงมันไม่ได้อยู่ที่วัสดุเพียงอย่างเดียว	 แต่มันอยู่ที่ระยะเวลากว่าจะจูนกัน	

ลงมาเป็นล�าโพงเสียงดีระดับนี้	 ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ	 เงินท่ีเราจ่ายไป	ส่วนใหญ่ก็คือ	ต้นทุน					

ในด้านเวลาและ	R&D	

	 อย่างล�าโพง	ProAc	ท่ีดูแล้วสุดแสนธรรมดา	เป็นล�าโพงตู้สี่เหลี่ยมมาตรฐาน		บรรจุ

ด้วยดอกล�าโพงไม่กี่ตัว	แต่เสียงดีเหลือหลาย	จนมีคนท�าล�าโพง	“โคลนน่ิง” ออกมาแข่ง	

โดยน�ากรวยล�าโพงแบบเดียวกัน	 รุ ่นเดียวกัน	 ตีตู ้ให้ได้สัดส่วนต่างๆ	 เหมือนต้นฉบับ									

คิดดูเถอะว่าท�าทุกอย่างเหมือนกันขนาดนี้	แต่เสียงยังห่างจาก	ProAc	แท้	ไปไกลแสนไกล	

	 ดอกล�าโพงไม่ก่ีตัวประกอบลงในตู้	 ดูเผินๆ	 ก็ไม่มีอะไร	 แต่ถ้าจะจูนให้เสียงด	ี							

ในระดับที่คนยอมจ่ายเงินหลักแสนหลักล้าน	เพื่อครอบครองนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ

	 ไม่อย่างนั้นคนไทยเรารวยกว่าฝรั่งไปแล้ว	เราตีตู้ล�าโพงกันมามากมาย	ยิ่งเคร่ืองเสียง

รถยนต์นี่ตีตู้กันจนเป็นอาชีพ	แต่เราไม่สามารถท�าล�าโพงแพงๆ	ขายกันเป็นกิจจะลักษณะ

ได้อย่างเขา

	 อุปกรณ์และงานฝีมือทุกอย่างเราเก่งกว่า	แต่ท�าไมเราท�าขายสู้เค้าไม่ได้	 ล�าโพง	

คนไทยท�า	 ขายอย่างไรก็ไม่ได้ราคา	ท�าเสียงดีแต่ขายแพงหน่อย	คนเล่นก็บอกเลยว่า							

รับไม่ได้
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	 ผมอยากเห็นล�าโพง	 Hi-End	 ฝีมือคนไทย	ท�าขายเป็นเรื่องเป็นราวแข่งกับ						

ล�าโพง	Hi-End	ฝรั่งมากๆ

	 ที่เล่ามานี้	คือศาสตร์และศิลป์ของคนท�าเครื่องเสียง

	 ในส่วนของคนเล่นนั้น	ก็ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการเล่นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

	 ตั้งแต ่การเลือกเครื่องท่ีคิดว ่าเหมาะสม	 เลือกล�าโพงที่ถูกใจมาผสมผสาน											

ผ่านการปรุงคลุกเคล้าด้วยเส้นสายต่างๆ	จนได้เสียงออกมาเป็นที่น่าพอใจ	เป็นกระบวนการ

ที่ต้องผ่าน	“หู”	เพื่อตัดสินกันท้ังส้ิน

	 ถ้ากระบวนการต่างๆ	 เหล่านี้ไม่ได้ผ่าน	“หู” ผ่านแต่ตาที่มองสเป๊กกับราคา			

โอกาสจะได้ซิสเต็มที่เสียงดีนั้น	ริบหรี่เลือนลางเสียเหลือเกิน

	 คุณซื้อรถแพงๆ	แบรนด์ดังๆ	คุณได้รถคุณภาพดี	ขับขี่ปลอดภัย	กับความภาคภูมิใจ

ที่ได้ครอบครอง

	 คุณซื้อนาฬิกาแพงๆ	 แบรนด์ดังๆ	 คุณได้รับเครื่องบอกเวลาที่สะท้อนฐานะ								

เป็นคุณค่าที่คุณคาดหวังอย่างเต็มท่ี

	 แต่การที่คุณซื้อเครื่องเสียงแพงๆ	แบรนด์ดังๆ	 คุณได้รับเครื่องเสียงคุณภาพด	ี					

แต่ไม่ได้เป็นการการันตีว่าเสียงจะ“ดี” ตามราคา	ตามท่ีคุณคาดหวัง	

	 และคุณอาจจะรู ้สึกช�้าชอกใจ	 เม่ือได้ฟังเครื่องเสียงท่ีราคาถูกกว่าคุณเกินครึ่ง						

แต่เสียงดีกว่า

	 ตรงนี้ที่เป็นศิลปะของการเล่นเครื่องเสียงจริงๆ

	 ผมเคยเจอเครื่องเสียงแบรนด์ดัง	 เน้นของแพงสุดเน้ียบ	 ในห้องสุดหรู	ฟังแล้ว					

ไม่รู้สึกว่าเสียงดีตามราคา	

	 ในทางกลับกัน	ห้องบางห้องที่ดูรกๆ	 มีเครื่องวางระเกะระกะ	 ราคาก็ไม่ได้แพง

มากมาย	แต่ฟังเสียงแล้วต้องร้อง	โอ้โห!	เสียงมันดีขนาดนี้ได้อย่างไร
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	 เครื่องเสียง	ถ้าเล่นอย่างเข้าใจ	ใช้ใจเล่น	ใช้หูฟัง	รับประกันว่า	เราได้เครื่องเสียง

ที่เสียงดีถูกใจแน่ๆ	 ก็หูเราเองนี่นะ	แต่ถ้าเล่นโดยใช้ราคาแพงๆ	น�า	มีรางวัลตาม	และ			

ตัดสินใจด้วยหูคนอื่น	

	 มันจะไปรอดได้อย่างไรครับ
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วันนี้เสียงดี วันพรุ่งนี้ฟังไม่ได้
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	 เห็นชื่อตอนแล้ว	ไม่ใช่ว่าเครื่องเสียงของเรามันเก่าลง	หรือเสียงแย่ลง

	 วันน้ีฟังซิสเต็มนี้เสียงดี	 ผ่านไปสักระยะฟังแล้วเสียงไม่ดีเท่าไรแล้ว	 เป็นเร่ืองท่ี			

เกิดขึ้นจริง

	 ความเป็นไปได้อาจเกิดจากหลายๆ	ปัจจัย	เช่น

	 หูของเราพัฒนาจากประสบการณ์ในการฟังที่มากขึ้น	 อายุของเราที่เพิ่มขึ้น					

ความเบื่อ	ผสมกับอารมณ์	ความชอบ	ในแต่ละห้วงเวลาท่ีแตกต่างกัน

	 เชื่อเถอะว่าหูของเรามันก็ไม่ต่างจากกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆ	 มันสามารถพัฒนา									

ให้แยกแยะความแตกต่างของเสียงกันได้

	 คนส่วนใหญ่มักดูแคลนหูตนเองว่าไม่ใช่	 หูทิพย์หูทอง	แยกแยะความแตกต่าง				

ของเสียงไม่ค่อยได้

	 ลองได้ฟังเพลิงเดิมๆ	บ่อยๆ	แล้วเปล่ียนชุดเครื่องเสียงที่ดีขึ้นให้ฟัง

	 ร้อยทั้งร้อยฟังออกหมดละว่าเสียงมันเปลี่ยนไป	 ถึงแม้หูคุณจะไม่ได้ชุบทอง						

หรือเคลือบโรเดียมก็ตาม

	 เครื่องเสียงวันน้ีท่ีฟังได้ไพเราะ	 เพราะหูของคุณยังติดกับเสียงตอนนี้	 ลองได้ฟัง

เสียงที่ดีขึ้น	ไม่เกิน	5	ปีชุดของคุณอาจเปล่ียนไปจนจ�าสภาพเดิมไม่ได้

	 หรืออาจจะเร็วกว่านั้นส�าหรับหลายๆ	ท่าน

	 ข้อพึงระวังคือ	 อย่าฟังเครื่องเสียงท่ีดีมากเกินไป	 เพราะจะท�าให้เกิดอาการ									

“หูเสีย”

	 อาการที่ว่านี้	ไม่ใช่หูมีปัญหาเรื่องการได้ยิน	แต่มีปัญหาใหญ่กว่านั้น	คือกลับมาฟัง

เคร่ืองเสียงที่บ้านไม่ได้

	 เพราะไปโดนชุดที่ไหนไม่รู ้	 เสียงดีกระแทกฝังเข้าไปในโสตยากที่จะลืมเลือน								

ถึงขั้นนอนไม่หลับ	กระสับกระส่าย	อยากได้เสียงอย่างนั้นมาอยู่ที่บ้าน
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	 ท�าให ้คุณค่าเครื่องเสียงชุดเดิมของเราลดลง	 ทั้งๆ	 ที่มันไม ่ได ้ท�าอะไรผิด													

เคยฟังไพเราะอยู่ทุกวัน	วันนี้ฟังไม่ไพเราะเสียแล้ว

	 วิธีแก้พิษเวลาหูเสีย	 คือหาเพลง	MP3	 ท่ีบันทึกแย่ๆ	 เปิดใส่หูสัก	 2-3	 ชั่วโมง									

ให้มันลืมเสียงดีๆ	ที่เคยฟังมา

	 คราวนี้พอกลับมาฟังเสียงซิสเต็มเดิมเทียบกับ	MP3	แล้วรู้สึกดีขึ้น

	 เครื่องเสียงดีๆ	ราคาแพงๆ	น่ีแปลกอยู่อย่าง	ถ้าของดีมากๆ	หลายท่านกลับไม่กล้าฟัง

ทั้งๆ	ที่ใจอยากจะลอง	อย่างเช่น	สายล�าโพง	JPS	Aluminata	

	 นักเล่นหลายท่านไม่กล้าฟัง	ขนาดให้ยืมกลับไปฟังเอง	 ยังปฏิเสธ	ด้วยรู้พิษสงว่า

ใครได้ฟังเป็นถอดไม่ออก	กลัวเสียงมันดีขึ้นจนไม่สามารถกลับไปฟังชุดเดิม	 สายเดิม								

ได้อีกต่อไป	สุดท้ายกลัวห้ามใจไม่ไหว

	 ขอตัดใจไม่ฟังเลยดีกว่า

	 วัยรุ ่นเคยสงสัยกันว่าท�าไมเครื่องเสียง	Hi-End	 ราคาสูงๆ	ฟังเพลงวัยรุ ่นแล้ว								

ไม่โดนใจเลย

	 ศัพท์วัยรุ ่นบอกว่าฟังแล้วไม่	“โจ๊ะ” เบสไม่มัน	 ไม่จุกอก	 เสียงแหลมไม่พุ ่ง									

สาดออกมา

	 ก็จะให้มัน	“โจ๊ะ”	ถูกใจวัยรุ่นได้ยังไง	ในเม่ือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเครื่องเสียง	

Hi-End	จะป็นคนที่มีอายุหรือเป็นผู้ใหญ่ระดับหนึ่ง

	 การฟังของคนเราเมื่ออายุมากขึ้น	 รูปแบบความชอบและความทนทานต่อเสียง			

ท่ีได้ยินก็เปลี่ยนแปลงไป

	 เราจะฟังเสียงนุ่มนวลลง	รับฟังเสียงชัด	จัดจ้านได้น้อยลงเมื่ออายุเพ่ิมขึ้น

	 คนท�าเครื่องเสียง	Hi-End	รู้ตรงจุดน้ีดี	เค้าถึงจูนเสียงมาให้นุ่มนวล	ฟังนิ่มๆ	สบายๆ	

ไม่เน้นเสียงชัดเจน	จะแจ้งมาก	พยายามท�าให้ผ่อนคลาย	ไหลลื่น	ไม่รุกเร้า
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	 ดึงเงินจากกระเป๋าคนมีสตางค์ได้สบายๆ

	 ผมลองเอาตัวเองเป็นมาตรวัดดูเล่นๆ	เห็นว่าจะจริง

	 ตอนวัยรุ่นเราฟังเพลงแรงๆ	ถ้า	Rock	ก็ต้องออกไปทาง	Alternative	ฟังแล้ว	

กระโดดจนปวดขา	ปวดคอ	

	 ตอนนี้อายุใกล้	30	เพลงหนักมากๆ	ฟังได้แป๊บเดียว	เริ่มเหนื่อยเสียแล้ว

	 ไม่กี่ปีมาน้ีผมยังชอบฟังเสียงดนตรีที่ชัดมากๆ	 ศัพท์เครื่องเสียงเค้าว่าชัดจน			

“เสียงขึ้นขอบ”	คือเสียงชัดมากๆ	เห็นเป็นขอบชิ้นดนตรีชัดๆ	ลอยออกมา

	 นึกไม่ออก…เหมือนเวลาดูภาพจากทีวีแล้วขอบของภาพตัวละครมันชัดมาก									

จนดูโอเวอร์	ไม่กลมกลืนกับฉากอื่นๆ

	 นอกจากชัดแล้ว	 ผมยังชอบเสียงท่ีสดๆ	ฟังสนุก	 ที่ส�าคัญคือ	 เบสต้องแน่น												

อิ่มใหญ่	ดุดัน

	 จนเมื่อไม่นานมานี้เองท่ีเริ่มรู้สึกว่า	เสียงท่ีฟังมาช่วงก่อนมัน	ชัดเกินไป

	 พอเริ่มฟังเสียงชัดน้อยลง	 นุ่มนวลมากขึ้น	ฟังแบบน้ีบ่อยๆ	 เริ่มติดหู	 กลับไปฟัง

เสียงสดๆ	อย่างเดิมไม่ได้	ฟังแล้วเครียด

	 ยังไม่อยากฟังนุ่มกว่านี้	เพราะอาจเป็นสัญญาณว่าเราก�าลังอาวุโสมากขึ้น…

	 สุดท้ายคือเรื่องของรสนิยม

	 คุณคิดว่าคุณจะรับประทานข้าวผัดกระเพราไก่	ไข่ดาว	ติดต่อกันนานที่สุดได้กี่วัน

	 บางท่านบอก	3	วันก็แย่แล้ว	บางท่านบอกถ้าจะให้นานกว่านั้นขอผมเปลี่ยนน�้าจิ้ม 

เป็นอย่างอื่นบ้าง

	 จะได้ไม่เลี่ยนและเพิ่มความแปลกใหม่

	 การมีชุดเครื่องเสียงอยู่ที่บ้านก็เหมือนเรามีเมนู	ข้าวกระเพราไก่	ไข่ดาว	เมนูเดียว

	 กลับมาถึงบ้านท่านก็รับประทานกันไป	นานวันเข้ามันก็มีเบื่อมีเซ็งกันบ้าง
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	 บางท่านแก้เบื่อด้วยการเปลี่ยนน�้าจิ้ม	 ซึ่งก็คือ	 การเปลี่ยนสายนู ่นนิด	 เติม											

Accessory	นี่หน่อย	ก็พอให้ตื่นเต้นหวือหวาได้เป็นระยะๆ

	 หนักๆ	เข้าก็ขอเปล่ียนไข่ดาวเป็นไข่เจียว	เปล่ียนหมูเป็นไก่เป็นเนื้อบ้าง	

	 ของอย่างนี้ต้องเปล่ียนต้องปรุงใหม่บ้างเป็นเรื่องปกติ	ในฐานะคนเล่นเครื่องเสียง

ด้วยกัน	ผมเข้าใจดี

	 แต่ถ้าท่านจะเปลี่ยนไข่ดาวเป็นไข่เจียว	เปลี่ยนหมูเป็นไก่เป็นเนื้อ	หรือคิดจะเปลี่ยน

เป็นเมนูอื่นอย่าง	สเต็กเนื้อราคาแพงๆ

	 ก็ดูทางหนีทีไล่กันดีๆ	 ว่าคนท่ีนอนข้างๆ	 เค้าจะเข้าใจหรือเปล่า	 เคลียร์กัน											

ให้เรียบร้อยดีเสียก่อน	

 อาจจะใช้มุกเดิมๆ	ว่าเปลี่ยนเป็นสเต็กเนื้อนี้แล้วจะไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปอีกนาน

	 แล้วจะแอบไปเปล่ียนซอสราด	ผักเคียง	ค่อยว่ากันวันหลัง

	 ผมมีทริกเด็ดเวลาอ้อน	ผบทบ.	 เวลาอยากเปลี่ยนเครื่องเสียงใหม่	 เราต้องให	้

เหตุผลดีๆ	กับเค้าว่า

	 ในชีวิตคนเรามีเรื่องท่ีเปล่ียนได้และเปล่ียนไม่ได้

	 เมื่อบางอย่างเปล่ียนได้	 พี่ขอโอกาสเปล่ียน	 สัญญานะว่าจะไม่เปลี่ยนบ่อยๆ										

ให้หงุดหงิดหัวใจ

	 เพื่อจะได้ชดเชยกับบางอย่างท่ีชีวิตนี้พี่เปล่ียนไม่ได้อีกแล้ว
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สุงสุดคืนสู่สามัญ
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	 ค�ำเท่ๆ	นี้ถูกใช้ในหลำยวำระ	ไม่เคยตกยุคสมัย	ไม่เว้นแม้แต่วงกำรเครื่องเสียง

	 ในควำมหมำยคือ	เล่นเคร่ืองเสียงแพงอย่ำงไร	สุดท้ำยกลับมำฟังเครื่องเสียงชุดง่ำยๆ 

ก็มีควำมสุขไม่ต่ำงกัน	หรือบำงท่ำนเลยเถิดไปว่ำ	ฟังเคร่ืองเสียงชุดใหญ่ๆ	 ไปก็เท่ำนั้น					

ฟังชุดเล็กๆ	เสียงดีกว่ำ

	 ฟังแล้วท�ำเอำคนเล่นเครื่องเสียงปลงตก	 ไม่อยำกเล่นต่อ	จะเล่นไปท�ำไม	 ในเมื่อ

คนเล่นเครื่องเสียงแพงๆ	ยังรู้สึกว่ำเล่นเครื่องเสียงชุดเล็กๆ	ง่ำยๆ	เสียงดีกว่ำเยอะ

	 ถ้ำเป็นอย่ำงน้ันจริง	 ไม่ต้องไปซ้ือแล้วล่ะเครื่องเสียง	 ซ้ือหูฟังสักสองสำมพัน					

เสียบ	iPhone	ฟังดีกว่ำ

	 น่ำคิดไหมครับว่ำ	เรำได้ยินคนเล่นเครื่องเสียงพูดค�ำนี้อยู่เนืองๆ	แต่ในควำมหมำย

ที่เค้ำพูดจะเป็นลักษณะของชุดฟังเพลงมำกกว่ำชุด	Home	Theater

	 มักจะมำจำกคนเล่นชุดฟังเพลงแพงๆ	นั่นล่ะ

	 มีไหมครับคนเล่นชุด	Home	Theater	ระดับกลำงๆ	บอกว่ำ	ฟังสียงจำกชุด	Home	

กับล�ำโพงทีวีเสียงไม่ต่ำงกัน	คืนสู่สำมัญมำฟังเสียงจำกทีวีอย่ำงเดียวกันเถอะ

	 ไม่เคยได้ยินนะ

	 แล้วมีไหมครับ	 คนเล่น	 Home	 Theater	 ดูภำพ	 Blu-ray	 จำกทีวี	 Hi-Def											

แล้วบอกว่ำ

	 ดูทีวีอย่ำงนี้ภำพมันก็อย่ำงนั้นๆ	 คืนสู่สำมัญไปดูจอ	14	 น้ิวขำวด�ำ	ก็ได้อำรมณ์				

ไม่ต่ำงกัน	ไม่ต้องไปซื้อเลยทีวีแพงๆ	ดูแค่จอ	14	นิ้วพอแล้ว

	 แบบนี้ก็ไม่เคยเจอนะ

	 ขนำดทีวี	14	น้ิวจอแก้วกับทีวีจอแบนท่ีภำพสวยๆ	รำคำต่ำงกันไม่เกิน	30,000	บำท	

เรำยังรับรู้ว่ำคุณภำพมันเทียบกันไม่ได้
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	 แต่คนเล่นเครื่องเสียงระดับหลำยแสนหลำยลำ้นบำท	กลับบอกวำ่	ผมขอคืนสู่สำมัญ

ไปเล่นชุดไม่กี่หมื่น	มีควำมสุขมำกกว่ำ	เสียงไม่ต่ำงกัน

	 มันมีเหตุผลตรงไหน???

	 ไม่กี่วันก่อนที่ผมจะเขียนหัวข้อนี้มีลูกค้ำท่ำนหนึ่งโทรศัพท์เข้ำมำ	สนใจล�ำโพง	

Focal	816	คู่หนึ่งรำคำไม่ถึงหนึ่งแสนบำท

	 คุยไปคุยมำผมก็แนะน�ำว่ำลองฟังล�ำโพงคู่อื่นเทียบดูอย่ำง	B&W	หรือ	ProAc					

เผ่ือเป็นทำงเลือก

	 เค้ำบอกมำว่ำล�ำโพงแพงๆ	 รุ่นท๊อปๆ	 เค้ำเล่นมำหมดแล้ว	 เคร่ืองตัวไหนที่ว่ำดี				

ซีดีเครื่องไหนที่ว่ำยอดเยี่ยม	ผ่ำนมือเค้ำมำนักต่อนัก

	 เครื่องเสียงล่ำสุดท่ีเค้ำมีแพงกว่ำรถ	Benz	S	Class	 ไปพอสมควร	ฟังอย่ำงไร								

ก็ไม่เคยโดน	ไม่เคยรู้สึกดี	กลับกันยิ่งฟังยิ่งเครียด	เหมือนมันขำดๆ	เกินๆ	อยู่ตลอด

	 จนไปฟัง	Focal	816	บ้ำนเพ่ือน	ใช้กับปรี	เพำเวอร์	จัดชุดง่ำยๆ	ทั้งชุดแสนกว่ำบำท 

กลับฟังได้ไพเรำะ	และรู้สึกดีกว่ำชุดท่ีเค้ำมี

	 เลยรู ้สึกว่ำเล่นเครื่องเสียงแพงๆ	 ไปไม่มีประโยชน์	 ต้ังใจขำยทิ้ง	 แล้วเอำเงิน									

ไปท�ำอย่ำงอื่นดีกว่ำ	กลับมำเล่นแค่	Focal	816	ก็เพียงพอ

	 ค�ำถำมคือมันเกิดอะไรขึ้น	ผมให้เวลำท่ำนคิดสัก	1	นำทีก่อนจะไปกันต่อ
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	 ถ้ำคิดไม่ออกดูเฉลยต่อด้ำนล่ำงครับ

	 จ�ำได้ไหมครับท่ีผมบอกกับท่ำนตั้งแต่บทก่อนหน้ำนี้	 เครื่องเสียงรำคำแพงๆ									

ฟังแล้วเสียงแย่กว่ำชุดรำคำถูกกว่ำหลำยเท่ำตัวนั้นมีอยู่จริง	ประเภท	5,000,000	บำท		

ฟังไม่ถึง	500,000	นี่เจอมำแล้ว	ยิ่งกรณีนี้เครื่องเสียงระดับสิบล้ำน	ฟังแล้วสู้เครื่องเสียง

แสนกว่ำบำทไม่ได้

	 ก็ยังเป็นไปได้	เพรำะมัน	Mismatch	อย่ำงรุนแรงนั่นเอง

	 ผมวิเครำะห์เล่นๆ	ว่ำเหตุกำรณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่ำงไร

	 หลักๆ	คือพื้นฐำนแอมป์กับล�ำโพงนั้นไม่แมตช์กันตั้งแต่แรก	 ก็พยำยำมแก้ไข						

โดยใส่เครื่องเล่นซีดีเข้ำไป	ใส่สำยเข้ำไป	เพื่อชดเชยในส่ิงที่ขำดหรือที่เกิน	จนคิดว่ำลงตัว	

แต่สุดท้ำยกลับไม่ลงตัว	เสียงยังขำดๆ	เกินๆ	อยู่

	 เครื่องเสียงดีๆ	เวลำมันขำดอะไร	เกินตรงไหน	มันฟ้องน่ำดูเลยนะ

	 ครำวนี้ต้องกลับมำแก้กันใหม่	 ซึ่งสเต็ปนี้ถ้ำลองไปถำมเซียนสัก	5	ท่ำน	รับรอง			

ค�ำตอบให้เปลี่ยนอุปกรณ์ของแต่ละท่ำนจะแตกต่ำงกันไป

	 แอมป์บ้ำง	 ซีดีบ้ำง	สำยนู่นสำยนี่บ้ำง	ก็แล้วแต่	แต่ถ้ำนักเล่นท่ำนนั้นไม่ค่อยเช่ือ

เรื่องสำยว่ำมันจะมีผลต่อซิสเต็มมำก	เค้ำจะเลือกเปล่ียนล�ำโพงหรือแอมป์ก่อน

	 เปลี่ยนล�ำโพงมำใหม่ก็ยังไม่โดนใจ	 ก็เริ่มที่จะตำมไปเปลี่ยนเครื่องตัวอื่นๆ						

เปล่ียนแอมป์บ้ำง	 เปลี่ยนเครื่องเล่นซีดีบ้ำง	 เปลี่ยนสำยบ้ำง	 ถึงตอนน้ียิ่งเปล่ียนยิ่งยุ ่ง						

จับต้นชนปลำยไม่ถูก	และต้นทุนในกำรเล่นสูงขึ้นเรื่อยๆ	
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	 เปลี่ยนไปเปลี่ยนมำสุดท้ำยก็พำยเรือในอ่ำง	ยิ่งเล่นยิ่งเครียด

	 จบด้วย	สูงสุดคืนสู่สำมัญ

	 พูดอย่ำงนี้คนเล่นเครื่องเสียงที่ก�ำลังจะไต่ขึ้นไปสูดอำกำศแบบ	Hi-End	อำจจะ

ร้อนๆ	หนำวๆ	แต่เชื่อผมเถอะว่ำเรื่องอย่ำงนี้เรำป้องกันได้

	 ในควำมเป็นจริง	เม่ือคุณเล่นเครื่องเสียงระดับ	Hi-End	แล้ว	ต้องกลับมำฟังชุดที่

รำคำถูกกว่ำไม่ได้	เล่นชุดแพงๆ	ต้องฟังแล้ว

	 “หูเสีย”

	 เป็นตรรกะที่ดูสมเหตุสมผลมำกกว่ำ

	 ค�ำว่ำ	“คืนสู่สามัญ”	กับเครื่องเสียง	ฟังอย่ำงไรก็ขัดใจเสียจริงครับ
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ความแมตชิ่ง หัวใจของการเล่นเครื่องเสียง
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	 ผมเคยใช้	AV	Receiver	ของ	Sony	อยู่นานสองนาน

	 ท่านที่ใช้แอมป์	 Sony	 สมัยก่อน	 จะติติงว่าเสียงมันแห้ง	 มันบาง	 บ้างก็ว่า											

ด้วยการออกแบบวงจรภาคขยายแบบดิจิตอล	ท�าให้เสียงมันไม่อวบอ่ิม	อ่อนหวาน	ฉอเลาะ

	 อะไรที่เป็นดิจิตอลมากๆ	คนเล่นเครื่องเสียงอย่างเราๆ	มักไม่ค่อยชอบฟัง

	 เราชอบฟังเสียงแบบอนาล็อก	คือ	 ล่ืนไหล	 ไม่มีสากเสี้ยน	 เป็นธรรมชาติสมจริง		

ไม่แห้งบาง	กัดหู

	 ผมฟังแอมป์	Sony	 ไปอย่างแกนๆ	ยิ่งสมัยก่อนไม่ค่อยเชื่อเรื่องสายมากก็ไม่คิด			

จะเปล่ียนสาย	อาศัยเปล่ียนล�าโพงเล่นไปเรื่อยๆ

	 ช่วงแรกๆ	 เปลี่ยนล�าโพงไปสองสามยี่ห้อ	ภาพของแอมป์เสียงแห้ง	ผอมบางน้ัน

ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ

	 ฟังไปฟังมาชักไม่ใช่เสียงท่ีต้องการ	ผมเลยคิดว่าจะเปลี่ยนแอมป์ใหม่	 ช่วงน้ัน	

harman/kardon	กระแสก�าลังแรง	เลยขอตามกับเค้าบ้าง

	 ยก	harman	มาลองเปล่ียนเล่นกับล�าโพงท่ีมีอยู่	2-3	คู่	เสียงไปได้ดีขึ้น

	 บังเอิญช่วงนั้นล�าโพง	AE	 เปล่ียนตัวแทนน�าเข้าใหม่	 และน�ารุ่นใหม่เข้ามาพอดี		

เลยส่งล�าโพงรุ่น	Lite	1	มาให้ผมทดลอง

	 เป็นล�าโพงวางห้ิงขนาดย่อมๆ

	 นึกสนุกๆ	ว่าลองเอามาต่อกับ	Sony	ฟังอีกทีดีกว่า	เผื่อเสียงมันจะดีขึ้น

		 แล้วมันก็ดีจริงๆ	 เสียงออกมาครบ	ฟังสบาย	 ไม่แห้งบางเหมือนที่แล้วๆ	 มา				

กระตุ้นต่อมการรับฟังให้ต้องขยับตัวไปหาแผ่นซีดีมาเปิดแล้วเปิดอีก

	 บอกได้ค�าเดียวว่า	Sony+AE	Lite	คู่นี้เกิดมาคู่กันจริงๆ

	 ผมลองเปล่ียนมาเป็น	harman	 กับ	AE	ปรากฏว่าฟังพอใช้ได้	แต่ไม่ครบเคร่ือง	

เต็มอารมณ์เหมือนตอนท่ีฟังจากแอมป์	Sony
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	 จากเหตุการณ์ช่วงนั้นท�าให้ผมเข้าใจอะไรหลายๆ	อย่างมากขึ้น

	 ผมเข้าใจว่าเครื่องเสียงแต่ละตัวมันมีคู ่ของมัน	 มันจะแสดงศักยภาพสูงที่สุด									

ถ้าเราหาคู่ของมันเจอ

	 อย่าไปตัดสินว่าเครื่องตัวนั้นๆ	ไม่ดีจากการฟังอย่างฉาบฉวย	หรือถึงแม้คุณจะฟัง

มันนานพอสมควร	แต่ถ้าคุณไม่เคยหาคู่ของมันเจอ	คุณก็จะไม่เคยได้ยินเสียงที่ดีจากมัน

	 ถ้าคุณได้ฟัง	Sony	กับ	AE	ผ่านชุดสายอะไรท่ีผมจ�าไม่ได้ในวันนั้น	คุณจะรู้สึกว่า	

Sony	เสียงมันโรแมนติกมากๆ

	 สุดท้ายคือ	เครื่องเสียงท่ีดีมากๆ	แต่ละชิ้นเม่ือน�ามาเล่นด้วยกัน	

	 1+1	 สามารถเท่ากับ	 มากกว่าหรือน้อยกว่าสองได้เสมอ	 ข้ึนอยู ่กับการจับคู ่										

ว่าเหมาะสมขนาดไหน

	 แค่การจับคู่เครื่องด้วยกันยังไม่พอ	ต้องจับคู่สายให้เหมาะสมด้วย

	 นี่ล่ะคือเสน่ห์ของการเล่นเครื่องเสียง	 เราสามารถสร้างสูตรผสมได้ไม่มีขีดจ�ากัด	

ถ้าผลลัพธ์ออกมาแล้วเสียงดีถือว่า	เรามาถูกทาง

	 หัวใจหลักของการเล่นเครื่องเสียงให้คุ้มค่ากับเม็ดเงิน	อันดับแรก

	 คุณต้องหาแอมป์กับล�าโพงท่ีเป็นคู่แท้ของกันและกันเสียก่อน	แล้วจะรู้ได้อย่างไร

ล่ะว่ามันแมตช์หรือไม่แมตช์	เป็นคู่กันจริง	หรือแค่รักกันแบบฉาบฉวย

	 คนไม่มีประสบการณ์การฟัง	อาจจะมองว่าเป็นเร่ืองยาก	แต่จริงๆ	แล้วง่ายมากๆ

	 ถ้าซิสเต็มมันแมตช์กัน	ฟังแล้วคุณจะรู้สึกดี	รู้สึกว่ามันไพเราะอย่างเป็นธรรมชาติ	

แต่ถ้ามันไม่แมตช์	คุณจะรู้สึกว่า	ฟังแล้วก็อย่างนั้นๆ	ไม่รู้สึกพิเศษ

	 หรือถ้าคุณรู ้สึกว่า	 ต้องพยายามฟังให้เสียงมันดี	 ลุ ้นกับมัน	 เอาใจช่วยกับมัน					

แสดงว่าคู่นี้มันยังไม่ใช่	มันอาจจะไม่แมตช์โดยตัวมันเอง	หรือมันอาจจะแมตช์กันพอสมควร	

แต่ไม่ตรงกับความถูกใจของคุณ
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	 เจออย่างนี้	ปรับเปล่ียนใหม่ได้เลย	อย่าไปฝืนซ้ือ	เพราะถ้าฝืนตั้งแต่แอมป์กับล�าโพง	

สเต็ปต่อไป	คุณจะต้องซื้อเพื่อ	“แก้”	จุดด้อย	ไม่ได้ซ้ือเพื่อ	“เสริม”	จุดเด่น

	 เวลาฟังเครื่องเสียงให้นึกว่าเป็นสาวสวยๆ

	 เวลามีสาวสวยๆ	เดินผ่านมา	ถ้าความสวยตรงสเป๊ก	ถูกใจคุณก็จะรู้สึกวูบๆ	วาบๆ	

รับรู้ได้ทันที

	 แต่ถ้าไม่ตรงสเป๊ก	มองแล้วก็เฉยๆ	ไม่มีอารมณ์หวือหวา

	 เรื่องอย่างนี้ไม่เห็นต้องสอน	แต่เป็นกันทุกคน	มันเป็นไปตามสัญชาตญาน

	 เสียงดีๆ	ฟังแล้วไม่ต้องคิดวิเคราะห์ให้ปวดหัว	ใช้สัญชาตญาณช่วยฟัง	รับรองว่า

รู้ได้แน่ๆ	ว่า	มันออกมาดีหรือเปล่า	แมตช์หรือไม่แมตช์

	 ถ้าลองริ่มต้นที่แอมป์กับล�าโพงไม่แมตช์กัน	 ไปต่อยาก	 ย่ิงลง	ยิ่งจม	จ่ายเงินกัน	

ไม่รู้จักจบจักสิ้น

	 แก้จุดนั้นได้	ก็มาเสียจุดอื่น	ขาดๆ	เกินๆ	อยู่ตลอด	จบไม่ลงเสียที

	 สุดท้ายถอดใจกลับไปเล่นชุดง่ายๆ	 สบายใจ	 เสียงดีกว่า	 ก็แน่ล่ะ	 ถ้าชุดเล็กๆ								

มันแมตช์กันดี	ลงตัว	อย่างไรก็น่าฟังกว่าเยอะ

	 พอเห็นภาพไหมครับว่า	“สูงสุดคืนสู ่สามัญ”	 จุดเริ่มต้นมาจากการไม่แมตช์

ระหว่างอุปกรณ์เป็นสาเหตุหลักนั่นเอง
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แมตชิ่ง ภาคสอง ไปต่อกันที่งาน BAV 2012
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	 ผมเขียนบทนี้หลังจากจบงาน	BAV	Hi-End	Show	2012

	 งานที่รวบรวมเครื่องเสียงระดับ	 Hi-End	และ	 Super	Hi-End	มาประชันกัน						

เป็นงานในฝันของคนรักเครื่องเสียงอย่างแท้จริง

	 พอจบงาน	 เสียงชื่นชมห้องปิยะนัสมากมายเกินคาด	ความเครียดต่างๆ	นานา						

ท่ีกดดันผมและทีมงานก่อนช่วงจัดงานนั้น	เลือนหายไปจนหมดสิ้น	

	 เรากังวลที่สุดคือ	 กลัวเสียงออกมาไม่ดี	 ไม่ได้ตามมาตรฐานของ	“ปิยะนัส”         

แต่สุดท้ายเราก็ท�าเสียงออกมาได้ดีตามท่ีคาดหวัง

	 ปีนี้เราจัดสองห้อง	ตั้งใจโชว์ล�าโพง	Isophon	Berlina	RC7	และ	ProAc	K6

	 เราตั้งใจเซ็ตให้เสียงห้อง	ProAc	ออกมาชัดเจน	สมจริง	ในขณะที่ห้อง	Isophon	

เสียงออกมาฟังสบายๆ	ผ่อนคลายกว่า

 เป็นสองคาแรกเตอร์ทีเ่ราตัง้ใจท�าออกมาเพือ่รองรบัการฟังของนกัเล่นทีแ่ตกต่างกนั		

	 ด้วยแอมป์	 Accustic	 Arts	 เหมือนกันท้ังสองห้อง	 การเซ็ตอัพและแมตชิ่ง										

ด้วยสายต่างๆ	จึงเข้ามามีบทบาทมาก

	 ความยากของการเตรียมงานคือ	 เราต้องมีอุปกรณ์ส�ารองไว้รองรับเป็นแผนสอง	

หรือแผนสาม

	 เพราะถึงแม้เราม่ันใจว่าของท่ีเตรียมไว้นั้นแมตช์กัน	 แต่พอสภาพแวดล้อม				

เปล่ียนไป	 อุปกรณ์บางอย่างอาจจะต้องปรับเปลี่ยนตาม	 เราจึงต้องมีอุปกรณ์ส�ารองเผื่อ

ฉุกเฉิน

	 โดยเฉพาะพวกสายไฟที่ เราเบิร ์นทั้ง	 Audioquest	 NRG-WEL	 และ	 JPS											

Aluminata	AC	ส�ารองไว้	ผ่านเครื่องเบิร์นสายโดยเฉพาะ

	 เฉพาะสายที่ใช้ทั้งระบบนั้นมูลค่าประมาณ	60%	ของราคาเครื่องเสียง	 เพื่อ									

รีดประสิทธิภาพออกมาอย่างเต็มท่ี
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	 เสียงที่ได้ยินในงานนี้	เป็นเสียงของเครื่องเสียงที่ดีที่สุดชุดหนึ่งในชีวิตท่ีผมมีโอกาส

ได้ฟัง	โดยเฉพาะเสียงในห้อง	Isophon	ท่ีดีจนขนลุก

	 ท่านที่ได้มาฟัง	ผมเชื่อว่าท่านต้องประทับใจมากๆ

	 สุดท้ายงานนี้ก็พิสูจน์ได้ว่าเรื่องของความแมตชิ่งนั้นส�าคัญมากจริงๆ

	 ทริกเล็กๆ	อย่างห้อง	 Isophon	ทีมงานตั้งใจจะโชว์สาย	Audioquest	Wel						

Signature	Series	รุ่นท็อปท้ังระบบ	

	 แม้แต่สายไฟ	ซึ่งถ้าวัดกันที่ราคา	ควรใช้เป็น	Audioquest	NRG-Wel	 ทุกเส้น	

สดุท้ายต้องเปล่ียนเป็นสายไฟ	JPS	Aluminata	เข้าไปใส่ท่ีปรีแอมป์	เพือ่เตมิความกลมกล่อม 

นุ่มนวล	ลื่นหู

	 ใส่สายไฟ	 NRG-Wel	 จุดนี้ดึงอารมณ์ออกมาได้น้อยกว่า	 ในขณะท่ีสายไฟ											

JPS	Aluminata	ราคาถูกกว่า	Wel	เกินครึ่ง	แต่ดึงอารมณ์ได้ดีกว่า

	 ส่วนห้อง	ProAc	เราใช้สายสัญญาณและสายไฟ	Audioquest	Wel	เป็นส่วนใหญ	่

ยังต้องใช้สายไฟ	JPS	Aluminata	เข้าไปใส่ท่ีปรีแอมป์เพื่อเบรกอารมณ์	

	 สายล�าโพงส�าหรับชุดนี้เม่ือใช้เป็น	 JPS	 Aluminata	 เสียงจะพอดีมากกว่า											

Audioquest

	 ทั้งๆ	ท่ีราคาสายล�าโพง	JPS	Aluminata	ถูกกว่า	Audioquest	Wel	หลายเท่าตัวนัก

	 โชคดีที่เรามีสายสองแบรนด์	สองบุคลิก	จึงใช้ชดเชยกันได้ในหลายๆ	จุด

	 สังเกตดูว่าเวลาเราฟังเครื่องเสียงอะไรก็ตาม	 ถ้าใช้สายแบรนด์เดียวทั้งหมด					

เสียงมากกว่า	50%	 ท่ีเราได้ยิน	 คือบุคลิกของสาย	 ถึงแม้จะเปลี่ยนแอมป์	 เปลี่ยนล�าโพง	

คุณก็ยังได้ยินคาแรกเตอร์เหล่านี้ออกมาอยู่ตลอด

	 ถ้าเปลี่ยนเครื่อง	เปล่ียนล�าโพง	แล้วรู้สึกว่าเสียงไม่ไปไหน	แสดงว่าสายมีอิทธิพล

สูงมาก	คาแรกเตอร์มันแรง	อาจจะต้องหาสายเส้นอื่นเข้าไปปรุงใหม่
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	 น�้าซุปหม้อเดิม	 ท�าก๋วยเตี๋ยวกี่ชามๆ	 ก็ยังเค็มอยู ่	 เปลี่ยนเส้น	 เปลี่ยนลูกชิ้น											

มันไม่หายเค็ม	 ก็ลองเติมน�้าตาลลงไปบ้าง	อาจจะช่วยให้พอกินได้	 สุดท้ายถ้าช่วยไม่ไหว	

ก็ถึงเวลาต้องเปลี่ยนซุป

	 เรื่องคล้ายๆ	กัน

	 ท่านที่มาฟังห้องปิยะนัสครั้งนี้ท่านได้ประสบการณ์ดีๆ	กลับไปมากมาย

	 เราพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเครื่องเสียงดีๆ	 แพงๆ	 ต้องฟังเพลงได้ทุกแนว	 และ									

ต้องออกมาดี	แม้กระทั่งเพลงไทย	ที่บันทึกมาคุณภาพต�่า	ยังฟังแล้วได้อารมณ์	น่าฟังมากๆ	

และเคร่ืองเสียงดีๆ	 เล่นดัง	ต้องฟังไพเราะ	ถ้าฟังเบาๆ	แล้วดี	ฟังดังๆ	แล้วมั่ว	แสดงว่า			

ยังใช้ไม่ได้

	 เวลาซื้อเครื่องเสียงต้องลองฟังดังๆ	เพ่ือทดสอบดูว่า	 ซิสเต็มยังคุมเสียงได้หรือไม	่

มีอะไรไม่ไหวหรือเปล่า

	 เครื่องเสียงดีๆ	ลงทุนไปมากๆ	ต้องได้ระดับนี้	 ถึงจะเรียกว่า	“เกินคุ้ม”	เล่นแล้ว

ไม่เสียดายเงิน

	 ฟังเสียงดีๆ	อย่างนี้แล้ว	รับรองว่าไม่อยากกลับคืนสู่สามัญแน่นอนครับ
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Set up อย่างไรไม่ให้คืนสู่สามัญ
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	 ถ้าผมไม่ได้เล่นเครื่องเสียง	ผมจะมองว่าชุดฟังเพลงนี่มันไม่มีอะไรเลย

	 แอมป์ตัว	 ซีดีตัว	 ล�าโพงคู่	 หมูจะตาย	แต่พอลงลึกกับมันไปเรื่อยๆ	 ย่ิงรู ้ว่ามัน								

ซับซ้อนและมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายจริงๆ

	 สมัยเรียนหนังสือเวลาเจอโจทย์เลขยาวๆ	 เราไม่ค่อยกลัวเพราะส่วนใหญ่ค�าตอบ

มันหาได้จากข้อมูลที่เค้ามีมาให้

	 แต่ถ้าโจทย์สั้นๆ	นี่เห็นแล้วหนาว	เพราะรู้เลยว่ามันต้องยากแน่ๆ

	 ถ้าถามว่า	1+1	เท่ากับเท่าไร	เด็กอนุบาลพอนับเลขได้ยังรู้ว่าเท่ากับ	2

	 แต่ถ้าถามลึกลงไปอีกหน่อยว่าคุณรู้ได้อย่างไรว่า	1+1	เท่ากับสองจริงๆ	

	 เขียนสมการกันยาวเหยียด	อ้างทฤษฎีกันไม่หวาดไม่ไหว

	 มองเผินๆ	ชุดฟังเพลงง่าย	แอมป์ตัว	ซีดีตัว	ล�าโพงคู่	ราคารวมกัน	xxx	บาท	

	 แต่ถ้าลงลึกว่าเสียงที่ออกมาเท่า	 xxx	 บาทจริง	 หรือมากกว่า	 หรือน้อยกว่า						

พิสูจน์ให้ดูหน่อย	ถึงตอนนี้ตอบยากแล้วนะ

	 ความสนุกในการเล่นเครื่องเสียงก็อยู่ตรงนี้ล่ะ	ท�าอย่างไรให้เสียงออกมามากกว่า

หรือเท่ากับ	xxx	บาทที่เราจ่ายไป

	 นอกจากการแมตชิ่งในการหาเนื้อคู่ท่ีเหมาะสมซ่ึงกันและกันยังไม่พอ

	 ต้องเซ็ตอัพให้ดีด้วย

	 กลับมาที่ชุดฟังเพลงมองเผินๆ	 ก็ล�าโพงคู ่เดียว	 มันจะยากอะไรนักหนา	คู ่มือ							

เค้าก็มีบอกไว้แล้วว่าล�าโพงจะต้องห่างกันเท่าไร	ห่างจากผนังเท่าไร	และน่ังฟังตรงจุดไหน

	 เซ็ตตามคู่มือก็เรียบร้อย

	 เรียบร้อยแน่ๆ	เพราะเสียงมันออกมาไม่เอาอ่าว	พุ่งตรง	ออกทะเลไปเลย

	 ล�าโพงจะวางห่างกันมากหรือน้อยกว่าในคู่มือนั้นเป็นไปได้เสมอ	ข้ึนอยู่กับลักษณะ

ห้องและสภาพอะคูสติกภายใน	ยิ่งระยะห่างจากผนังด้านหลังนี่ยิ่งก�าหนดไม่ได้
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	 เพราะการขยับล�าโพงขึ้นลงนั้นเราท�าเพื่อหาจุดที่เบสลงได้ดีท่ีสุด	ซ่ึงในแต่ละห้อง

น้ันไม่ใช่ระยะเดียวกันแน่ๆ

	 นักเล่นที่ยึดถือคู่มือทุกกระเบียดนิ้ว	 โอกาสได้ฟังเสียงดีๆ	จากซิสเต็มยากมากๆ	

เพราะเมื่อคุณมั่นใจว่าคุณเซ็ตตามคู่มืออย่างถูกต้อง	เวลาเสียงที่ออกมาขาด	เกินตรงไหน	

คุณจะมองข้ามการขยับล�าโพงออกไป

	 สุดท้ายก็เปลี่ยนเครื่องเปล่ียนสายไปอีกมากโข	เข้าสู่วงจร	“สูงสุดคืนสู่สามัญ”

	 ผมและทีมงานเราไม่เคยเปิดคู่มือดูค่าพวกนี้มานานมากแล้ว

	 ถ้าผมเป็นบริษัทผลิตล�าโพงขาย	ผมจะให้เค้าเอาค่าต่างๆ	 เหล่าน้ีออกไปให้หมด	

หรือใส่เป็นช่วง	Range	กว้างๆ	 เช่น	 1.8	 -	 2.3	 เมตร	แล้วเขียนก�ากับว่า	“โปรดใช้

วิจารณญาณในการเซ็ต ระยะห่างขึ้นอยู่กับสภาพอะคูสติกและอีกหลายๆ ปัจจัย”

	 แล้วถ้าไม่ดูคู่มือจะเริ่มเซ็ตได้อย่างไร

	 ง่ายๆ	ครับวางล�าโพงห่างกันประมาณ	1.6	-	1.8	เมตร	โดยไม่ต้องสนว่าด้านหลัง

จะห่างจากผนังเท่าไร	ขยับขึ้น	ขยับลงทีละนิด	 จับเสียงเบสว่า	ต�าแหน่งไหนเสียงเบส				

หนักแน่นที่สุด

	 ฟังเสียงเบสอย่างเดียว	 เสียงอื่นไม่ต้องฟัง	ปกติทีมงานเราใช้แผ่นของ	 จ้าวเผิง						

ที่ช่ือว่า	The	Greatest	Basso	ในเพลงท่ี	2	และเพลงท่ี	6

	 ฟังให้รู ้สึกว่าเสียงเบสมันแน่น	 ท้ิงตัวลงกับพื้น	 ไม่หย่อนยาน	หรือห้วนเกินไป					

บางจุดมันอาจจะใกล้เคียงกันก็ค่อยๆ	ฟัง	อย่าไปซีเรียสมาก	ถ้ามันแน่นพอประมาณก็ใช้ได้

	 ถ้าเบสลงดี	เสียงกลางแหลมก็จะหลุดลอยออกมาน่าฟังระดับหนึ่งแล้ว

	 จากนั้นขยับล�าโพงออกห่างไปเรื่อยๆ	จนรู้สึกว่าเสียงร้องมันผ่อนคลายไม่ตึงเกินไป	

เครื่องดนตรีแยกไม่ซ้อนทับกัน	 ถ้ามันเกินจุดพอดี	 เสียงร้องจะบาง	 ตรงกลางจะโหว่											

ก็ขยับมันกลับมา
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	 จากนั้นก็เซ็ตเสียงร้องให้อยู่ตรงกลาง	 โดยขยับล�าโพงขึ้นลง	ถ้าเสียงเอียงซ้าย							

ก็ขยับล�าโพงซ้ายเข้าผนังหลังทีละนิด	หรือดึงล�าโพงขวาออกมาทีละหน่อย

	 ถ้าเสียงเอียงขวาก็ท�าสลับกัน

	 ถ้าเสียงร้องกลับมาที่ต�าแหน่งตรงกลางก็โอเค	ล�าโพงมันจะเหลื่อมกันบ้างนิดหน่อย

ก็ไม่ต้องไปซีเรียส	 เพราะเท่าท่ีผมเซ็ตกันมา	ล�าโพงมันก็เหลื่อมกันบ้างเป็นธรรมชาติ							

ถ้าไม่เหลื่อมเลยแสดงว่าห้องสมดุลมากๆ	หายากครับ

	 ถึงตอนนี้ก็ฟังได้ไพเราะขึ้นอีกมากโขแล้วล่ะ

	 ส่วนจะโทอิน	หรือไม่โทอิน	ก็สุดแท้แต่	อยากให้เสียงมันเข้มข้นอีกนิดแต่ไม่อยาก

ให้รูปวงแคบ	ก็หันหน้าล�าโพงเข้าหากันทีละนิดๆ	ท่ีเค้าเรียกว่า	โทอิน	นั่นล่ะ

	 ไม่ได้มีอะไรตายตัวว่าจะโท	หรือ	ไม่โท	ชอบตรงไหนก็ว่ากันที่ตรงนั้น

	 เครื่องเสียงชุดเดียวกัน	 คุณสามารถท�าให้เสียงมันนุ ่ม	 อ่อนหวาน	 หรือดุดัน								

หนักแน่น	จริงจังนั้นสามารถท�าได้	ด้วยการขยับล�าโพงเพียงอย่างเดียว

	 ท่านที่ได้ไปงาน	BAV	2012	ท่ีทางทีมงานปิยะนัส	เซ็ต	Accustic	Arts	กับล�าโพง	

Isophon	และ	ProAc	อย่างละห้อง

	 ฟังห้อง	ProAc	เสียงเข้มข้น	หนักแน่น	จริงจัง	เน้นทุกรายละเอียด

	 ฟังห้อง	Isophon	ฟังสบาย	ผ่อนคลาย	แจกแจงรายละเอียดอย่างสวยงาม

	 คือความตั้งใจในการเซ็ตให้เสียงออกมาเป็นอย่างนั้น	 ให้สองห้องแสดงออกถึง			

สองอารมณ์	ไม่ทับซ้อนกัน

	 ถามว่าจะเซ็ตล�าโพง	Isophon	ให้หนักแน่น	จริงจัง	และเซ็ต	ProAc	ให้ฟังสบายๆ	

ผ่อนคลายได้ไหม

	 ค�าตอบคือ	ท�าได้	โดยท่ีไม่ต้องเปล่ียนอะไรในซิสเต็ม

	 เพียงแค่ขยับล�าโพงอีกนิดๆ	หน่อยๆ	เท่านั้นเอง
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จะต้องเบิร์นกันนานขนาดไหน
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	 การเบิร์นอินเครื่องเสียง	คือการเล่นเครื่องเสียงนั้นๆ	 ไปจนถึงจุดท่ีเสียงสมดุล					

ไม่เปล่ียนแปลง

	 ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดพิสดารอะไร	เป็นเรื่องธรรมชาติที่เข้าใจได้

	 รถยนต์ซื้อมาใหม่ๆ	ป้ายแดง	 ยังต้องใช้เวลาในการปรับสมดุล	 ถึงจะเร่งได้ดี							

และประหยัดน�้ามันเพิ่มขึ้น

	 เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมยังต้องใช้เวลา	 ในการปรับสมดุล	จนถึงจุดที่

ท�างานได้ประสิทธิภาพสูงสุด	 เครื่องจักรใหม่ๆ	 ไม่มีใครเค้าใช้ก�าลังการผลิตเต็ม	100%	

เพราะมันจะเกิด	Error	สูง	และบั่นทอนอายุการใช้งาน

	 แล้วถ้าล�าโพง	หรือเครื่องเสียงชิ้นอื่นใด	จะต้องการเวลาให้วัสดุแต่ละชิ้นเข้าสู่

สภาวะสมดุลก็ไม่ใช่เรื่องแปลก

	 ความยืดหยุ ่นของวัสดุที่ใช ้ท�าดอกล�าโพง	 พอมีการใช้งาน	 มันเริ่มอ่อนนุ ่ม									

เสียงมันก็เริ่มเปลี่ยนไป	ตามแต่ละสภาวะ

	 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็เช่นกัน	จะเร็วจะช้าก็แตกต่างกันไปตามยี่ห้อ	ตามสภาพ

การใช้งาน	ปกติก็	50-100	ชั่วโมง

	 ตัวเลขสูงขนาดนี้	ท�าให้การเบิร์นเครื่องเสียงถูกน�ามาอ้างถึงบ่อยๆ	เวลาท่ีเสียงไม่ดี	

ประมาณว่า	ต้องรอพ้นเบิร์นก่อน	เสียงถึงจะดีขึ้น

	 ค�าพูดนี้มีส่วนถูกครึ่ง	ผิดครึ่ง

	 ส่วนถูกก็คือ	รอพ้นเบิร์นก่อนเสียงจะดีขึ้นกว่าเสียงในตอนนี้

	 ส่วนผิดก็คือ	ถ้าเสียงตอนนี้มันไม่ดี	ไม่เอาอ่าว	รอพ้นเบิร์นมันก็ไม่ดีกว่านี้สักเท่าไร

	 เชื่อผมเถอะว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆ

	 ยิ่งคนเล่นเครื่องเสียงราคาสูง	เรามักจะได้ยินค�าพูดในเชิงน้ีบ่อยมาก	ล่าสุดมีนักเล่น

ท่านหนึ่ง	เล่นเครื่องเสียงชุดใหญ่โต	ฟังไปประมาณ	50	ชั่วโมงแล้วก็ยังไม่รู้สึกดีเท่าไร
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	 เค้าบอกว่าเสียงมันยังเบิร์นไม่ได้ท่ี

	 50	 ช่ัวโมงยังฟังไม่ได้ที่	 แล้วถ้ามันผ่าน	 100	ชั่วโมง	 เสียงจะพลิกจากหน้ามือ						

เป็นหลังมือ	มันเป็นไปไม่ได้แน่ๆ	เต็มท่ีผมให้แค่	20%		ท่ีเสียงจะดีขึ้น

	 ถึงตอนนั้นคงต้องปรับเปล่ียนอะไรบางอย่างอีกครั้งแน่ๆ

	 จ�าได้ไหมครับ	 เรื่องการแมตชิ่งแอมป์กับล�าโพงในตอนก่อน	ขั้นตอนนี้การเบิร์น		

มีผลน้อยมาก

	 สมมุติว่าแอมป์กับล�าโพงแกะกล่องใหม่ๆ	มาเลย	ผมให้เวลาเต็มท่ีช่ัวโมงกว่าๆ		

เล่นอย่างต่อเนื่อง	ต้องฟังรู้เรื่องแล้วว่ามันไปด้วยกันได้หรือไม่

	 เสียงมันอาจจะแข็ง	กระด้าง	 ฟุ้ง	หรือมั่วไปบ้าง	ตามอาการของเคร่ืองเสียงใหม่	

แต่ก็ต้องรับรู้แล้วล่ะว่ามันไปด้วยกันได้หรือเปล่า	จับอาการกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลย

	 ถ้าฟังแล้วไม่โดน	เปล่ียนคู่ใหม่ได้เลย	อย่าไปรอจนถึงช่ัวโมงที่	100	

	 ถึงตอนนั้นก็สายเกินไปเสียแล้ว!!
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เสียงดี ฟังกันอย่างไร
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	 ผมเคยรู้สึกอึดอัดเวลาไปฟังเครื่องเสียงราคาแพงระยับหลายๆ	ชุด

	 เรื่องจริงคือ	มีชุดเครื่องเสียงระดับแพงมากๆ	ไม่ถึง	20%	ที่เสียงดีตามราคาที่จ่ายไป	

อีก	80%	ฟังแล้วไม่รู้สึกว่าแพงตรงไหน

	 ประเภทชุดละ	5	ล้านฟังได้ไม่ถึง	5	แสนน่ีเจอะเจอจนเป็นเรื่องปกติ		ผมเองไม่ใช่

คนที่หูเทพ	หูทองฟังเก่งกาจมากมาย	แต่หลายคร้ังหลายคราที่ได้ฟังเครื่องเสียงที่เค้าบอกว่า

สุดยอด	แล้วไม่รู้สึกอะไรมากมาย	

	 แต่บอกกันตรงๆ	กับเจ้าของซิสเต็มไม่ได้	กลัวเค้าจะเสียความรู้สึก

	 เรื่องนี้ท�าเอาผมอดสงสัยไม่ได้ว่า	Hi-End	นี่เค้าฟังอะไรกัน

	 มีคนบอกผมว่าคนเล่นเครื่องเสียงแพงๆ	มักจะฟังกันเป็นจุดๆ

	 จุดไหนที่ฟังแล้วโดน	ก็ถือว่าโดนกันแล้ว	เช่น	ชุดนี้เสียงร้องดี	ก็ฟังเสียงร้องกันไป	

เสียงอื่นฟังได้บ้าง	ไม่ได้บ้าง	ก็ไม่สนใจ

	 เสียงร้องดี	ถือว่าดี	ก็ถือว่าจบ	อย่างน้อยก็ยังดีมีเสียงร้องดีๆ	 ให้ได้ยิน	 เวลาฟัง					

ก็จับประเด็นกันตรงนี้เป็นหลัก

	 หารู้ไม่ว่าเครื่องเสียงชุดใหญ่ๆ	ล�าโพงดีๆ	เสียงร้องดี	เสียงแหลมชัดนั้นเป็นเรื่องปกติ 

ส่วนใหญ่ท�ากันได้ดีอยู่แล้ว	ตัวชี้ขาดจริงๆ	คือ	เสียงเบสต่างหากล่ะ

	 ล�าโพง	Hi-End	ต้องให้เสียงเบสท่ีเป็นธรรมชาติและมีคุณภาพดี	จะถือว่าแจ๋วจริง

	 ผมเข้าใจค�าว่าเสียงดีของแต่ละท่านนั้นไม่เหมือนกัน	มาตรการวัดก็แตกต่างกัน	

อย่างว่าล่ะ	 ความชอบของแต่ละท่านน้ันไม่เหมือนกัน	 เปล่าประโยชน์ท่ีเราถึงต้องมา							

ถกเถียงกันว่าเสียงแบบไหนดีกว่ากัน

	 แต่สองสามประเด็นท่ีผมคิดว่าเครื่องเสียงคุณภาพดีต้องถ่ายทอดให้ได้	คือ

 “ความครบของเสียงในแต่ละย่านอย่างสมดุล”

	 “ความสมจริงหรือใกล้เคียงเสียงของเครื่องดนตรีจริง”
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 “อารมณ์เพลงต้องมีให้สัมผัส”

	 ถ้าได้ครบตามนี้ถือว่าสอบผ่าน	

	 อ่านแล้วเหมือนง่ายแต่ในความเป็นจริงนั้นไม่ง่าย

	 โดยเฉพาะเร่ืองของอารมณ์เพลงนี่บอกไม่ถูกว่าจะมาจากตรงไหน	 แต่จะรู้ได้							

ถ้ามันขาดไป	และจะสัมผัสได้ถ้ามันมีออกมา

	 บางซิสเต็มเปลี่ยนสายสักเส้นอารมณ์เพลงก็มา	บางซิสเต็มเปลี่ยนจนหมดทุกอย่าง

ยังหาไม่ได้

	 เครื่องเสียงราคายิ่งสูง	ยิ่งต้องตอบสนองตรงนี้ให้ได้	ถ้าได้แต่ชัด	สมจริง	ฟังแล้ว

ขาดอารมณ์น่ีจบกัน	และส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นเสียด้วยสิ

	 เป็นความแปลกของเครื่องเสียง	แค่เสียงดี	รายละเอียดดี	สมจริง	ถูกต้อง	ยังไม่พอนะ	

ต้องฟังแล้วได้อารมณ์เพลง	ต้องมีลีลาการน�าเสนอที่ชวนให้ติดตามด้วย	ถึงจะฟังแล้วไพเราะ

	 ผู ้หญิงสวยสองคน	 คนหนึ่ง	 พูดจาสุภาพแบบแข็งๆ	 กับอีกคนพูดจาสุภาพ									

แบบอ่อนหวาน	ท่านจะเลือกแบบไหนล่ะ

	 สรุปง่ายๆ	ว่าฟังเครื่องเสียง	Hi-End	เสียงต้องครบ	สมจริง	และได้อารมณ์

	 ช่วงหนึ่งของชีวิตผม	 เคยหมดความม่ันใจในการฟังลักษณะนี้	 เพราะไปเจอ					

หลายซิสเต็มแพงๆ	ฟังแล้วมันไม่ได้อย่างท่ีหวัง

	 เบสไม่ลงจังหวะ	เค้าบอกว่าเบสนุ่ม	ฟังดี

	 เสียงเนือยๆ	แห้งๆ	เค้าบอกว่าเสียงสะอาด	ฉอเลาะ

	 เสียงแหลมไม่เปิดสว่างออกมา	บอกว่าเสียงแหลมฟังเนียน	สบาย

	 โดยรวมท่านบอกว่า	“เสียงสุดยอด”

	 ถ้าอย่างนี้เรียกว่า	“สุดยอด”	 ไอ้ท่ีเราฟังๆ	 ว่าดี	 ก็ต้องกลายเป็น	“สุดห่วย”   

เพราะมันตรงกันข้ามกันไปหมด
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	 ถึงขั้นปรึกษาทีมงานกันเลยว่า	เรามีปัญหาเรื่องการฟังหรือเปล่า

	 สุดท้ายเราก็ยึดมั่นแนวทางของเราว่าเสียงดีมันต้องมีสามอย่าง	และเครื่องเสียง		

ที่แมตชิ่งดีในความหมายของผมและทีมงานคือ	ต้องฟังเพลงได้หลากหลายทุกแนวเพลง

	 ที่แปลกใจอีกอย่าง	 คือ	ถ้าเป็นเพลงไทย	คนเล่น	Hi-End	 เค้าไม่ฟังกัน	 เค้าว่า			

เพลงไทยฉุดซิสเต็มลงนรก	ไม่เหมือนเพลง	Audiophile	ที่ดึงซิสเต็มขึ้นสวรรค์

	 เพลงที่บันทึกมาคุณภาพดี	ฟังเคร่ืองเสียงที่คุณภาพดีเสียหน่อยไม่ต้องถึงขั้น							

Hi-End	 ก็ตื่นเต้นได้แล้ว	 ในทางกลับกันซิสเต็มไหนฟังเพลง	 Audiophile	 ดีแล้ว															

ยังฟังเพลงไทยได้ไพเราะนั้นน่าตื่นเต้นมากกว่า

	 ก็แปลกใจว่า	ถ้าเสียเงินแพงๆ	แล้วต้องมาจ�ากัดแนวทางการฟัง	มันยังไงๆ	อยู่

	 เสียเงินยิ่งเยอะ	 เสียงต้องยิ่งดี	 ต้องฟังได้ทุกแนวเพลง	 เพลงไทยถึงแม้ว่าบันทึก			

ไม่ดีมาก	แต่อย่างน้อยต้องฟังแล้วได้อารมณ์	

	 ถ้าชุดเครื่องเสียงยิ่งเล่นแพงแต่ฟังได้ไม่ทุกแนว	หรือซื้อแล้วฟังเพลงไทยไม่ได้						

ก็อย่าไปซื้อมันเลย

	 สุดท้ายเวลาที่ผมคิดว่าจะลงเอยกับชุดไหน	ผมจะเปิดเพลงร้องช้าๆ	ฟังสบายๆ

	 ถ้าฟังแล้วหลับได้ถือว่าสอบผ่าน	แสดงว่าเสียงดนตรีนั้นมันคลายเครียดให้กับเรา

ได้ผ่อนคลายจริงๆ

	 คนเล่นเครื่องเสียงใหม่ๆ	 ได้ยินอะไรที่มันชัดๆ	 สดๆ	 กว่าเครื่องเสียงท่ัวไป														

ที่เคยฟังมาก็ว่าถูกใจ	ฟังช่ัวครู่ชั่วยามตื่นเต้นต้องลองฟังให้นานสักหน่อยว่ามันล้าหูไหม	

ถ้าเร่ิมล้า	ปวดหัว	ปวดขมับ	ต้องชั่งใจให้ดี	ระยะยาวฟังแล้วอาจจะเครียด

	 นอกเสียจากว่ารสนิยมการฟังของท่านชอบเสียงแบบจริงจัง	 เข้มข้น	 ชัด	สมจริง		

ก็ไม่ว่ากันครับ
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เส้นสายกับความเชื่อ 20% ของราคาซิสเต็ม
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	 สิบกว่าปีมาแล้วนะท่ีผมมีความเชื่อเช่นน้ีอยู่ในหัว	นานจนจ�าไม่ได้ว่าเริ่มตอนไหน

และใครเป็นคนพูด

	 และไม่น่าเชื่อว่ากรอบความคิดตรงนี้จะเป็นตัวปิดกั้น	ท�าให้ผมไม่เคยได้ยินเสียง

ที่เต็มประสิทธิภาพของซิสเต็ม

	 ได้ยินแค่	 20%	ตามราคาสายที่ผมพยายามกันไว้ไม่ให้เกินจากนี้	 เพราะเกรง								

จะเกินสูตร	กลัวพวกจะหาว่าเล่นเกินไปไม่จ�าเป็น

	 เรื่องเส้นเรื่องสายไม่ใช่เรื่องใหม่	มีกันมานานแต่เรามักไม่ให้ความส�าคัญ	บางท่าน

คิดว่ามันเป็นแค่ส่วนเสริมเล็กน้อย	ไม่ต้องเน้นมากก็ได้

	 ผมมีทีมงานอยู่ท่านหนึ่ง	ชื่อคุณหน่อย	เป็นคนที่รักเครื่องเสียงมากเป็นชีวิตจิตใจ	

และเป็นคนที่จุดประกายความคิดใหม่ๆ	ให้ผม

	 คุณหน่อยบอกว่า

	 มีแอมป์	มีล�าโพง	ไม่มีสาย	เสียงไม่ดัง

	 มีล�าโพง	มีสาย	ไม่มีแอมป์	ก็เสียงไม่ดัง

	 มีสาย	มีแอมป์	ไม่มีล�าโพง	ก็เสียงไม่ดังเช่นกัน

	 แล้วจะบอกว่าสายส�าคัญน้อยกว่าแอมป์หรือล�าโพงได้อย่างไร	 เพราะถ้าไม่มี					

สายเชื่อมต่อก็ไม่มีเสียง	ทุกอย่างต้องคุณภาพดีใกล้เคียงกัน	สายควรจะดีพอๆ	กับแอมป์

และล�าโพงสิถึงจะถูกต้อง	

	 นั่นเพราะทุกชิ้นส่วนมีความส�าคัญมันเท่าๆ	กัน

	 ตอนที่ฟังคุณหน่อยแชร์ไอเดียใหม่ๆ	 ผมเองยังไม่เข้าใจในสิ่งที่เค้าพูด	 แหม!					

ความเชื่อในหัว	10	กว่าปีมันมีมุมของตัวเองที่ไม่ยอมเปลี่ยนความคิดง่ายๆ	ผมก็ได้แต่รับฟัง

และจดจ�าเอาไว้	

 จนมีโอกาสได้พิสูจน์ด้วยตนเองหลายครั้งหลายครา	ท�าให้สามารถจับประเด็นได้ว่า
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	 กรณีที่จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนั้นเกิดขึ้นได้หรือไม่	 สิ่งส�าคัญที่สุดคือ		

สายทีค่ณุน�ามาเปรยีบเทยีบนัน้ต้องมคีณุภาพแตกต่างชดัเจน	ตามสดัส่วนของราคาทีเ่พิม่ขึน้

	 ประเภทจ่าย	1,000	ได้เสียง	1,000	พอขยับจ่าย	100,000	ก็ต้องได้เสียง	100,000	

ไม่ใช่จ่าย	100,000	ได้เสียง	30,000	อย่างนี้ฟังเทียบกับรุ่น	30,000	บาท	มันก็ไม่ได้ยิน

ความแตกต่างอะไรเป็นรูปธรรม

	 บางท่านที่บอกว่าเปลี่ยนสายราคาแพงฟังแล้วไม่ต่างกับสายท่ีราคาย่อมเยาลงมา	

ก็มีความเป็นได้ว่าท่านยังไม่เจอของท่ี	“ถึง”

	 เพราะเท่าที่ผมพบเจอมา	 มีสายไม่ถึง	20%	ในตลาดท่ีจะให้เสียงดีขึ้นตามเงินที่

จ่ายไป	บางแบรนด์พยายามขายให้ราคาสูงเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้า	Hi-End	โดยไม่ประมาณตน

ว่าสายของตนคุณภาพเสียงไม่ถึง	คนเล่นฟังแล้วก็ไม่ต่าง	ไม่ตื่นเต้น

	 ผมทดลองกับหลายซิสเต็มโดยใช้สายแบรนด์	 Audioquest	 และ	 JPS	 ซ่ึงผม									

มีประสบการณ์พิสูจน์แล้วว่าเสียงกับราคามันสัมพันธ์กัน

	 ถ้าท่านซื้อล�าโพง	120,000	บาท	ตามทฤษฎีเก่าท่านควรซื้อสายล�าโพงไม่เกิน	

20,000	บาท	

	 เสียงที่ออกมาไม่มีทางเทียบกับการท่านซ้ือล�าโพงรุ่นต�่าลงเหลือ	90,000	บาท						

ใส่สาย	50,000	บาท

	 เล่นตามอย่างที่สองเสียงดีกว่ามากมายนัก

	 ถ้าอยากพิสูจน์ผมแนะให้ท่านฟัง	ProAc	D	18	ต่อกับ	Audioquest	Rocket	88	

ซ่ึงตรงกับตัวอย่างที่หนึ่งเทียบกับ	ProAc	Studio	140	ต่อกับ	Audioquest	Castle	Rock	

แทนตัวอย่างที่สอง	รับรองว่าท่านตกใจแน่นอน

	 ในมุมมองของนักเล่นเครื่องเสียงเก่าๆ	มักจะบอกว่าถ้าจะลงทุนสายจาก	20,000			

ไปเป็น	50,000	เอาไปเปลีย่นแอมป์เพ่ิมก�าลงัให้รุน่ใหญ่ขึน้หรอืเปลีย่นรุน่ล�าโพงให้สงูขึน้ดีกว่า
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	 กรณีนี้ไม่มีประโยชน์ใดๆ	มากนัก	 เพราะเสียงที่ออกจากล�าโพงที่ราคาแพงกว่านี	้

มาจากสายล�าโพงราคา	20,000	บาท

	 ดีขึ้นแต่เล็กน้อยเกินไปไม่คุ้มกับเงินท่ีจ่าย

	 การเปลี่ยนแอมป์เป็นรุ่นใหญ่ขึ้น	โดยไม่เปล่ียนสายก็เช่นกัน	ยิ่งเห็นผลน้อยลงมากๆ	

ถ้าแอมป์ตัวเดิมขับล�าโพงคู่เดิมได้ดีอยู่แล้ว

	 ใส่แอมป์ตัวใหม่ก�าลังสูงขึ้นไปไม่ส่งผลให้เสียงดีข้ึนมากนัก	 เสียเงินค่าก�าลังขับ		

ส่วนเกินไปฟรีๆ

	 ผมเคยฟัง	ProAc	D-1	 ขับด้วย	Bryston	2	Bsst2	ก�าลังขับข้างละ	100	วัตต์				

เสียงดีกว่าขับด้วยรุ่น	4	Bsst2	ท่ีก�าลังขับข้างละ	300	วัตต์

	 ราคาแอมป์แพงกว่ากันเกือบแสนบาท	แต่เสียงแย่ลง	 ไม่สดกระชับเหมือนตอน	

เล่นจากรุ่นเล็ก

	 เหตุผลเดิมที่ผมคิดได้คือ	แค่	2	Bsst2	มันก็รีดล�าโพงคู่นี้มาจนหมด	ใส่แอมป์เพิ่มขึ้น

กลับกลายเป็นว่าก�าลังมันมากไป	จนล�าโพงเกิดอาการท่ีเรียกว่า	“ส�ำลัก”

	 เอาเงินแสนไปเปล่ียนสายให้ดีขึ้น	คุ้มค่ากว่าเห็นๆ

	 ค�าพูดหน่ึงที่ผมได้ยินคนเล่นเครื่องเสียงพูดถึงบ่อยมากคือ	 เล่นเคร่ืองเสียงแพง		

กับแพงมาก	เสียงต่างกันน้อยเม่ือเทียบกับราคาท่ีสูงขึ้น

	 ถ้าเป็นเมื่อก่อนผมก็จะเออ	ออ	ไปอย่างเห็นด้วย

	 แต่ถ้าถามผมตอนนี้	ผมจะถามถึงซิสเต็มและดูว่ามีอะไรในชุดของเค้าที่มันด้อยกว่า

ส่วนอื่นมากๆ	หรืออุปกรณ์ตัวไหนท่ีราคากับคุณภาพมันไม่สัมพันธ์กัน

	 เพื่อจะได้มั่นใจว่าซิสเต็มมันสุดแล้วจริงๆ	 ไม่ใช่ว่าเราพลาดตรงจุดใดจุดหนึ่ง								

ซึ่งเป็นจุดที่อั้นไม่ให้ซิสเต็มไปได้ดีกว่านี้

	 บางทีเปลี่ยนสายบางเส้น	ในจุดบางจุด	เสียงดีขึ้นอีกมากโข
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	 กลับมาเรื่องเส้นสายกันต่อ

	 ค�าถามคลาสสิกคือ	เปล่ียนสายจุดไหนเห็นผลท่ีสุด

	 ตอบแบบกว้างๆ	ก็คือ	สายล�าโพง	เส้นนี้อยู่ปลายทางสุดท้าย	เห็นผลมากที่สุด

	 รองลงมาก็คือ	สายสัญญาณ	หรือสาย	HDMI	และสายไฟ	ตามล�าดับ

	 สาย	HDMI	น่ีเป็นประเด็นบนเว็บไซต์ต่างๆ	มานาน	ว่าใช้ของดีๆ	แล้วดูไม่ต่างกับ

สายแถม	ช่วงหลังๆ	 เริ่มเถียงกันน้อยลง	 เพราะมีคนเล่นการันตีว่ามันดีขึ้นกว่าสายแถม

มากมายหลายท่าน

	 ผมจับประเด็นคนท่ีลองสาย	HDMI	แถม	กับสายราคาพันกว่าบาทว่าไม่แตกต่าง

ได้ประเด็นหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นค�าตอบของปัญหานี้

	 เพราะสายราคาพันกว่าบาทท่ีเค้าซื้อนั้นคุณภาพไม่ถึง	บางเส้นที่ขายหลักพัน							

ในห้างสรรพสินค้าก็คือ	สายเกรดเดียวกับสายแถมมาพะยี่ห้อ

	 ลองได้สายดีๆ	อย่าง	Audioquest	รุ่นเล็กอย่าง	HDMI	Pearl	ราคาพันกว่าบาท

ไปเทียบแล้วจะเข้าใจว่ามันมีความแตกต่างมากมายจริงๆ

	 ถ้าคณุก้าวผ่านสเตป็นีไ้ปคณุจะเริม่เข้าใจว่า	ท�าไมถงึมคีนกล้าเล่นสาย	Audioquest	

HDMI	Diamond	เส้นละหลายๆ	หม่ืนบาท	ก็เพราะว่าผลลัพธ์มันดีขึ้นมากมายมหาศาล

น่ันเอง

	 ค�าถามต่อไปคือ	สายสัญญาณกับสายไฟเห็นผลใกล้กันขนาดนั้นเลยหรือ?

	 ค�าตอบคือ	เป็นไปได้	ถ้าสายสัญญาณกับสายไฟคุณภาพ	“ถึง”	และใกล้เคียงกัน

	 เผลอๆ	เจอสายไฟดีๆ	เสียงเปล่ียนมากกว่าสายสัญญาณก็เจอมาบ่อยๆ

	 อย่าท�าหน้าตาสงสัยขนาดนั้นครับ	เก็บความสงสัยไว้ก่อน	

	 ยังมีเรื่องให้สงสัยกันอีกเยอะครับ
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สายไฟกับเสียงและภาพที่ดีขึ้น
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	 เวลาผมพูดให้เพื่อนฟังว่าใช้สายไฟเส้นเป็นหม่ืน	มีแต่คนถามว่า

	 สายอะไรนะ?

	 สายไฟ

	 สายไฟที่เสียบกับปล๊ักนี่นะ?

	 ใช่แล้ว

	 ราคาแพงขนาดนั้นเลยเหรอ

	 อือ…เสียงดีมากเลยนะเส้นนี้

	 ขอยืมหน่อยสิ	จะเอาไปต่อเตารีดท่ีบ้านดูว่ามันจะร้อนขึ้นไหม

	 จบการสนทนา…

	 ดูจะเป็นเรื่องไกลตัวที่จะบอกให้คนทั่วไปรู้ว่าการเปลี่ยนสายไฟให้กับเครื่องเสียง

และทีวีนั้น	สร้างความแตกต่างได้มากเพียงไร

	 ยิ่งถ้ามีเพื่อนที่เป็นวิศวกรไฟฟ้า	เชื่อเถอะว่าเค้าไม่มีทางเช่ือคุณอย่างง่ายดายแน่ๆ

	 ผมมีเพื่อนรุ่นพี่หลายคนเป็นวิศวกรไฟฟ้า	 เถียงกันจนคอแทบแตกก็ไม่มีใครเช่ือ	

เพราะวิศวกรบอกว่า	สายน�าไฟฟ้าได้เท่าๆ	กัน	มันไม่มีความแตกต่าง

	 จรงิครบัมันน�ากระแสไฟทีแ่รงดนั	220-230	Volt	ได้ทุกเส้นน่ันล่ะ	และเครือ่งใช้ไฟฟ้า

เราก็ท�างานเป็นปกติ

	 แต่ในเร่ืองของเสียงมันมีเรื่องของบุคลิกเสียงท่ีเกิดจากการใช้ตัวน�าที่แตกต่างกัน

ทั้งชนิดและโครงสร้าง	เข้ามาเก่ียวข้อง

	 ผลลัพธ์มันเลยแตกต่างกันนั่นเอง

	 พูดแล้วก็ไม่เห็นภาพ	ผมต้องลองเอาสายไฟคุณภาพดีต่อเทียบกับสายไฟธรรมดา

ต่อเทียบกัน	ต่อเข้ากับทีวีนี่ล่ะดูง่ายท่ีสุด
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	 ผลปรากฏว่ารุ ่นพี่ผมท่านนั้นตื่นเต้นกับภาพที่เปลี่ยนไป	สายไฟเส้นคุณภาพดี						

ให้ภาพที่สว่าง	สีสันสดใส	และมีมิติมากกว่า

	 หลังจากที่ได้ทดลองให้รุ่นพี่เหล่านั้นดู	 ผมเลยปิ๊งไอเดียว่า	 ถ้าเราได้ลองต่อสาย

อย่างนี้ให้คนดูเทียบกันน่าจะดีไม่น้อย

	 เกิดเป็นโปรเจกต์	“มือใหม่ Training” ซ่ึงท�ามาได้หลายปีแล้ว

	 ผมพยายามจะบรรยายโดยการทดลองเปลี่ยนสายนู่น	นี่	 นั่น	 ให้นักเล่นมือใหม่			

ได้ทดลองกัน

	 ทุกโปรเจกต์ที่ท�าออกมา	คนส่วนใหญ่รับรู้ถึงความแตกต่างในการเปลี่ยนสายไฟ

ได้ง่ายมากๆ

	 จริงๆ	แล้ว	สายไฟดีๆ	ต่อกับทีวีเทียบกับสายแถมมากับเครื่อง	สามารถสังเกต	

ความแตกต่างได้ง่ายมาก

	 พิจารณาที่ความชัด	 สีสัน	 ความตื้นลึก	 และสัญญาณรบกวนที่ลดลง	 ก็เห็น								

ความแตกต่างชัดเจน

	 บางเส้นที่ผมเคยเจอ	เปล่ียนแล้วต่างกว่าสาย	HDMI	ในราคาเท่ากันก็มี

	 นอกจากเรื่องของภาพแล้ว	สายไฟมันยังช่วยให้เสียงดีขึ้น

	 สังเกตง่ายๆ	ระหว่างสายแถมกับสายคุณภาพดีที่ใช้ต่อเคร่ืองเสียงราคา	2-3	พันบาท

ขึ้นไป

	 ต่อแอมป์เทียบกันพลังสูบฉีดมากขึ้น	 ชิ้นดนตรีหลุดลอย	 มีชีวิตชีวามากขึ้น				

เสมือนกับนักร้อง	นักดนตรี	ตั้งใจร้อง	ตั้งใจบรรเลงกันมากขึ้น

	 จังหวะในการเล่นแม่นย�ามากขึน้	โดยเฉพาะเสยีงเบสทีห่นกัแน่น	ชดัเจนและแม่นย�า	

ฟังแล้วดนตรีเป็นดนตรีมากขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะ
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	 ยิ่งถ้าได้สายที่คุณภาพดีขึ้น	ยิ่งถ่ายทอดอะไรต่อมิอะไรให้เราได้ยินมากขึ้นไปอีก

	 นี่ยังไม่ได้พูดถึงปล๊ักผนัง

	 สมัยก่อนผมไม่เคยเชื่อเลยจริงๆ	ปล๊ักผนังนี่นะมีผลต่อเสียง	บ้าไปแล้วแน่ๆ

	 นอกจากจะมีผลต่อเสียงแล้วยังมีตั้งหลายเกรด	ตั้งแต่เกรดทั่วไป	 เกรดส�าหรับ			

โรงพยาบาล	(Hospital	Grade)	และเกรดส�าหรับเครื่องเสียง	(Audio	Grade)

	 ล�าพังบอกว่าเปล่ียนปล๊ักผนังแล้วเสียงดีขึ้น	ผมยังนึกภาพไม่ออก	แล้วมาบอกว่า

แต่ละเกรดเสียงต่างกัน	ฟังแล้วยิ่งงง

	 ใครกันหนอที่ลองเอาปลั๊กเกรดพิเศษที่ใช้กับเครื่องมือแพทย์ซึ่งมีคุณภาพมาตรฐาน

สูงในการปฏิบัติงาน	ซึ่งปลั๊กประเภทนี้ต้องมีคุณภาพสูงมาก	ตามมาตรฐานของโรงพยาบาล

	 ลองคิดดูว่าถ้าพยาบาลก�าลังปั๊มเครื่องกระตุ้นหัวใจช่วยชีวิตคนไข้	แล้วเครื่อง					

ดันมีปัญหาเพราะปลั๊กไฟเกิดช๊อตเพราะไม่ได้มาตรฐาน

	 คงดูไม่จืดกันเลย

	 ปลั๊กไฟ	Hospital	Grade	จึงถือก�าเนิดขึ้น

	 แล้วก็ไม่รอดพ้นความอยากรู้ของคน	 โดยเฉพาะคนเล่นเคร่ืองเสียงท่ีน�ามาเล่น			

มาลอง	และรับรู้ว่าเสียงมันดีกว่าปล๊ักไฟท่ัวไปเสียด้วย

	 ไม่นานนักปลั๊กไฟที่ใช้เป็น	Audio	Grade	ที่ผลิตมาเพื่ออัพเกรดคุณภาพเครื่องเสียง

จึงถือก�าเนิดขึ้น	และก�าลังเป็นท่ีนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ

	 ช่วงหลังบริษัทจากจีนและไต้หวัน	 มีการท�าแบรนด์สินค้าประเภทน้ีอย่างจริงจัง

อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

	 แล้วปลั๊กผนังดีๆ	มันช่วยอะไร

	 ส่วนใหญ่ช่วยให้เสียงมีรายละเอียดมากขึ้น	กระจ่างชัด	เสียงมีมวลและมีพลังสูบฉีด	

คล้ายๆ	กับสายไฟ
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	 และแต่ละแบรนด์ก็มีบุคลิกเสียงท่ีแตกต่างกัน	เช่น

	 Furutech	 เสียงเปิดโปร่ง	 สุกสว่าง	กระจ่างสดใส	ประกายเสียงละเอียด	พร้ิว				

และทอดตัวได้ดี

	 Wattgate	รักษาดุลเสียงให้เสมอสมานกัน	เติมความอ่ิม	เนียน	และเพ่ิมพลังเสียง

เข้าไป	เวทีใหญ่ขึ้น

	 JPS	เสียงใหญ่	ให้แรงปะทะที่เฉียบขาด	เบสหนักแน่น	รายละเอียดเสียงกลางแหลม

สดใสพอประมาณ

	 อย่าถามต่อว่าเลือกแบรนด์ไหนดีท่ีสุด

	 เวลาไปทานข้าวมันไก่เค้ายังมีน�้าจ้ิมให้เลือกตั้งหลายแบบ	บางร้านมีเพิ่มออพชั่น	

ท้ังพริกและขิงไว้ให้บริการ

	 ท่านชอบรสชาติไหน	เสียงแบบใด	เชิญปรุงกันได้ตามอัธยาศัยครับ
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ยาบ�ารุงหรือยารักษาโรค
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	 หลังจากได้คลุกคลีกับเส้นสายต่างๆ	มานานพอสมควร

	 ผมจับประเด็นส�าคัญได้	1	อย่าง

	 บนโลกนี้มีสายแค่สองแบบ	ตามลักษณะของซิสเต็ม

	 ซึ่งซิสเต็มก็มีสองแบบ	คือ	ซิสเต็มท่ีสุขภาพดี	และซิสเต็มที่ป่วย

	 ซิสเต็มสุขภาพดี	คือ	เสียงลงตัวอยู่แล้ว	มีโทนัลบาลานซ์ท่ีสมดุลระหว่าง	ทุ้ม	กลาง	

แหลม	ท�าให้เสียงที่ออกมานั้นฟังแล้วครบถ้วน	ไม่ขาดไม่เกิน

 ซิสเต็มที่ป่วย	คือซิสเต็มที่เสียงขาดๆ	เกินๆ	มีเสียงบางย่านโด่งมากหรือน้อยเกินไป	

ฟังแล้วเครียด	อึดอัด	เช่น	เสียงแหลมมากไป	ฟังแล้วก็ร�าคาญ	หรือเสียงแหลมน้อยเกินไป	

ฟังแล้วไม่ผ่อนคลาย

	 เสียงเบสมากเกินไป	ฟังแล้วอึดอัดและไปแทรกแซงเสียงย่านอ่ืนให้ขุ่นมัวลง	หรือ

ถ้าเสียงเบสน้อยเกินไป	ฟังแล้วก็ไม่สนุก	เสียงร้องแหบแห้ง	เสียงแหลมจัดจ้านกระด้างหู

	 เท่าที่พบเจอมา	ซิสเต็มท่ีป่วยนั้นมีเยอะกว่าซิสเต็มที่สุขภาพแข็งแรง

	 กลับมาที่เรื่องเส้นเรื่องสายกันต่อ

	 เส้นสายแบบแรกท่ีผมอยากแนะน�าให้รู้จัก	คือสายแบบยาบ�ารุง

	 สายประเภทนี้	เป็นสายที่ให้เสียงออกมาครบถ้วนทุกย่านความถี่	ทุ้ม	กลาง	แหลม	

มีมาไม่ขาดแคลน	เหมาะกับ

	 ซิสเต็มที่มีสุขภาพดี	 สายประเภทน้ีเวลาใส่กับซิสเต็มท่ีแข็งแรง	 จะเหมือนเป็น					

ยาบ�ารุง	เพิ่มความสดช่ืน	ชีวิตชีวา	กระปรี้กระเปร่าให้กับซิสเต็ม

	 แต่ถ้าใส่ซิสเต็มที่ป่วยจะไม่ช่วยอะไรมาก	 เพราะส่วนท่ีขาดๆ	 เกินๆ	 ไม่ได้รับ						

การชดเชย

	 ก็ยังคงป่วยอยู่เหมือนเดิม

	 เส้นสายแบบท่ีสอง	คือ	สายแบบยารักษาโรค
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	 สรรพคุณก็จะเหมือนยารักษาโรคท่ัวไป	 เช่น	 เวลาปวดหัวเราก็ใช้ยาแบบหนึ่ง				

ปวดท้องก็อีกแบบ	ปวดตรงส่วนอื่นก็ใช้ยากันให้ถูกจุด

	 ใช้ยาผิดมันก็แก้ไม่หาย

	 สายแบบนี้จะมีคาแรกเตอร์ที่เบี่ยงเบนไปในโทนใดโทนหน่ึง	บางเส้นเบสเยอะ		

เสียงแหลมน้อย	บางเส้นเสียงแหลมพุ่ง	สว่าง	กลางเปิด	แต่เบสไม่มีเลย	บางเส้นก็เน้น

เสียงกลางเป็นหลัก	

	 ถ้าเรารูว่้าซสิเตม็เราป่วยตรงไหน	ใช้สายลักษณะนีล้งไปสกัเส้นทีม่สีรรพคณุแก้อาการ 

ก็เหมือนคนป่วย	กินยาตรงปัญหา	ความมีชีวิตชีวาหายไข้จะกลับคืนมาทันที

	 พูดเป็นภาษาเครื่องเสียงว่า	เสียงมันฟังได้แล้ว

	 แต่ก็มีข้อควรระวังคือ	 สายแบบยารักษาโรคนั้นไม่ควรมีในซิสเต็มมากเกินไป							

นักเล่นส่วนใหญ่พอใส่เส้นที่หนึ่งแล้วดี	เราก็คาดหวังว่าใส่เพิ่มไปเร่ือยๆ	แล้วเสียงน่าจะดีข้ึน

	 ถ้าลองเส้นที่สองแล้วเสียงไม่ดี	 ให้หยุดแล้วคิดทบทวนกันใหม่	 อย่าไปฝืนใส่							

เส้นท่ีสาม	ที่สี่

	 เพราะถงึตอนนัน้ซสิเตม็คณุจะถกูคาแรกเตอร์ของสายครอบง�า	จนกลบัมาป่วยอกีครัง้

	 อาการเหมือนคนกินยาเกินขนาด

 เท่าที่ประสบพบเจอมา	ดูเหมือนในตลาด	สายแบบยารักษาโรคจะมีมากกว่ายาบ�ารุง

	 หลายซิสเต็มใส่สายแบบยารักษาโรคเต็มท้ังชุด	ฟังแล้วเสียงขาดๆ	เกินๆ

	 ลองเปลี่ยนเป็นสายแบรนด์อื่นเข้าไปผสมดูบ้าง	 ไม่แน่ว่าเสียงอาจจะดีขึ้น	หรือ		

ถ้าคิดว่าซิสเต็มเราแมตชิ่งระหว่างเครื่องและล�าโพงดีอยู่แล้ว

	 ลองหันมาคบกับสายแบบยาบ�ารุงแทน

	 รับรองว่าความรู้สึกเหมือนท่านได้ชุดเครื่องเสียงใหม่เพิ่มข้ึนมาอีก	1	ชุดแน่นอนครับ
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การปรับอะคูสติกห้องฟัง 
คุ้มค่ากับการลงทุนจริงๆ
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	 เมื่อวานเพิ่งกลับจากบ้านพี่โจ	นักเล่นเครื่องเสียง	Hi-End	ท่านหนึ่งที่สนิทกัน

	 พี่โจเพิ่งท�าห้องฟังใหม่เสร็จ	ก่อนหน้านี้เคยเป็นห้องผนังปูนปกติ	ฟังจากเคร่ืองเสียง

ชุดไม่กี่หมื่นบาท

	 จนวันนี้เครื่องเสียงราคาขยับไปใกล้กับราคาบ้าน	ห้องฟังเดิมดูท่าจะเป็นจุดอ่อน

ไปเสียแล้ว

	 เครื่องเสียงชุดนี้ใช้ส�าหรับดูหนังและฟังเพลงควบคู ่กัน	 สมัยก่อนเน้นดูหนัง										

แต่ช่วงหลังหนังดูน้อยลง	หนักไปทางฟังเพลงเสียมากกว่า

	 พี่โจเลยตัดสินใจขยายห้องจากเดิมกว้าง	 3	 เมตรเศษๆ	 ไปเป็น	 4	 เมตรเศษๆ				

ความยาวเท่าเดิมคือ	6	เมตร

	 ปรับอะคูสติกใหม่เข้าไป	¾	ของห้อง	พร้อมเดินเมนสายไฟแยกออกมา	ใช้กับปลั๊กไฟ

ที่ใช้ต่อเครื่องเสียงในห้องนี้โดยเฉพาะ	สายไฟเดินภายในใช้	JPS	In	wall

	 บางท่านเร่ิมงงๆ	ละ	แค่สายไฟต่อท้ายเครื่องยังไม่ค่อยอยากจะเชื่อว่าเสียงดีขึ้น	

น่ีเล่นเปลี่ยนสายเดินภายในกันเลย	และที่เปลี่ยนก็ไม่ใช่ถูกๆ	ราคาเมตรละสองพันกว่าบาท

	 สายไฟเดินภายในจุดนี้	 คือหัวใจท่ีจะท�าให้เสียงซิสเต็มดีหรือไม่	 ถ้าไฟฟ้ามาดี									

ก็มีชัยไปกว่าครึ่ง	เสียงดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอน

	 ส�าเร็จสวยงามเม่ือไม่ก่ีวันท่ีผ่านมา	ผมและทีมงานไปช่วยกันเซ็ตอัพเครื่องให้ใหม่

	 ผมไปถึงประมาณ	4	ทุ่ม	ทีมงานก�าลังง่วนกับการยึดล�าโพงเซอร์ราวนด์		

	 เจ้าของบ้านเกรงว่าจะดึก	เลยให้ต่อชุดฟังเพลงก่อน	ตอนนี้อยากฟังใจจะขาดแล้ว

	 ผมแซวเล่นๆ	ว่า	ถ้าเปิดปุ๊บแล้วเสียงดีเลยจะว่ายังไง

	 พี่โจยิ้มนิดๆ	เป็นที่รู้กันว่า	โอกาสมันน้อยมากที่เปิดมาปุ๊บแล้วเสียงจะดี	จุดหลักเลย

คือสายไฟที่เดินมาใหม	่น่าจะส่งผลให้เสียงในช่วงแรก	เครียด	แข็งกระด้าง	และมีอาการเกร็ง 

ฟังแล้วไม่ผ่อนคลาย
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	 เป็นธรรมดาสามัญของการเดินสายไฟใหม่	ต้องใช้เวลาหลายสิบชั่วโมงกว่าที่เสียง

จะคลายตัวลง	เนียนและสบายหูมากขึ้น

	 ปัจจัยในด้านของห้องฟังนี่ก็มีผลนะ	 ถ้าบอกว่าห้องฟังต้องเบิร ์นก็คงดูตลก								

ยากที่จะเชื่อ	อาจโดนพวกแซวได้

	 แต่จากที่ผมฟังมา	ห้องฟังใหม่ๆ		เสียงจะสู้ห้องที่ใช้มาสักระยะไม่ได้	สังเกตได้ง่าย

คือเสียงจะฟุ้งและไม่สงัด	เบสจะแข็งและกระด้าง	ตอนท่ีห้องฟังในบ้านของผมเสร็จใหม่ๆ	

ผมไม่ได้ฟังเสียงเป็นสัปดาห์

	 เสียงมันแข็งและม่ัวเละเทะมาก

	 นักเล่นชั้นครูให้ความเห็นว่า	 โดยตัวห้องเองเป็นการท�างานแบบ	 Passive											

คือไม่ต้องการการกระตุ้นจากแหล่งพลังงานอะไรใดๆ	ต่างจากอุปกรณ์	Active	ท่ีต้องการ

กระตุ้นเพื่อให้ท�างานได้	อย่างแอมป์หรือล�าโพง	จะเสถียรก็ต่อเมื่อใช้งานไปจนถึงระยะหนึ่ง

	 อย่าว่าแต่ระยะเบิร์นอินท่ีใช้กันเป็นหลักร้อยชั่วโมงกว่าจะเข้าที่

	 ลองฟังแอมป์ตอนเปิดใหม่ๆ	 กับตอนท่ีใช้ไปสักหนึ่งชั่วโมงเมื่ออุปกรณ์ท�างาน							

สู่สภาวะที่เริ่มเสถียร	เสียงยังฟังผิดหูลิบลับ

	 เค้าถึงบอกว่าถ้าคุณจะตัดสินเครื่องเสียงสองตัวว่าคุณภาพต่างกันจริงหรือไม่				

ต้องฟังหลังจากผ่านไป	1	ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย

	 ในส่วนห้องฟังเราอธิบายในด้านความใหม่ของวัสดุที่ยังไม่ได้เซ็ตตัวเต็มที่	 จนสู่

สภาวะที่เสถียร	ท�าให้การท�างานไม่ได้ประสิทธิภาพ	100%	ก็ท�าให้เข้าใจปรากฏการณ์นี้

ได้บ้าง

	 เรื่องห้องฟังผมว่ายังไม่ตลกเท่าเรื่องของขาตั้งล�าโพง

	 เจ้านี่ก็เป็นอุปกรณ์แบบ	Passive	เหมือนกัน
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	 ขาตั้งหลายคู่ที่วางล�าโพงใหม่ๆ	บางคู่เสียงแข็งและมั่วมากๆ	แต่พอใช้ไปสัก	1-2	วัน 

เสียงมันเริ่มแยกแยะแจกแจงดีขึ้น	ท้ังๆ	ท่ีไม่ได้ไปขยับหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์อ่ืนๆ

	 คนเล่นที่เจอเหตุการณ์นี้	เชื่อเถอะว่าไม่มีใครกล้าเล่าให้คนอ่ืนฟัง	อารมณ์เหมือน

เวลาดูหนังผี	 แล้วมีคนเห็นผี	 พอหันไปบอกเพื่อน	 ก็ไม่มีใครเชื่อ	 บอกว่าตาฝาดบ้าง											

คิดไปเองบ้าง

	 ท่านที่เจอไปแล้ว	 ไม่ต้องคิดมาก	 เช่ือเถอะครับว่า	 ตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเจอ							

“ผีขาตั้งล�าโพง”

	 ดังนั้นท่านคงไม่ถูกผีขาตั้งล�าโพงหลอกแน่ๆ	

	 ไปไกลอีกแล้วกลับมาท่ีบ้านพี่โจกันต่อ

	 ผมเองตอนที่ถามก็แซวๆ	 ไปอย่างนั้น	 เพราะรู้อยู่แล้วว่าวันนี้คงฟังกันได้ไม่นาน	

ด้วยอาการเสียงที่ไม่เข้าท่ีเข้าทางอย่างท่ีเล่ามา

	 และก็เป็นอีกวันท่ีผมคิดผิด

	 เพราะหลังจากที่ เสียงเพลงสัมผัสแรกดังออกมา	 ณ	 จุดนั้น	 ผมรับรู ้ ได ้ว ่า												

เสียงมันฟังได้เลย	และฟังได้ดีเสียด้วย

	 เทียบกับห้องเดิมที่เคยฟัง	ประเด็นแรกที่สัมผัสได้เลยว่าดีขึ้น	 คือโฟกัสของเสียง	

ท่ีชัดและไม่วูบวาบสั่นไหว

	 เคยฟังนักร้องยืนร้องเพลงแล้วขยับตัวไปมาหรือยืนตรงกลางบ้าง	 แฉลบไป								

ข้างซ้ายข้างขวากันบ้างหรือเปล่า

	 อาการนี้วันนี้ไม่มีให้ได้ยิน	 ไม่ว่าจะคีย์สูง	 คีย์ต�่า	 เสียงนักร้องและเครื่องดนตรี						

ถูกตรึงอยู ่กับที่	 เสียงเบสมีอาการแข็งและเบลอบ้างเล็กน้อย	แต่เสียงร้องและดนตร	ี						

ไม่มีอาการแข็งเกร็งหรือชัดคมให้ได้ยิน
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	 เมื่อเทียบกับห้องเดิมนั้นผมว่าเสียงดีขึ้นมามากกว่า	 40%	ยิ่งได้การเดินเมนแยก

ด้วยสายไฟ	 JPS	 In	wall	 ยิ่งเพิ่มความสะอาดของพื้นเสียง	 เติมความนิ่งสงัดมากขึ้น	

สัญญาณรบกวนลดลง

	 เรื่องเสียงกับภาพก็คล้ายกันตรงนี้	เมื่อไรท่ีสัญญาณรบกวนลดลง	คุณจะเห็นภาพ

จากทีวีชัดใสขึ้น	กรณีของเสียงก็เช่นเดียวกัน

	 เสียงเล็กๆ	 น้อยๆ	 ท่ีไม ่เคยได้ยินจากห้องเดิม	 ด ้วยอาการของเสียงท่ีโด ่ง													

เป็นบางความถี่	 ท�าให้ไปกลบความถี่ย่านอื่น	 เป็นผลให้รายละเอียดบางอย่างหายไป	

สามารถได้ยินอีกครั้งจากห้องฟังใหม่นี้

	 โดยรวมแล้วเสียงดีเกินกว่าท่ีคาดหมาย	ดีเกินไปจนท�าให้แผนการที่จะกลับบ้าน

ตอนเที่ยงคืนของผมเลยไปจนถึงตีสาม

	 แล้วเสียงนี่เหมือนเล่นตลก	ตอนท่ีเราจะกลับมันจะเริ่มฟังดีขึ้นๆ	จนเราต้อง								

ขออีกเพลงต่ออีกหน่อย

	 เป็นอันกลับดึก	นอนเช้าไปตามระเบียบ

	 ห้องฟังใหม่ที่ปรับอะคูสติกห้องนี้	ส่วนหนึ่งดีขึ้นเพราะไปจัดการเสียงก้องสะท้อน

ให้เป็นระเบียบขึ้น

	 แต่อีกส่วนที่จะไม่พูดไม่ได้	 คือความกว้างของห้องที่เพิ่มจาก	 3	 เมตรเศษๆ											

ไปเป็น	 4	 เมตรเศษๆ	 ตรงน้ีท�าให้เสียงกระจายและคลายตัวเพ่ิมพ้ืนท่ีในการหายใจ								

ของเคร่ืองดนตรีแต่ละชิ้น	ไม่ให้เบียดเสียดกันมากไป

	 ช่วยให้เสียงดีขึ้นอย่างมากมาย

	 เผลอแป๊บเดียวบริเวณพื้นด้านหน้าแอมป์ก็เต็มไปด้วยแผ่นซีดีวางเกลื่อน								

อยากฟังมันทุกเพลงที่เคยฟังว่าเสียงจะดีขึ้นมากขนาดไหน
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	 หลายเพลงฟังแล้วขนลุก	บางเพลงฟังแล้วน�้าตาซึมด้วยความตื้นตันใจ

	 เพลง	“ล่องแม่ปิง”	 ของคุณจรัล	 มโนเพ็ชร	 ขับร้องโดยคุณสุนทรี	 เวชานนท์								

ฟังแล้วน�้าตาจะไหล

	 เพลงไม่ได้เศร้า	แต่เสียงร้องนั้นบาดลึก	ลงไปในโสตประสาท

	 มาตรวัดหนึ่งที่ผมใช้วัดซิสเต็มว่าเสียงดีหรือไม่	 ก็คือ	ถ้าฟังแล้วขนลุกหรือน�้าตา	

จะไหล	เป็นอันว่า	“สอบผ่าน”

	 แต่ต้องมั่นใจว่าไม่ได้เปิดแอร์เย็นจัด	หรือง่วงหงาวหาวนอน	จน “ขนลุก และ

น�้าตาไหล” ก็แล้วกัน
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ขาตั้งล�าโพง เหล็กท่อนนี้มีค่ากว่าที่เคยคิด
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	 ส�ำหรับคนที่เล่นเครื่องเสียงมำระยะหนึ่ง	 เรำเข้ำใจกันดีว่ำขำตั้งล�ำโพงมีผลต่อ

คุณภำพเสียง

	 แต่ส�ำหรับคนเริ่มเล่นเครื่องเสียง	พอพูดว่ำขำตั้งมีบุคลิกและมีผลต่อเสียง	ค้ิวเริ่ม

ขมวดกันเข้ำมำ

	 พอบอกว่ำขำตั้งมีเสียงดีและไม่ดีแตกต่ำงกัน	จ�ำนวนเสำมำกต้นหรือน้อยต้น				

เสียงไม่เหมือนกัน	เปลี่ยนวัสดุท่ีใช้เสียงก็เปล่ียนไป	ขำตั้งบำงคู่รำคำหลักพัน	บำงคู่รำคำ

หลำยหมื่น	 จนถึงหลักแสนบำท	บำงคู่อยำกให้เสียงดีต้องซื้อทรำยมำใส่	 มำถ่วงให้มัน			

หนักสักหน่อยเสียงจะนิ่ง	น่ำฟังมำกขึ้น	

	 ถึงตอนนี้	ค้ิวเริ่มชนกันเข้ำมำกขึ้น	พร้อมกับค�ำถำมว่ำ	“มันเป็นอย่างน้ันจริงๆ เหรอ 

แค่ขาตั้งล�าโพงนี่นะ”

	 ถึงตอนนี้ก็ต้องเริ่มอธิบำยกันมำกขึ้น	ถ้ำมันเป็นอย่ำงนั้นจริงๆ	เรำจะเลือกเล่นกัน

อย่ำงไร	หลำยท่ำนเริ่มถำมด้วยควำมสงสัย

	 กำรพิจำรณำเลือกเล่นขำตั้ง	เริ่มต้นกันตั้งแต่ขนำดควำมสูงที่เหมำะสม

	 ปกติขำตั้งล�ำโพง	ขนำดมำตรฐำนจะมีควำมสูง	24	นิ้ว	ควำมสูงระดับน้ีเหมำะส�ำหรับ

ล�ำโพงวำงหิ้งขนำดปกติ	

	 และถ้ำล�ำโพงตัวเล็กกว่ำปกติ	จะใช้ขำตั้งควำมสูง	29	นิ้วแทน

	 ในกรณีล�ำโพงตั้งพื้นควำมสูงปกติ	 จะไม่วำงขำตั้ง	 แต่ถ้ำควำมสูงน้อยกว่ำปกต	ิ			

เรำจะใช้ขำตั้งควำมสูง	6	นิ้ว	หนุนด้ำนล่ำง

	 ทั้งน้ีทั้งนั้นเพื่อให้ดอกล�ำโพงเสียงแหลมหรือท่ีเรียกว่ำ	 Tweeter	อยู่ประมำณ	

ระดับหูของเรำเวลำน่ังฟัง	 เพื่อให้เรำได้ยินรำยละเอียดของเสียงแหลมโดยไม่ตกหล่น							

ซึ่งควำมสูงที่มำกเกินไปหรือน้อยเกินไปส่งผลเสียต่อระดับควำมสูง-ต�่ำของเวที	ควำมตื้นลึก 

และควำมน่ำฟังเป็นอย่ำงมำก
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	 ในกรณีของล�ำโพงเซอร์รำวนด์	 แนะน�ำใช้ควำมสูงตั้งแต่	 34	นิ้วขึ้นไป	บำงท่ำน

สะดวกใช้เป็นขำที่ปรับระดับควำมสูงได้ตำมควำมต้องกำรก็สะดวก	แต่ควรเล่นตัวที่ม	ี

ควำมแข็งแรงสักนิดเพื่อควำมมั่นคง	ควำมสูงจะอยู่เหนือระดับหูขึ้นไป	เพื่อสร้ำงบรรยำกำศ

ของเสียงเซอร์รำวนด์ที่โอบล้อมมำกขึ้น

	 กำรเลือกใช้งำนเบื้องต้นก็ต้องเลือกให้เหมำะสมกับล�ำโพงแต่ละประเภท

	 พอได้ควำมสูงท่ีเหมำะสมแล้ว	 จำกนั้นเรำก็มำเลือกว่ำจะเล่นขำตั้งที่ท�ำจำก						

วัสดุอะไร	มีทั้งเป็นเหล็ก	ไม้	หิน	กระจก	หรือวัสดุอื่นๆ

	 ซึ่งวัสดุแต่ละประเภทก็มีบุคลิกเสียงที่แตกต่ำงกัน	ถ้ำเป็นวัสดุเนื้อแข็ง	 เสียงจะมี

ควำมสดและคมชัดมำกกว่ำวัสดุเนื้ออ่อน	

	 ขำตั้งเหล็กจะได้รับควำมนิยมมำกเป็นพิเศษ	น่ำจะมำจำกตัววัสดุที่หำได้ง่ำย			

ดีไซน์ได้หลำกหลำย

	 ขำตั้งเหล็กส่วนใหญ่จะมีบุคลิกเสียงที่คมชัด	เสียงเปิดกว้ำง	และมีประกำยหำงเสียง

ทอดตัวได้ไกล

	 น่ำแปลกที่จ�ำนวนเสำก็มีผลต่อเสียง	 เสำยิ่งมำกมวลเสียงยิ่งอิ่มหนำ	 เข้มข้น								

เสำยิ่งน้อยเสียงยิ่งโปร่งและเปิดกว้ำง

	 ควำมหนำหรอืบำงของเหลก็กม็ผีลต่อลกัษณะเสยีง	เหล็กยิง่หนำ	ยิง่ช่วยลดเสยีงแหลม

ที่ก้องกังวำนมำกเกินไป	ยิ่งเคำะแล้วดังปุๆ	แน่นๆ	คอออดิโอไฟล์ยิ่งชอบ	แต่ก็แลกมำด้วย

รำคำที่สูงขึ้นตำมควำมหนำของเหล็ก

	 บำงท่ำนจึงแก้ด้วยกำรใส่ทรำยละเอียดลงไป	 ให้ขำตั้งมีน�้ำหนักมำกขึ้น	ช่วยให้

เสียงนิ่ง	สงัด	มีน�้ำหนักเสียงดีขึ้น	ลดควำมจัดจ้ำน	คมแข็งของเนื้อเหล็กลงไป

	 ทรำยที่ใส่ก็ต้องเป็นทรำยแห้ง	เนื้อละเอียด	ไม่ใช่ทรำยเม็ดใหญ่ๆ	ช้ืนๆ	ใส่ไปแล้ว

สนิมกิน	สร้ำงควำมเสียหำยในอนำคต
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	 กำรใส่ทรำยไม่ใช่ใส่จนเต็มเอี้ยด	 เพรำะมีผลให้เสียงเบสเก็บตัวเร็ว	 เสียงจะแห้ง

และกระด้ำง	ไม่ชวนฟัง	เรำอำจจะแบ่งกำรใส่เป็น	¼	,	½	และ	¾	ตำมล�ำดับ	ใส่ไป	ฟังไป	

สังเกตควำมเปลี่ยนแปลงของเสียงว่ำดีขึ้นหรือแย่ลง

	 สมัยนี้มีทรำยส�ำหรับใส่ขำตั้งโดยเฉพำะ	อย่ำงเช่น	Black	Gold	Sand	ของ	Lovan	

ทรำยภูเขำไฟอบแห้ง	ซึ่งมีน�้ำหนักมำกกว่ำทรำยปกติท่ีปริมำตรเท่ำกัน

	 กำรใส่ทรำยผมว่ำเป็นควำมสนกุของกำรเล่น	กำรจนูเสยีง	เป็นกำรเปลีย่นบคุลกิเสยีง

ของล�ำโพงที่เสียสตำงค์ไม่มำก

	 ขำตั้งส่วนใหญ่มำพร้อมเดือยแหลมท่ีเรียกว่ำ	 Spike	 เดือยแหลมนี้มีประโยชน์					

ในกำรสลำยแรงส่ันสะเทอืน	ช่วยให้เสยีงดขีึน้ได้มำก	แนะน�ำให้ใส่	ถ้ำกลวัพืน้เป็นรอยเสยีหำย

ก็หำจำนรองเดือยแหลมมำใช้ป้องกัน	เสียงดีกว่ำวำงขำตั้งลงไปบนพื้นตรงๆ	โดยไม่ใส่	Spike	

	 ทริกเล็กๆ	ที่คนเล่นเครื่องเสียงรู้กันดี	 คือ	กำรใช้กำวดินน�้ำมัน	หรือ	Blu-tack				

ปั้นเป็นก้อนเล็กๆ	 เท่ำเม็ดถั่วเขียวติดบริเวณมุมขำตั้งสี่จุด	แล้ววำงล�ำโพงทับลงไปจน				

แนบสนิท

	 ช่วยให้เสียงน่ิงและลดอำกำรฟุ้งของเสียงได้อย่ำงน่ำอัศจรรย์	 เป็นกำรลงทุน								

ให้เสียงดีขึ้นในรำคำไม่ก่ีสิบบำท	คุ้มค่ำมำกๆ

	 แนะน�ำให้หำขำตั้งคุณภำพดีใช้กัน	 ล�ำโพงวำงห้ิงหลำยคู ่เสียงดีขึ้นผิดหูผิดตำ						

เม่ือเจอกับขำตั้งที่เป็นคู่แท้

	 อยำกเล่นเครื่องเสียงให้ดี	อย่ำตกม้ำตำยด้วยเหล็กไม่กี่ท่อนแค่นี้นะครับ
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ชั้นวางมีผลต่อเสียง
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	 ชั้นวางเครื่องเสียงนี่นะ	มีผลท�าให้เสียงดีขึ้น	ให้ตายก็ไม่เช่ือ

	 สมัยก่อนผมเคยคิดอย่างนั้น	ตอนเล่นเคร่ืองเสียงใหม่ๆ	มีคนพูดให้ฟังว่าวัสดุที่ใช้

ท�าชั้นวางแต่ละชนิดให้เสียงไม่เหมือนกัน

	 ไม้ก็เสียงแบบหนึ่ง

	 กระจกก็เสียงแบบหนึ่ง

	 อะคริลิกก็เสียงอีกแบบหนึ่ง

	 ฟังแล้วก็งงๆ	ว่ามันไปเก่ียวอะไร	เราแค่เอาแอมป์ไปวางเฉยๆ	แล้วเสียงจะเปลี่ยน

จริงๆ	หรือ?

	 พอมีโอกาสได้ลองจึงรู ้ว ่ามันต่างจริงๆ	 ฟังชั้นที่ท�าจากไม้เทียบกับกระจก										

เสียงคนละแบบเลย

	 จับประเด็นง่ายๆ	แบบไม่ต้องคิดมาก

	 ชั้นกระจกเสียงชัดๆ	สดใส	เปิดสว่างเจิดจ้า	ประกายเสียงแหลมกังวาน	ทอดตัวดี

	 ชั้นไม้เสียงอบอุ่น	นุ่มนวล	ฟังแล้วซอฟต์	เสียงจะออกไปในโทนเข้มๆ	มากกว่า

	 เป็นประสบการณ์ท่ีตื่นเต้นดีแท้

	 ท่านที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้	ลองเล่นง่ายๆ	ยกแอมป์จากชั้นที่ท่านวาง	ลงมาวาง

กับพื้นห้อง	เสียงจะจมและตื้อลงไปเลย	ยิ่งถ้าเป็นพื้นพรมเสียงจะทึบลงอย่างชัดเจน

	 เรื่องพวกนี้เค้าว่าเป็นเรื่องของ	Vibration	ซึ่งมีผลต่อเครื่องเสียงเป็นอย่างมาก

	 พูดถึง	Vibration	 เรามักนึกถึงเครื่องเล่นซีดีที่มีการหมุนของแผ่น	ท�าให้เครื่อง		

เกิดอาการสั่น

	 คนชอบเล่น	Accessory	จึงมักหาอะไรไปรองใต้ซีดีเพ่ือสลายแรงส่ันสะเทือนท่ีว่า

ให้หมดไป
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	 ผลลัพธ์คือเสียงดีขึ้น	นิ่งขึ้น	โฟกัสดี	แยกแยะรายละเอียดดี	ท่ีน่าแปลกคือ	อุปกรณ์

บางตัวเวลาวางไปแล้วเสียงกลมกล่อม	อ่อนช้อยข้ึนได้ด้วย	อย่าง	Tip	Toe	Ceramic			

ของแบรนด์	Golden	Sound

	 ตัวรองพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นประเภทเดือยแหลมอย่าง	Tip	Toe	หรืออ่อนนุ่ม	ยืดหยุ่น	

มันก็มีบุคลิกของมันแตกต่างกันไป

	 เป็นเรื่องที่ท�าให้การเล่นเครื่องเสียงสนุกขึ้นไปอีกระดับ

	 แต่	Vibration	นี่ไม่ได้มีเฉพาะเครื่องเล่นซีดี	 ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่

จะมีการสั่นเกิดขึ้น	มากบ้าง	น้อยบ้าง	ไม่แน่นอน

	 สายสัญญาณหรือสายล�าโพงเองก็มีการสั่น	 ในระดับ	“Micro Vibration”           

ผู้ผลิตสายบางรายพยายามลดมันด้วยการแดมป์สายให้แน่นขึ้น	หรือเพิ่ม	Jacket	บางอย่าง

หุ้มทับอีกที

	 แสดงว่าแม้แต่แรงส่ันระดับเบามากๆ	บนเส้นสายส่งผลเสียต่อเสียงมิใช่น้อย

	 ยิ่งล�าโพงยิ่งไม่ต้องพูดถึง	 การใส่เดือยแหลมท่ีเรียกว่า	 Spike	 ใต้ล�าโพงตั้งพ้ืน					

หรือขาตั้งล�าโพงวางหิ้ง	ให้เสียงท่ีดีขึ้นอย่างมากมาย

	 เสียงดีขึ้นได้	20-30%	โดยไม่ต้องเสียสตางค์เพิ่ม	อยากให้เสียงใสกระจ่างกว่านั้น

อย่าลืมเปิดหน้ากากล�าโพงเวลาฟัง	เสียงจะชัดขึ้นอีกพอสมควรเลย

	 ผมว่าชั้นวางดีๆ	เค้าออกแบบมาเพ่ือการลด	Vibration	โดยเฉพาะ	แต่ด้วยศิลปะ

ของเครื่องเสียง	ชั้นวางสองตัวที่ลด	Vibration	ได้ดีพอๆ	กัน	ไม่ใช่ว่าเสียงจะดีเหมือนๆ	กัน

	 ลด	Vibration	แล้วเสียงต้องดีด้วย	น่าจะเป็นความยากและศิลปะในการออกแบบ	

ไม่อย่างนั้นชั้นวางราคาถูกที่ติด	Spike	แหลมเปี๊ยบ	ก็น่าจะเพียงพอในการลดแรงสั่นสะเทือน

ได้หมดจด

	 แต่ท�าไมเสียงดีสู้ชั้นวางเครื่องเสียงดีๆ	ท่ีนักเล่นยอมรับกันไม่ได้
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	 ความลับนี้ที่ท�าให้ชั้นวางหลายๆ	แบรนด์ราคาแพงลิบลิ่ว	ซึ่งมองเผินๆ	นึกไม่ออก

ว่าแพงอย่างไร

	 พี่ไทยเราเจอช้ันแพงๆ	อย่างนี้	บอกเลยว่าช่างไม้บ้านเราฝีมือดีกว่า	ท�าสวยกว่า	

เร่ืองนี้จริง	แต่ถ้าจะท�าให้เสียงดีเหมือนเค้านั้นไม่ง่าย

	 เพราะเราท�าให้สวย	แต่ไม่มีทฤษฎีเรื่องอะคูสติกจริงจัง

	 ผมเคยส่ังชั้นวาง	Finite	Element	ที่	นักเล่น	Hi-End	พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า	

“สุดยอด”

	 เจอตัวจริงยอมรับว่าสวยมาก	แต่คิดในใจว่ามันแพงไปไหมนี่	ชั้นไม้เดี่ยว		แผ่นละ

ส่ีห้าหมื่น	ดูแล้วก็ไม่มีอะไร

	 แต่พอได้ฟังเสียง	แทบตกเก้าอ้ี	 เอาไปลองใต้แอมป์	 Pathos	TT	Anniversary	

แทนช้ันกระจกตัวเดิมที่ฟังอยู่ทุกวัน

	 เสียงมันหลุดลอยขึ้นมา	เสียงร้องมีไดนามิกคอนทราสต์ดีขึ้น	ต่อเน่ืองล่ืนไหลดีขึ้น	

สะอาด	ชัดเจน	อารมณ์เพลงออกมามากขึ้น

	 นักร้องหายขี้เกียจกลับมาตั้งใจร้องขึ้นเยอะเลย	ท�าเอาผมตื่นเต้น	จนเก็บอาการ

ไม่อยู่	ใส่แผ่นเพลงตามติดกันไปเรื่อยๆ

	 ถึงตอนนี้ยอมรับว่าเสียงมันฟังดีขึ้นมากจริงๆ	หายสงสัยแล้วว่าคนเล่นเครื่องเสียง

เค้าซื้อกันได้อย่างไร

	 หลังจากนั้นผมก็สนุกสนานกับการสั่งชั้นวางแบรนด์อื่นๆ	มาลอง	ของที่เจอก็มีถึงบ้าง	

ไม่ถึงบ้าง	คละเคล้ากันไป

	 แต่พอรู้ได้ว่าแต่ละแบรนด์มันก็มีบุคลิกเสียงที่แตกต่างกัน	ช้ันวางยังมีคาแรกเตอร์

ของเสียงด้วยนะนี่	ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
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	 ย้อนกลับไปที่ตัวรองเครื่องแบบต่างๆ

	 Accessory	พวกนี้บางคนมองว่ามันเป็นยาวิเศษ	แก้ได้สารพัดโรค	แต่การกินยา

อะไรก็ตาม	มันต้องมีข้อจ�ากัดในด้านปริมาณ

	 ยาพาราเค้ายังมีจ�ากัดให้กินได้ไม่เกินก่ีเม็ด	ก่ีวันต่อคน

	 ดังนั้นจะเป็น	Spike,	Tip	Toe	หรือตัวรองสารพัดแบบ	ก็มีจุดสมดุลในการเล่น		

ใส่แต่พอเหมาะเสียงดี	ใส่มากเกินไปเสียงอาจจะแย่ได้

	 ตอนเล่นใหม่ๆ	ผมลองใส่	 Spike	 ใต้เครื่องเล่นซีดีเสียงดีขึ้น	คราวน้ีลองใส่ใต้ปรี

และเพาเวอร์แอมป์เพิ่มขึ้นไป

	 ปรากฏว่าเสียงชัดขึ้นได้อีก	 แต่ตอนนี้มันชัดมากเกินไปฟังแล้วเครียด	แสบห	ู									

รู้เลยว่ามันเกินพอดี	กลับมาเหลือใส่ท่ีซีดีอย่างเดียวฟังสบายได้รายละเอียด	ฟังสบาย

	 ของพวกนี้อย่าถามว่าต้องใส่ใต้อะไรบ้าง	ควรใส่เท่าไร	ไม่มีทางตอบได้อย่างชัดเจน	

เพราะซิสเต็มแตกต่างกัน	ความต้องการไม่เท่ากัน

	 มีแต่ต้องลองด้วยตัวเองเท่านั้นถึงจะรู้	แต่ท่ีแน่ๆ	คือ	เล่นแล้วสนุกมากๆ	ครับ
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ความเหมือนบนความต่าง ระหว่างเครื่องเสียง
กับเกมฟุตบอล Winning Eleven
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	 เปิดประเด็นสนุกๆ	นะครับ

	 นอกจากเรื่องเครื่องเสียง	 กิจกรรมอีกอย่างท่ีท�าให้ผมเสียเวลาได้ไม่แพ้กัน												

ก็คือ	การเล่นเกมฟุตบอล	PES

	 ช่วงนี้เริ่มหัดเล่นแบบ	Online	เล่นไปเล่นมาชักติดใจ	

	 โดยเฉพาะ	Mode	 ท่ีเรียกว่า	Master	 League	Online	 ท่ีเริ่มต้นเราจะมี													

นักเตะง่อยๆ	เต็มทีม	เราต้องเล่นไปเรื่อยๆ	เพื่อเก็บเงินไปซื้อนักเตะดีๆ

	 เริ่มเล่นใหม่ๆ	นี่สู้เค้าไม่ไหวหรอก	เจอแต่ละทีมมีทั้ง	Rooney,	Messi,	Ronaldo	

ว่ิงกันให้วุ่น

	 นักเตะเราจับบอลกับจ่ายให้ตรงยังท�าไม่ค่อยได้เลย

	 เล่นไปเรื่อยๆ	 ก็แพ้เสียเป็นส่วนมาก	กว่าจะเก็บเงินได้สักก้อนเพ่ือซื้อนักเตะใหม่	

ช่างล�าบากยากเย็น	

	 พอเก็บเงินได้ก้อนแรก	ผมใช้สูตรเดิมตอนที่เคยเล่นกับคอมพ์ปกติ	ไม่ใช่เล่นกับคน

เหมือนตอนนี้	 ว่าต้องทุ่มซ้ือกองหน้าดีท่ีสุดเท่าท่ีเงินเราซื้อได้	 เพราะอย่างน้อยเอาไว	้						

ยิงประตูให้ได้เยอะๆ

	 กองหลังรั่วบ้างก็ไม่เป็นไร	เน้นยิงเยอะไว้ก่อน	ได้เปรียบ

	 ก็เลยซื้อ	Kenwyn	Jones	มาได้	1	ตัว	แค่นี้ก็เต็มวงเงินแล้ว

	 เล่นไปอีกพักใหญ่ๆ	เลยรู้ว่าเรามาผิดทางเสียแล้ว!!!!

	 ถ้าเปรียบเครื่องเสียงเป็นทีมฟุตบอล

	 กองหน้า	=	ล�าโพง

	 กลองกลาง	=	เครื่องต่างๆ

	 กองหลัง	=	สายสัญญาณและสายล�าโพง

	 รักษาประตู	=	ระบบไฟ	สายไฟ	และเครื่องกรองไฟ
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	 นักเล่นเครื่องเสียงสมัยก่อน	มักสอนให้เราเฉล่ียความส�าคัญแต่ละอย่างไม่เท่ากัน	

แน่นอนว่า	ล�าโพง	คือ	กองหน้า	ต้องดีท่ีสุด	เพราะมันคือปลายทาง

	 ผมเห็นด้วยครับ	 ย่ิงถ้าเทียบเป็นเกมฟุตบอล	กองหน้าคมๆ	 ทักษะดีๆ	ท�าให้ทีม			

มีโอกาสท�าประตูได้สูง

	 แต่การที่ผมมี	Kenwyn	Jones	 ท่ีดีท่ีสุดในทีมมายืนค�้าเด่อยู่ด้านหน้า	ไม่ได้ช่วย

ให้ผมชนะได้มากข้ึน	 เพราะกองกลางง่อยๆ	นั้นไม่เคยส่งได้ตรงจังหวะ	ตรงต�าแหน่ง				

ขาดๆ	เกินๆ	อยู่ตลอด

	 โอกาสยิงประตูริบหรี่มากๆ

	 การเล่นวินนิ่งกับคน	ต่างกับคอมพ์	ก็ตรงนี้	ถ้าคุณส่งไม่เฉียบคมจริงๆ	คุณจะไม่มีทาง

ส่งผ่าน	Pique	หรือ	Yaya	Toure	ได้เลย

	 มันต้องได้กองกลางท่ีส่งบอลดีๆ	คมๆ	มาช่วยประสานงานกันด้วย

	 ล�าโพงดีมากๆ	กับแอมป์ท่ีด้อยกว่ามากๆ	หรือต้นทางไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นซีดี

หรือเครื่อง	Blu-ray	ท่ีด้อยกว่ามากๆ	มันจะส่งล�าโพงให้ไปถึงดวงดาวได้อย่างไร

	 ล�าโพงอาจจะดีกว่าแอมป์ได้	แต่ต้องไม่ห่างจนเกินไป	

	 ไม่อย่างนั้นไม่ต้องซื้อล�าโพงแพงมาก	แต่เฉลี่ยเงินไปซื้อแอมป์	ปรี	หรือต้นทาง			

ให้ดีขึ้น	ผลลัพธ์ดีกว่าเยอะ

	 ตัวที่ผมเห็นว่าคนให้ความส�าคัญน้อยท่ีสุดก็คือ	 ต้นทาง	 โดยเฉพาะเคร่ืองเล่น			

Blu-ray	หลายท่านไม่ให้น�้าหนักมันเลย	 ใช้ตัวท่ีแถมมากับทีวี	 ตัวละไม่กี่พันบาท	 เพราะ

ประหยัด	ไม่อยากซื้อใหม่

	 แต่แอมป์กับล�าโพงซ้ือรวมกันเป็นแสน

	 เหมือนเอานักเตะกองกลาง	Division	 4	 ไปส่งบอลให้	 Rooney	 กับ	Messi										

มันจะได้ยิงกันไหมครับ

092



	 สู้เอาเงินที่ซื้อ	 Rooney	มาเปลี่ยนกองกลางเป็น	Tom	Cleverly	กับกองหน้า

ประมาณ	Welbeck	ยังมีลุ้นท�าประตูมากกว่า	กองหน้าฝีเท้าดีพอใช้ได้กับกองกลางฝีเท้า

พอประมาณ	มีโอกาสท�าประตูสูงกว่า

	 สุดท้ายผมต้องขาย	Kenwyn	Jones	ขาดทุนไปนิดหน่อย	แล้วน�าเงนิโปะไปอกีหน่อย

ได้กองกลางกับกองหน้าราคาประหยัดมาสองตัว

	 รูปเกมดีขึ้น	พอจะยิงเค้าได้มากขึ้น

	 แต่สุดท้ายก็ยังแพ้มากกว่าชนะหรือเสมอเพราะยิงได้บ้าง	แต่โดนยิงมากกว่า

	 กองหลังกับผู้รักษาประตูท่ีมี	ช่วยอะไรไม่ได้มากเลยจริงๆ	 โดนยิงเบาๆ	ลูกบอล

กลิ้งเข้าประตูบ่อยๆ

	 ผมตัดสินใจเปลี่ยน	Center	Back	ให้ดีขึ้นก็พอประทังเกมได้บ้าง	แต่ลองคิดดูว่า

ถ้าคุณมี	Pique	หรือ	Puyol	เล่นเซ็นเตอร์	ได้	Clichy	เล่นแบ๊กซ้าย	และ	Micah	Richards	

เล่นแบ๊กขวา

	 มันจะแน่นและเจาะยากขนาดไหน

	 กองหลังในเกม	ก็คือสายต่างๆ	 ในระบบ	 ไม่ว่าจะเป็น	HDMI,	 สายอนาล็อก,								

สายล�าโพง,	สายซับวูฟเฟอร์	และสายอื่นๆ	อีกสารพัด

	 เวลาดูเกมฟุตบอลหลายคนไม่ได้สนใจกองหลัง	และกองหลังเด่นๆ	ดังๆ	ก็มีน้อยกว่า

กองหน้ากับกองกลาง

	 เพราะโอกาสท�าประตูน้อยหรือเปล่า	ถึงท�าให้ไม่โดดเด่น	คนสนใจน้อยกว่า

	 แต่ลองดูเถอะว่าทีมฟุตบอลท่ีประสบความส�าเร็จสูง	มีกี่ทีมที่กองหลังคุณภาพต�่า	

ผมนึกไม่ค่อยออก	แม้แต่	Barcelona	ท่ีเรามักพูดถึงแต่	Messi,	Villa	หรือ	Fabregas

	 ถ้าไม่มี	Pique	,	Puyol	หรือ	Daniel	Alves		ก็คงไม่เหนียวหนึบได้ขนาดนี้

	 ความส�าคัญของกองหลัง	เมื่อเทียบกับกองกลางหรือกองหน้านั้น	ใกล้เคียงกันมาก
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	 ถ้าชุดเครื่องเสียงมีเครื่องเสียงและล�าโพงระดับเทพ	แล้วใช้สายคุณภาพระดับบ้านๆ	

มันไม่ต่างอะไรกับทีมฟุตบอลท่ีกองหน้าคม	กองกลางจ่ายเฉียบ	ครองบอลดี	แต่มีกองหลังรั่ว

	 สุดท้ายคุณไม่มีทางได้แชมป์

	 สู ้เฉล่ียเงินที่จะซื้อแอมป์กับล�าโพงลงมา	 เพื่อลงทุนกับสายให้คุณภาพสูงขึ้น	

ทัดเทียมกับแอมป์และล�าโพง

	 โยนความคิดว่าสายที่เหมาะสมควรราคา	10-20%	ของซิสเต็มได้เลย	เพราะน่ีเป็น

ก�าแพงที่ท�าให้คุณก้าวข้ามไปหาคุณภาพสูงสุดของซิสเต็มไม่ได้

	 เหมือนซื้อเครื่องเสียงเป็นแสน	ได้ฟังเสียงแค่	20,000	ตามราคาของสาย	ยังไงก็สู้

ซื้อเครื่อง	60,000	กับสาย	40,000	ไม่ได้แน่ๆ

	 ผมพิสูจน์มาแล้วหลายครั้งหลายครา

	 สุดท้ายก็กลับมาท่ีต�าแหน่ง	ผู้รักษาประตู

	 ฟางเส้นสุดท้ายที่ผมต้องรีบหาเงินมาเปลี่ยนผู้รักษาประตูในเกมก็คือ	ผมมักโดนยิง

ช่วงท้ายเกมแล้วแพ้บ่อยมาก	และหนึ่งในจ�านวนหลายๆ	ลูกที่ผมโดน	ผู้รักษาประตูง่อยๆ	

ของผมไม่สามารถป้องกันได้

	 กว่าจะยิงเค้าได้เลือดตาแทบกระเด็น	 แต่พอโดนยิงลูกไหลเบาๆ	ก็เข้าประตูได้			

ลูกยิงไม่มีอะไร	ผู้รักษาประตูไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง	เข้าง่ายๆ	เสียอย่างนั้น

	 มีกองหลังดียังไง	แต่ถูกยิงเบาๆ	ผู้รักษาประตูเซฟไว้ไม่ได้	ก็ไม่มีประโยชน์

	 ผมเห็นบางทีมท่ีเริ่มเล่นใหม่ๆ	เค้ามีเงินปุ๊บ	เปลี่ยนผู้รักษาประตูก่อนเลย	ผมเอง

เพิ่งตระหนักก็ตอนที่เล่น	Online	นี่ล่ะ

	 ตอนที่ไม่ได้เล่น	Online	เล่นกับคอมพ์เราเดาทางมันออกหมด	แต่พอมาเล่นกับคน	

แค่จังหวะนิดเดียวเค้าจ่ายทะลุแล้วยิงเรา	 โดนยิงคมๆ	 เข้าไม่เสียใจ	 แต่ลูกไหลเบาๆ						

แล้วผู้รักษาประตูเราไม่รับนี่เซ็งจริงๆ
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	 ผู้รักษาประตูก็คือ	ระบบไฟและสายไฟต่างๆ	นี่ล่ะ

	 คือปราการด่านสุดท้ายท่ีจะท�าให้ชุดเครื่องเสียงของคุณคว้าแชมป์ได้หรือไม่

	 หลายชุดตกม้าตายใช้ของดีหมด	แต่ไม่มีเครื่องกรองดีๆ	 ไม่มีสายไฟคุณภาพ								

ไม่ลงทุนกับปลั๊กผนังดีๆ

	 มัวแต่คิดว่ามีเงินก็ไปเปล่ียนกองกลางเพิ่มกองหน้า	โดยละเลยผู้รักษาประต	ู

	 ยิงได้เยอะ	เสียประตูเยอะ	ไม่ชนะหรอกครับ

	 ยิงได้บ้าง	แต่หลังแน่น	โกลล์เหนียว	มีลุ้นแชมป์

	 เหมือนที่เซอร์	Alex	บอกหลังท่ีชนะ	Swansea	1-0	ว่าชนะ	1	 ลูกก็ได้	 3	แต้ม

เหมือนกัน

	 ความจริงที่พบเจอบ่อยๆ	 คือ	ปล๊ักผนังกับสายไฟคุณภาพดีๆ	บางเส้นบางตัว	

เปลี่ยนเสียงได้มากกว่าเปล่ียนแอมป์เป็นรุ่นใหญ่

	 มันเพิ่มความเป็นดนตรี	คุมจังหวะเพลงให้ล่ืนไหล	เพิ่มความสดใส	มิติ	รายละเอียด

ของภาพให้น่าดูได้อย่างตื่นตาตื่นใจ

	 สุดท้าย…ถ้าทีมท่านมีนักเตะดีๆ	 หลายตัว	 มีเครื่องหรือสายหลายๆ	 แบรนด์											

ผู้จัดการทีม	ซึ่งก็คือท่าน	ก็ต้องเลือกใช้นักเตะให้เหมาะสมกับแผนการท�าทีม	

	 เพราะทีมที่มีนักเตะระดับ	 Super	 Star	 จ�านวนไม่น้อยท่ีล้มเหลวไม่เป็นท่า					

เพราะแผนการท�าทีมไม่มีประสิทธิภาพ

	 ในเรื่องเครื่องเสียงนั่นก็คือ	ความแมตชิ่งให้กับอุปกรณ์ทุกช้ินนั่นเองครับ
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จัดชุดฟังเพลงให้เสียงดีต้องหารด้วย 4 เสมอ
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	 ตั้งแต่เริ่มเล่นเครื่องเสียงมา	ผมเจอสูตรการจัดชุดเครื่องเสียงมากมายหลายแบบ	

	 ถ้ามีงบ	100%	จะแบ่งเป็นล�าโพงเท่าไร	แอมป์เท่าไร	สายเท่าไร	ปกติเค้าจะให	้

น�้าหนักล�าโพงมากที่สุด	บางสูตรให้น�้าหนักล�าโพงถึง	40%	แล้วท่ีเหลือก็จัดสรรลงแอมป์	

แหล่งโปรแกรม	และสายต่างๆ

	 ผมก็เล่นตามสูตรนี้มานานหลายปี	 ก็คิดว่าเราได้ฟังเสียงท่ีดีท่ีสุดจากซิสเต็ม									

มาโดยตลอด		

	 ผมลองมาหลายสูตรดีบ้าง	แย่บ้าง	แต่ท่ีแน่ๆ	 สูตรที่บอกให้เผื่องบสายประมาณ	

10%	นั้นไม่ใช่แน่ๆ	ถ้าเล่นอย่างนี้จ่ายเงินไปมากมาย	เสียงไปไม่ถึงไหน

	 มันก็ได้	10%	ตามสายท่ีลงไปนั่นล่ะ

	 สูตรนี้ท�าให้ผมรู้ว่าตัวเองเล่นผิดมาตลอด	และไม่ได้ยินเสียงที่ดีที่สุดจริงๆ

	 ถึงตอนนี้ถ้าถามว่างบ	100%	เล่นอย่างไรให้ได้เสียงที่ดีสุดๆ	จากซิสเต็ม

	 ผมแนะน�าเลยว่า	

	 ชุดฟังเพลงต้องหาร	4	

	 ล�าโพง	25%

	 แอมป์	25%

	 เครื่องเล่นซีดี	25%

	 สายสัญญาณและสายล�าโพง	25%

	 เช่น	ถ้าคุณมีงบ	400,000	บาท	 ก็จัดล�าโพง,	แอมป์,	 ซีดี	 และชุดสายอย่างละ	

100,000	บาท	

	 ท�าไมต้องหาร	4

	 ความจรงิกค็อื	อุปกรณ์ทกุอย่างในระบบส�าคญัเท่าๆ	กนั	เราจะขาดอย่างใดอย่างหนึง่

ไม่ได้	มันไม่มีเสียงแน่ๆ
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	 ดังน้ันเราต้องเฉลี่ยให้ใกล้เคียงกัน	อาจจะไม่พอดีเป๊ะ	 แต่ก็ให้อยู ่ในระดับท่ี							

แตกต่างกันไม่มาก

	 ล�าโพงอาจจะแพงกว่าอุปกรณ์อื่นๆ	ได้	แต่ต้องไม่ห่างจนเกินไป

	 ล�าโพง	120,000	บาท	แอมป์	80,000	บาท	ยังโอเค

	 ล�าโพง	150,000	บาท	แอมป์	50,000	บาท	ไม่โอเคแล้ว	ห่างกันเกินไป

	 แหล่งโปรแกรมต้นทางย่ิงต้องให้ความส�าคัญ	คุณภาพต้องดี	ถึงจะป้อนสัญญาณที่ดี

ไปสู่แอมป์เพื่อขยายสัญญาณ	และถ่ายทอดออกล�าโพงในขั้นสุดท้าย

	 เครื่องเล่นซีดีราคาถูก	หรือเครื่องเล่น	 Blu-ray	 ท่ีแถมกับจอทีวี	 ในซิสเต็มที	่

คุณภาพสูง	คือกับดักท่ีแสนร้ายกาจ	สามารถฉุดซิสเต็มลงนรกโดยที่หลายท่านไม่ทราบ

	 อีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากแนะน�าก็คือ	งบท่ีจะลงสายต่างๆ

	 ให้จัดสรรเป็น

	 40%	สายล�าโพง

	 30%	สายสัญญาณ

	 30%	สายไฟ

	 และถ้ายังมีงบเหลือให้จัดลงสายล�าโพงเพิ่ม	 เป็นรุ่นท่ีดีขึ้น	สายล�าโพงเป็นสายท่ี

ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงชัดเจนท่ีสุด	เล่นดีท่ีสุดได้เท่าไรยิ่งดี

	 หรือจะขยับล�าโพงให้ดีขึ้นไปก็ไม่ว่ากัน	

	 กรณีนี้ผมอ้างอิงจากสาย	Audioquest,	 JPS	และ	 In-Akustik	 ท่ีลองมาครบ							

ทุกรุ่นแล้ว	รับรู้ได้ว่าความแตกต่างของเสียงท่ีดีขึ้นกับราคาที่สูงขึ้นนั้นสัมพันธ์กัน

	 สามแบรนด์นี้เล่นรุ่นสูงขึ้น	เสียงดีขึ้นแน่ๆ

 ลองจัดสรรงบตามนี้ดู	แล้วท่านจะรู้ว่าเงินที่จ่ายไปกับเสียงที่ได้มาน้ัน	มันคุ้มค่าจริงๆ
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เทคนิคการฟังเครื่องเสียง
เวลาเลือกซื้อชุดฟังเพลง
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	 นักเล่นมือใหม่หลายท่านกล้าๆ	 กลัวๆ	 ในการตัดสินใจซื้อเครื่องเสียง	 เพราะ								

ฟังไม่เป็นไม่รู้จะฟังอย่างไร

	 ผมมีเทคนิคง่ายๆ	แต่ได้ผลมาฝากครับ

	 ประเด็นแรกเลย	 มันไม่มีเครื่องเสียงที่ดีที่สุด	 มีแต่ดีส�าหรับใคร	 เสียงที่ดีส�าหรับ		

ตัวท่าน	เหมือนอาหารชนิดใหม่ท่ีท่านไม่เคยรู้จัก	แต่ทานแล้วอร่อย	ท่านก็รู้ได้ในตัวเองว่า	

อาหารจานน้ีอร่อยถูกกับรสนิยมของท่าน	เสียงก็เช่นกัน	อะไรท่ีท่านฟังแล้วรู้สึกว่าไพเราะ	

ท่านชอบคือท่านชอบ	ถ้าไม่ชอบคือไม่ชอบ	อย่าไปฝืน	ถ้าฝืนให้ชอบเม่ือไรท่านไปผิดทาง

ทันที

	 เลือกล�าโพงหรือแอมป์ก่อนก็ได้	 ถ้าครั้งหนึ่งคุณเคยประทับใจในล�าโพงคู ่นั้น						

หรือแอมป์ตัวนี้	 คุณเริ่มจากสิ่งนั้นแล้วค่อยหาคู ่ให้กับมัน	 ไม่มีกฎเกณฑ์ว่าต้องเลือก			

ล�าโพงก่อนแล้วเลือกแอมป์ทีหลัง	

	 การจับคู ่เครื่องเสียง	 เช่น	 แอมป์กับล�าโพง	 มันคือเรื่องของศิลปะ	 70%	 กับ													

สเป๊กเคร่ือง	 30%	การเสพศิลปะชนิดนี้	 เราใช้หูฟังมากกว่าใช้สมองค�านวณสเป๊กจาก				

วิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์	ศิลปะไม่มีถูกผิด	มีแค่คุณชอบศิลปะช้ินนั้นหรือไม่	ถ้าฟังแล้ว

มันสวยงาม	ดึงอารมณ์เราให้ล่องลอย	ผ่อนคลาย	มีความสุข	ก็ไม่มีเหตุผลที่คุณจะปฏิเสธ

เคร่ืองเสียงที่วางอยู่ตรงหน้า	

	 ลองเพลงหลากหลายแนว	บางท่านอาจจะชอบฟังแค่เพลงร้อง	และถึงแม้ท่าน			

จะฟังเพลงร้องเป็นหลัก	แต่เช่ือเถอะว่าบางอารมณ์คุณอยากจะฟังเพลงแนวอื่นบ้าง					

และถ้าเคร่ืองเสียงคุณตอบสนองไม่ได้	คุณจะรู้สึกเซ็งขึ้นมาเลยล่ะ

	 หาเพลงที่มีจังหวะสนุกๆ	แบบ	Pop	Rock	 ท่ีมีเบสแน่นๆ	 เล่นเพลงดังกว่าปกติ	

เล็กน้อย	ถึงแม้คุณไม่ชอบฟังเพลงดัง	คุณก็ควรฟังเพื่อเช็กว่า

100



	 1.	เปิดดังๆ	แล้วแอปม์มันยังคุมล�าโพงอยู่หรือไม่

 2.	แอมป์สามารถขับล�าโพงได้ไหวหรือเปล่า	ถ้าไม่ไหวเสียงจะไม่มีพลัง	ฟังแล้วเนือย 

เฉื่อยแฉะ	ย่ิงเร่งยิ่งจัด	เสียงสาดพุ่งทะลุทะลวง	ฟังแล้วอึดอัดเหลือเกิน	การเปิดเพลงเบาๆ

ฟังเสียงร้องเป็นหลัก	เราไม่มีทางทราบเลยว่าแอมป์กับล�าโพงนั้นไปกันได้ดีมากน้อยแค่ไหน	

	 เสียงที่ดีคือ	 เสียงที่เป็นธรรมชาติ	 มีครบทั้งเบส	กลาง	แหลม	ซึ่งผสมกันออกมา

แล้วฟังสบาย	 	 มีเบสอิ่มๆ	มีกลางอุ่นๆ	 มีแหลมกรุ๊งกริ๊งสดใส	มีชีวิตชีวา	 เครื่องดนตรี							

และเสียงร้องสด	สมจริง	ยิ่งเหมือนดนตรีจริงมากเท่าไร	เรายิ่งชอบ

	 เสียงที่ไม่ดีคือ	มันมีอะไรบางอย่างมากหรือน้อยเกินไปในแต่ละย่าน	เช่น	แหลมจัด

บาดหู,	 แหลมทู่อุดอู ้,	 เสียงกลางแผดกร้าว,	 เบสบวมล้น	 หรือเบสบางแห้ง	 เป็นต้น									

เสียงพวกนี้เราไม่ชอบ	ฟังแล้วอึดอัด	อ่อนล้า	 ย่ิงฟังยิ่งเครียด	แสดงว่ามีบางอย่างที่ไม่ใช่	

ต้องหาทางปรับปรุง	ปรับเปล่ียนให้ดีขึ้น	

	 ท่านที่เล่นเคร่ืองเสียงแล้วมีความสุข	 คือท่านท่ีมีความมั่นใจและเข้าใจในรสนิยม

ของตัวเอง	ศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองเลือก	กล้าท่ีจะแตกต่าง	และภูมิใจในการตัดสินใจของตัวเอง	

ไม่อิงกระแสหลัก	 ไม่ติดแบรนด์	 ไม่ไหวเอียงกับความชอบและคอมเมนต์ของคนอื่น							

และพร้อมจะบอกกับตัวเองว่า	

	 “ก็ผมชอบและมีความสุขกับเสียงแบบนี้นี่ล่ะ	ใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไร”
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Computer Audio เค้าว่าเล่นง่าย 
แต่จะเล่นให้เสียงดี นั้นไม่หมู
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	 สมัยก่อนไม่มีใครคิดหรอกครับ	ว่าเคร่ืองเสียง	Hi-End	กับคอมพิวเตอร์จะไป				

ด้วยกันได้	คนเล่นเคร่ืองเสียงอย่างเราๆ	ท่านๆ	พอพูดถึงการฟังเพลงจากคอมพิวเตอร	์

ต่างเบือนหน้าหนีกันเป็นแถบๆ

	 แต่ในปัจจุบัน	การฟังเพลงจากคอมพิวเตอร์ผ่าน	DAC	ก�าลังได้รับความนิยมสูงขึ้น	

ด ้วยเหตุผลในเรื่องมาตรฐานของซีดี ท่ีบันทึกข้อมูลด้วย	 Sampling	 Rate	 ระดับ														

16	bit/44.1	kHz	ดูจะล้าหลังไปเสียแล้ว

	 ปัจจุบันระดับ	Studio	Master	นั้น	Sampling	Rate	ระดับ	24	bit/96	kHz,					

24	bit/192	kHz	นั้นเป็นมาตรฐานท่ัวไปเสียแล้ว	บางแห่งสูงได้ถึง	 32	bit/384	kHz				

และไม่รู้ว่าจะสูงไปถึงไหน

	 เราเรียกไฟล์เพลงที่บันทึกด้วยรายละเอียดสูงแบบนี้ว่า	High	Resolution	หรือ

เรียกสั้นๆ	ว่า	Hi-Res

	 เพื่อให้เห็นภาพชัดๆ	 ไฟล์เพลง	Hi-Res	 ก็เหมือนกับระบบภาพ	Hi-Def	ของทีวี	

ส่วนซีดีออดิโอ	ก็เหมือนกับระบบภาพแบบมาตรฐานธรรมดาของทีวีทั่วไป

	 รายละเอียดของข้อมูลมันมากกว่ากันเยอะ

	 แต่เนื่องจากไฟล์	Hi-Res	 น้ันไม่ตรงกับมาตรฐานของแผ่นซีดี	 ท�าให้ไม่สามารถ		

เล่นจากแผ่นซีดีปกติได้	ต้องเล่นจากคอมพิวเตอร์	ผ่าน	Digital	To	Analog	Converter	

ที่เรียกว่า	“DAC”

	 DAC	จริงๆ	 ไม่ใช่เร่ืองใหม่มีมาเป็นสิบๆ	ปีแล้ว	 แต่เร่ืองใหม่จริงๆ	 คือ	DAC												

ท่ีสามารถแปลงไฟล์	Hi-Res	ได้	เป็นส่ิงท่ีแตกต่างจาก	DAC	ในอดีต

	 สรุปง่ายๆ	 คือ	 เราจะฟังไฟล์	Hi-Res	 ได้	 ต้องเล่นผ่าน	DAC	ที่แปลงสัญญาณ					

Hi-Res	 ได้ด้วย	 ซ่ึงสายที่ใช้ต่อมาที่	 DAC	ส่วนใหญ่เป็นสาย	USB	แต่ก็มีท่ีใช้เป็นสาย	

Firewire	หรือสาย	Lan	บ้างประปราย	ขึ้นอยู่กับบริษัทท่ีออกแบบ	DAC	นั้นๆ
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	 ตัว	DAC	ก็มีตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักแสน	หลักล้านบาท

	 วิเคราะห์ได้อย่างนี้	เป็นใครก็อยากจะเล่น	Computer	Audio	ด้วยรายละเอียด		

ที่สูงกว่ากันมากมายมหาศาล	จนเกิดกระแสว่าอีกไม่นานแผ่นซีดีจะถึงกาลปาวสาน

	 เหมือนดูภาพจาก	HDTV	เทียบกับทีวีธรรมดา	ความคมชัดมันเทียบกันไม่ได้

	 แต่ส�าหรับเรื่องเสียงแล้วมันละเอียดอ่อนมากกว่านั้นเยอะ

	 ตอนที่ผมได้ข้อมูลนี้มาใหม่ๆ	 เมื่อหลายปีท่ีแล้วผมเทใจให้	 Computer	Audio			

จนหมด	แต่พอได้ลองเล่นหลายครั้งหลายครา	ผมก็ค่อยๆ	หมดใจ

	 ยอมรับว่าไฟล์	Hi-Res	รายละเอียดเสียงคมชัด	บรรยากาศดี	ไดนามิกเรนจ์กว้าง	

แต่ในมมุมองของผม	การเล่นไฟล์ลกัษณะนีม้นัมคีวามเป็นดจิติอลสงู	เสยีงแห้ง	หยาบ	กระด้าง	

ขาดความเป็นอนาล็อก	ท่ีต้องเนียน	ล่ืนไหล	เป็นธรรมชาติ	

	 ฟังอย่างไร	เสียงดิจิตอลไฟล์ก็ไม่ถูกหูผมเอาเสียเลย	ตรงกันข้ามฟังจากเครื่องเล่น

ซีดีธรรมดาเสียงฟังสบาย	ลื่นไหลกว่ากันเยอะ	ซีดีบางเครื่องให้เสียงอุ่นหวานเติมเข้ามา

ย่ิงน่าฟัง

	 ผมปล่อยผ่านเรื่องนี้มาหลายปี	แต่ก็ได้ลองได้เล่นอยู่เนืองๆ	จนพอมีความรู้เพิ่มเติม

ว่าการเล่น	Computer	Audio	สุดท้ายมันไม่ยาก	แต่จะเล่นให้เสียงดี	มันไม่หมู

	 เริ่มจากตัวคุณภาพ	DAC	ที่ต้องเล่นให้ดีมากที่สุดเป็นอันดับแรก	ผมกล้าพูดว่า	

DAC	ส่วนใหญ่ที่ขายกัน	หาเสียงท่ีเป็นอนาล็อกยาก

	 จนได้มาเจอกับ	Tube	DAC	 II	MK2	HD	ของ	Accustic	Arts	 ซ่ึงเป็น	DAC								

แบบไฮบริดจ์	ผสมหลอดสุญญากาศเข้าไป	เม่ือได้ลองเล่นและฟังเข้าจริง	กลับพบบางสิ่ง

ที่ซ่อนอยู่	 และเป็นประเด็นท่ีจะไขปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้นว่า	จะเป็นไปไม่ได้เชียวหรือ	

หากเราจะฟังเพลงผ่าน	Computer	Audio	 ให้มีความน่าฟังและความเป็นดนตรีสูงกว่า	

ที่เคยเล่นมา
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	 ครั้งแรกผมที่ได้ฟัง	Accustic	Arts	Tube	DAC	II	MK2	HD	นั้นให้ประสบการณ์

ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการฟังทุกครั้งที่ผ่านมา	 เนื่องจากว่า	 ครั้งนี้ผมเริ่มเห็นแวว						

และความเป็นไปได้	 ท่ีจะน�าความน่าฟังกลับมาพร้อมกับรายละเอียดมหาศาลของไฟล	์

Hi-Res	เพราะว่าเสียงที่ได้ฟังนั้น	แทบจะแยกไม่ออกว่ามาจาก	Computer	Audio	หรือ	

CD	Player	กันแน่	

	 ความละมุนละไม	รายละเอียด	น�้าหนักเสียง	แรงประทะ	แทบจะไม่เป็นรองเลย	

หากแต่ว่าถ้าเล่นไฟล์ท่ีเป็น	Hi-Res	จริงๆ	ยิ่งสัมผัสได้ถึงรายละเอียดของเสียงที่มากกว่า	

Format	ปัจจุบันที่เราๆ	ท่านๆ	ฟังกันอยู่

	 จึงเป็นอีกแรงผลักดันให้ผมเร่งค้นหาส่วนผสมที่ลงตัว	หากคุณต้องการท่ีจะเล่น	

Computer	Audio	 ให้มีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด	ยิ่งได้สัมผัส	 ย่ิงได้ลองเล่นแล้ว	 ก็พบว่า			

ปัจจัยหลักและปัจจัยเสริมนั้นไม่ได้น้อยไปกว่าการเล่นจากเครื่องเล่นซีดี	 หรือแม้แต่			

เคร่ืองเล่นแผ่นเสียง	เพียงแต่แตกต่างในแง่ของมุมมองและความเข้าใจเท่านั้นเอง

	 แล้วปัจจัยอะไรบ้างล่ะ	ท่ีจะพาเราไปถึงเป้าหมาย?

	 หากมองเผินๆ	การเล่น	Computer	Audio	ดเูหมอืนจะไม่มอีะไร	มเีพยีงคอมพวิเตอร์,	

ไฟล์	Hi-Res,	DAC	ประกอบร่างให้ใช้งานร่วมกัน	 เพียงเท่านี้เราก็จะได้ฟังเสียงในระดับ	

Studio	Master	 ซ่ึงผมบอกได้ค�าเดียวครับว่าหากนี่เป็นสิ่งที่คุณค�านึงถึง	อาจจะได้แค่

สัมผัสเพียงผิวๆ	ของเสียงระดับ	Studio	Master	แค่นั้น

	 แต่ถ้าหวังจะให้ได้ยินสิ่งท่ีศิลปินต้องการน�าเสนอจริงๆ	แล้ว	ยังคงมีอีกหลายปัจจัย

ที่จะต้องให้ความส�าคัญ	ซึ่งผมขอขยายความดังต่อไปนี้ครับ

	 เร่ิมตั้งแต่	 คุณจะใช้คอมพิวเตอร์แบบไหน	และใช้ระบบปฏิบัติการอะไรในการ	

Playback	 ซ่ึง	ณ	 เวลานี้	 2	ค่ายยักษ์ใหญ่ท่ีได้รับความนิยมเห็นจะหนีไม่พ้น	Windows	

ของ	Microsoft	และ	Mac	OS	ของ	Apple						
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	 หลังจากตัดสินใจได้แล้วว่า	จะใช้ระบบปฏิบัติการอะไร	คราวนี้ก็ถึงเวลาต้องมาเลือก

โปรแกรมที่จะมาเล่นบนระบบปฏิบัติการดังกล่าว	

	 ยกตัวอย่างเช่น	บน	Windows	นั้นก็มีโปรแกรมเล่นไฟล์หลายชนิด	เช่น	Foobar,	

J	River,	Mediamonkey	หากข้ามไปยังฝั่งของ	Mac	OS	 ก็มี	Amarra,	Pure	music,	

Audirvana	plus	และอื่นๆ	อีกมากมาย

	 ก่อนหน้านี้ใครจะคิดว่า	เวลาเล่นเพลงจากโปรแกรมต่างชนิดกัน	แล้วจะได้ยินเสียง

ที่ต่างกัน	ซึ่งผมยืนยันไว้	ณ	จุดนี้เลยครับ	ว่าทุกโปรแกรมที่กล่าวมาน้ัน	หากเล่นไฟล์เพลง

เดียวกัน	ผ่านซิสเต็มเดียวกัน	เสียงท่ีท่านจะได้ยินนั้นแตกต่างกันอย่างแน่นอน

	 เหมือนกับคุณเปล่ียนเครื่องเล่นซีดีคนละยี่ห้อเลยทีเดียว

	 มาถึงจุดนี้	ท่านผู้อ่านก็คงจะเกิดค�าถามขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับว่า	แล้วโปรแกรม

ไหนล่ะ	ที่เสียงดีที่สุด	ตรงนี้ตอบยากครับ	เพราะข้ึนอยู่กับ	ความชอบส่วนบุคคล	การเลือก

โปรแกรมเล่นเพลงก็เสมือนกับ	 การเลือกเครื่องเล่นซีดีนั่นล่ะครับ	 หากแต่ว่าถ้าจะให้

แนะน�าโปรแกรมที่น่าสนใจเพื่อที่จะลดระยะเวลาในการตระเวนทดลองฟัง	 ในเวลาน้ี						

ผมคงจะต้องแนะน�า	โปรแกรม	Amarra	ท่ีเล่นบน	Mac	OS	เป็นอันดับต้นๆ	ครับ	

	 เนื่องจากโปรแกรมนี้จะให้รายละเอียดของเสียงที่ค่อนข้างครบถ้วน	มีมิติและเวที	

ท่ีจับต้องได้	 โดยไม่ต้องจินตนาการ	และสร้างภาพเข้าข้างตัวเองมากจนเกินไป	 รวมถึง	

เสียงที่ไม่คมแข็งบาดหู	 โดยรวมเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเซ็ตอัพร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ						

สมัยก่อนโปรแกรมนี้ราคาเฉียด	3	หม่ืน	ตอนน้ีลดลงมาเหลือไม่กี่พันบาท	คอ	Computer	

Audiophile	แนะน�าเป็นอย่างยิ่ง

	 ดังนั้นแค่จุดเริ่มต้น	อย่างน้อยเราก็จะต้องมีเครื่อง	Mac	สัก	1	เคร่ือง	ท่ีลงโปรแกรม	

Amarra	 ให้พร้อมกับการใช้งาน	แค่สองอย่างนี้	 ก็ต้องเตรียมเงินไว้ประมาณสามหมื่น						

ถึงหกหมื่นบาท		
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	 แอบกระซิบเบาๆ	ว่าเครื่องท่ีใช้	Hard	Disk	แบบ	Solid	State	อย่าง	Macbook	Air	

ถ้าเล่นไฟล์จาก	Hard	Disk	ของเค้าเสียงดีกว่า	Hard	Disk	ทั่วๆ	ไป

	 เอ้างงกันเข้าไปใหญ่	บ้าหรือเปล่าว่า	Hard	Disk	แต่ละย่ีห้อเสียงไม่เหมือนกัน			

จุดนี้ก็เป็นเรื่องที่ส�าคัญ	ปกติคอ	Computer	Audio	แนะน�าเล่น	External	Hard	Disk	

ของ	WD	ถือว่าสุ้มเสียงดีที่สุดในบรรดา	Hard	Disk	แบบภายนอกที่เป็นจานแม่เหล็ก					

แต่ก็ยังสู้เสียงจาก	Hard	Disk	แบบ	Solid	State	ที่ท�างานเหมือนกับ	Flash	Memory	

ไม่ได้

	 ไล่เรียงมาถึงสายเชื่อมต่อต่างๆ	ที่หลายท่านมองข้ามว่า	 ดิจิตอล	0101	 ใช้สาย

อะไรก็ได้	 ไม่ต้องไปลงทุน	ผมขอเรียนอย่างตรงไปตรงมาว่าท่านคิดผิด	 ท้ังสาย	USB,	

Firewire	หรือสาย	Lan	ท่ีเชื่อมต่อในระบบล้วนแล้วแต่มีผลทั้งสิ้น

	 สายแถมให้เสียงที่แห้ง	แข็ง	บางอย่างดิจิตอล	ในขณะท่ีสายคุณภาพดีจะน�าความ

เป็นอนาล็อกไหลลื่นอย่างเป็นธรรมชาติกลับคืนมา

	 ผมเคยทดสอบสาย	Firewire	ท่ีต่อจาก	External	Hard	Disk	มาเข้าท่ีคอมพิวเตอร	์

โดยเปล่ียนจากสายแถมมาเป็นสายของ	Audioquest	 รุ่นละสองพันกว่าบาท	 ยังได้ยิน

เสียงที่ดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์

	 ถ้าตกม้าตายไม่ลงทุนกับสายพวกนี้	แล้วไปลงทุนกับ	DAC	แพงๆ	แล้วจะให้เสียงดี

เป็นไปไม่ได้แน่ๆ

	 ประเด็นถัดมาก็คือ	สายไฟท่ีใช้ต่อท่ี	DAC	สายไฟตรงจุดนี้เป็นจุดที่เปลี่ยนแล้ว	

เห็นผลมากที่สุด	และช่วยให้เสียงมีความเป็นอนาล็อกสูงขึ้น	ปกติทีมงานจะใช้สายไฟของ	

JPS	เติมในจุดนี้	ด้วยบุคลิกเสียงท่ีเป็นอนาล็อก	เนียน	ลื่นไหล	จะช่วยลดสากเสี้ยนของเสียง

ไปได้มาก
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	 อุปกรณ์เสริมท่ีช่วยลดแรงสั่นสะเทือนบน	 External	 Hard	Disk	 และเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ก็สร้างความแตกต่างของเสียงได้อย่างเหลือเชื่อ

	 ทีมงานเคยจัดซิสเต็มออกงาน	Hi-Fi	 Show	 โดยใช้	 Macbook	 Pro	 ผ่าน													

Accustic	Arts	Tube	DAC	 II	MK2	HD	และเครื่องเสียงของ	Accustic	Arts	 ท้ังเซ็ต						

โดยการเซ็ตอัพเราใช้ตัวลูกยางของ	Audioquest	Q	feet	รองใต้เครื่อง	Mac	คั่นระหว่าง

ชั้นวางเครื่องเสียงอีกที

	 เซ็ตจนสุ้มเสียงลงตัวน่าฟัง

	 ในระหว่างงาน	มีลูกค้าต้องการซ้ือเจ้า	Q	 feet	ชุดนี้	 แต่ไม่มีสินค้าใหม่	มีแต่ชุด			

ท่ีใช้โชว์	ทางทีมงานเลยถอดชุดนี้ขายให้ลูกค้าท่านนั้นไป	

	 หลังจากนั้นเสียงของซิสเต็มกลับคม	แข็งและกระด้างข้ึน	ความนุ่มนวลลดลงไปมาก

จนจับสังเกตได้	ผมต้องส่ังให้ทีมงานท่ีออฟฟิศส่งเจ้า	Q	feet	มาประจ�าการใหม่โดยด่วน	

โดยระหว่างท่ีรอ	 เราต้องขออนุญาตลูกค้าเปิดเพลงบรรเลงเป็นส่วนใหญ่	 เพราะถ้าเปิด

เพลงร้องเมื่อไร	จะจับอาการเครียดของเสียงได้ง่าย

	 ใช้เวลา	20	นาทีรอของส่งมาใหม่ด้วยใจท่ีร้อนลน	

	 น่ีแค่เรื่องเล็กๆ	น้อยๆ	แต่สร้างความแตกต่างให้กับซิสเต็ม	Computer	Audio		

ได้อย่างมหาศาล

	 หลายท่านคงเคยได้ยินว่า	 ของบางอย่างเวลาอยู่ในซิสเต็มแล้วไม่รู ้ว่าดีอย่างไร				

แต่เวลาเอามันออกมาแล้วเสียงมันไม่ดีเหมือนเดิม	งานนี้ผมเจอมากับตัว

	 ข้อสังเกตอีกอย่างท่ีผมพอจับประเด็นได้ในช่วงหลัง	คือ	ถ้าเรามีอะไรที่เป็นหลอด

ผสมอยู่บ้างในซิสเต็ม	จะเป็นท่ี	DAC,	ปรีหรือเพาเวอร์	 จะช่วยลดสากเส้ียน	และเติม				

ความอิ่มหวานให้น่าฟังได้มากขึ้น
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	 ผมจับประเด็นได้ตั้งแต่ตอนไปงาน	Munich	 Hi-End	 Show	 ในห้องของ													

Audioquest	 เค้าโชว์	USB	DAC	 รุ่นใหม่ชื่อว่า	Dragon	Fly	 เป็น	DAC	ราคาประหยัด	

เล่นผ่านแอมป์หลอดของ	Octave	จับคู่กับล�าโพง	Dynaudio	โดยใช้ชุดสาย	Audioquest	

ท้ังหมด

	 แทบลืมไปเลยว ่าฟ ังไฟล์ดิจิตอลอยู ่ 	 เสียงเนียน	 ละเมียดละไม	 อิ่มหวาน															

ฟังสบายดีจริงๆ

	 สรุปง่ายๆ	 คือ	คิดจะเล่น	Computer	Audio	 ให้เสียงดี	ต้องใส่ใจรายละเอียด		

ปลีกย่อยให้มาก	ทุกจุดท่ีเราใส่ใจมันจะคืนความเป็นอนาล็อกให้กับซิสเต็มได้อย่างน่าทึ่ง

	 จุดมุ่งหมายคือ	ท�าให้เสียงเป็นอนาล็อกมากท่ีสุด

	 ส�าหรับผมถ้าจะเล่น	Computer	Audio	 ให้เสียงดี	 ท�าได้ทุกอย่าง	 อะไรก็ได้								

ให้เสียงมันเป็นอนาล็อกมากที่สุด	 และต้องท�าให้ฟังเพลงไทยได้ไพเราะ	 ถึงจะเรียกว่า	

“สอบผ่าน” ครับ
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เครื่องเสียงแพงๆ 
เขาไม่ใช้เครื่องกรองไฟกันหรอก
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	 เคยได้ยินบ่อยๆ	ว่า	เครื่องเสียงแพงๆ	เขาไม่ใช้เครื่องกรองไฟกันหรอก	

	 แม้แต่ในงาน	BAV	Hi-End	Show	ก็มีนักเล่นเครื่องเสียงมาถามกันหลายท่านว่า	

ท�าไมต้องใช้เครื่องกรองไฟด้วย	ไม่ใช้เป็นบล็อกอะลูมินั่มต่อไฟตรงมาเลย

	 ผมและทีมงานปรึกษากันในประเด็นนี้บ่อยๆ	ว่า	ถ้าเราขายเครื่องเสียง	Hi-End	

ให้ลูกค้า	เราควรขายเครื่องกรองไฟ	หรือขายเป็นพวกบล็อกอะลูมินั่ม	พร้อมปลั๊กคุณภาพสูง	

ไว้ต่อพ่วงแทน

	 เราก็มาพิจารณาข้อดีข้อเสีย

	 บล็อกอะลูมินั่ม

	 ข้อดีคือ	กระแสไฟไม่อั้น	ปลดปล่อยได้เต็มท่ี	

	 ข้อเสียคอื	ไม่ได้ช่วยกรองขยะในระบบไฟฟ้า	และถ้ามีปัญหาเรือ่งระบบไฟ	ทกุสิง่อย่าง

จะวิ่งเข้าเครื่องเสียงทันที

	 เครื่องกรองไฟ

	 ข้อดีคือ	ป้องกันปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟ	ประเภทไฟตก	 ไฟเกิน	 ไฟกระชากได	้	

กรองขยะและสัญญาณรบกวนต่างๆ	ในระบบไฟ	ช่วยให้เสียงเนียน	สะอาด	และสงัดมากขึ้น

	 ข้อเสียก็คือ	 มีการอั้นของกระแสไฟฟ้าบ้าง	 ซ่ึงจะมีผลต่อเสียง	 ในบางช่วงที่								

เพาเวอร์แอมป์ต้องการกระแสท่ีสูงขึ้น

	 ช่วงหลังๆ	ผู้ผลิตเครื่องกรองไฟก็พยายามลดปัญหานี้	โดยออกแบบช่อง	Hi-Power	

ออกมา

	 หลักการง่ายๆ	เหมือนเครื่องกรองน�้า	ยิ่งกรองละเอียด	น�้ายิ่งไหลช้า	กรองหยาบๆ	

น�้าไหลแรง

	 ช่อง	 Hi-Power	พวกนี้แทบไม่ได้กรองอะไรมาก	 แต่ช่วยป้องกันปัญหาจาก					

ระบบไฟได้	เหมาะที่จะต่อกับเพาเวอร์แอมป์	
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	 ส่วนช่องอื่นๆ	ก็กรองมากกรองน้อยตามความต้องการของอุปกรณ์แต่ละชนิด

	 สิ่งที่ได้เรียนรู้มาก็คือ	เครื่องกรองไฟดีๆ	เวลาใส่เข้าไปในระบบ	มันช่วยท�าให้เสียง

และภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด	เม่ือเทียบกับการต่อตรงแล้ว	เสียงและภาพดีกว่า

	 และถ้าคุณต้องการคุณภาพเสียงท่ีดีขึ้น	การโมสายไฟและปลั๊กให้เป็นเกรดที่สูงขึ้น	

ก็ท�าให้เห็นความแตกต่างท่ีดีขึ้น	ไม่ต่างจากการเปล่ียนปล๊ักบนบล็อกอะลูมินั่ม

	 บวกลบกันแล้ว	 เม่ือรวมประโยชน์ในเรื่อง	 Protection	การใช้เคร่ืองกรองไฟ						

คุ้มค่ากว่ามาก

	 ข้อสังเกตอีกอย่างคือ	บางคนเล่นเคร่ืองเสียงแล้วเครื่องมีปัญหามาซ่อมบ่อย								

ใช้แล้วไม่ทนทาน	พอแนะน�าให้ใช้เครื่องกรองไฟ	 คุมไฟแล้ว	 ไม่ค่อยมีปัญหา	แสดงว่า

ปัญหาเรื่องระบบไฟนั้นมีผลต่ออุปกรณ์มากจริงๆ

	 ช่วงหลัง	 เรียนตามตรง	 เวลาไปเจอบ้านคนเล่นเคร่ืองเสียงแพงๆ	แล้วไม่ใส	่				

เครื่องกรองไฟ	ผมเสียวแทนเจ้าของบ้านทุกที

	 วันก่อนไปฟังชุดละ	 7-8	ล้าน	 เป็นแอมป์หลอด	Hi-End	ฟังๆ	อยู่	 แอมป์ตัด							

เสียงดังพรึ่บ	กลับมาเปิดกันใหม่ฟังไปอีกสักพักไฟดับอีกแล้ว

	 ผมต้องบอกให้พี่เค้าพักเครื่องก่อน	กลัวเครื่องจะเป็นอะไรไป

	 แล้วก็แนะน�าให้เค้าใส่เครื่องคุมไฟ	กรองไฟ	 เพ่ือลดความเสี่ยงต่อความเสียหาย	

ซ่ึงแน่นอนว่าเครื่องมูลค่าระดับนี้เสียหายที	ค่าซ่อม	ซื้อเครื่องกรองไฟได้หลายตัวแน่ๆ

	 หลายท่านบอกว่าเครื่องเสียง	Hi-End	พวกน้ีทนทาน	 เสียยาก	 ผมเห็นด้วย										

แต่ก็ควรจะอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม	แล้วคุณภาพไฟเมืองไทยมันเหมาะสมกับ

เคร่ืองเสียงพวกนี้มากน้อยขนาดไหน

	 หลายบ้าน	ขนาดอยู่ในเมืองกรุงแท้ๆ	กลางวันไฟว่ิง	215	V	กลางคืนเกิน	230	V	

เจอมาบ่อยๆ	ยังไม่นับปัญหาไฟกระชาก	ไฟตก	ท่ีพบกันจนเป็นความเคยชิน
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	 แรงดันไฟวูบวาบระดับนี้บั่นทอนอายุการใช้งานเครื่องเสียงดีแท้	 เคร่ืองคุณภาพ

ระดับไหนก็เถอะ	เจอแบบนี้บ่อยๆ	ไม่เสียสุขภาพก็แปลกแล้วล่ะ

	 ท่านที่ซื้อเครื่องเสียง	Hi-End	มือสอง	บางทีต้องระวังกันให้เยอะ	 เครื่องดีๆ						

ราคาถูกมากๆ	อาจจะผ่านการซ่อมมาแล้ว	ด้วยปัญหาของคนใช้งานก่อนหน้า	 ท่ีท�าให้

เคร่ืองมีปัญหาจากการไม่ใช้เครื่องกรองไฟ

	 เล่นไปเล่นมา	สุดท้ายเครื่องพัง	ซ่อมเสร็จก็ไม่อยากใช้	ปล่อยขายมือสองกันเกลื่อน

	 แล้วก็ไปเสี่ยงกับเครื่องเสียงตัวใหม่กันต่อ…

	 ขออนุญาต	แนะน�ากันตรงนี้ว่าเครื่องคุมไฟ	กรองไฟ	ควรมีในระบบ	ไม่ว่าชุดของท่าน

จะราคาเท่าไรก็ตาม	คุณได้มากกว่าเสียแน่นอนครับ
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	 เป็นอย่างไรบ้าง	มุมมองเครื่องเสียงสนุกๆ	บางมุมโดนใจ	บางมุมขัดใจ	บางมุม			

ยังไม่มั่นใจ	ก็ค่อยๆ	หาโอกาสลองกันไป

	 แค่อยากจะบอกว่า	มุมมองของผมวันน้ีท่ีเจอเครื่องเสียงมามันเป็นอย่างนี้	บางมุม

อาจจะแตกต่างจากที่ท่านเคยประสบพบเจอ	ก็ถือว่าเราได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน	

	 เวลาเปลี่ยน	ใจคนเปล่ียน	มุมมองเครื่องเสียงมันก็เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆ	ในอนาคต

มันอาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้

	 วงการนี้มันถึงได้อยู่ยงคงกระพันกันมา	พัฒนาการเล่นไปในรูปแบบที่แตกต่างกัน	

เพ่ือไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกัน	คือความสุขในการดูหนังและฟังเพลง

	 สุดท้ายนี้	ผมหวังว่าท่านจะไม่ซีเรียสกับเรื่องเครื่องเสียงมากเกินไป	เพราะสุดท้าย

มันก็เป็นแค่งานอดิเรกท่ีเติมเต็มความสุขให้กับชีวิต	 ไม่ใช่กิจกรรมหลักที่เราต้องมานั่ง

คิดมากให้ปวดหัว	

	 เมื่อไรก็ตามที่คุณยังรู ้สึกสนุก	 รู ้สึกอยากรู ้	 อยากลอง	 คุณจะมีความสุขกับ										

การเล่นเคร่ืองเสียง	ไม่รู้จบ

	 ส่วนท่านที่ยังลังเลว่าจะเข้ามาสู่วงการเครื่องเสียง	ผมขอเชิญชวนให้เข้ามาลอง	

เล่นเคร่ืองเสียงสนุกกว่าเล่นอย่างอื่นเยอะมาก

	 ที่ส�าคัญคือ	ภรรยาท่านจะมีความสุขที่เห็นสามีรีบกลับบ้านมาฟังเครื่องเสียง						

ทุกวันๆ	อยู่ในสายตาตลอด	ยิ่งถ้าเค้าชอบฟังด้วย	ชวนกันมาฟังทั้งครอบครัว	มีความสุข

กันถ้วนหน้า

	 ระวังอย่างเดียว…อย่าให้เค้ารู้เรื่องราคาเท่านั้นพอครับ

อ่านแป๊บเดียว หนังสือหมดเล่มเสียแล้ว
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